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จบโผ มท.ถึงคิวท็อปบูต-สีกากี
ในกระแสลือเปลี่ยน ‘ผบ.ทบ.’!
จบโผ มท.ถึงคิวท็อปบูต-สีกากี
ในกระแสลือเปลี่ยน ‘ผบ.ทบ.’!

โยกใหญ‘มท.-ผูพิพากษา’

ตออายุกุลิศปลัดพลังงาน

พรรคเล็กสูเฮือกสุดทาย

เครือขายสหภาพ

พันธมิตรแรงงาน

ประชาธิปไตย

ไดทํากิจกรรม

เชิงสัญลักษณ

ดวยการเผารูป 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี 

ที่เชิงสะพานชมัย

มรุเชฐ พรอม

เรียกรองใหลาออก

ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ 

เน� องจากครบ

วาระ 8 ป ในการ

ดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรี 

             
|

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประชุมทวิภาคี เร� องกัญชาระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย พรอมนํารัฐมนตรี

วาการกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาองคการเภสัช 

กรรม โรงเรือนกัญชาระบบปด ท่ีคลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ทําเนียบฯ • รัฐบาลจัดทัพขาราชการประ 

จํา ครม. เคาะตามที่มหาดไทยเสนอ  โยก

ใหญ 37 เกาอี้ “แมนรัตน” ผูวาฯ สระบุรี

ควาอธิบดีกรมการปกครอง “ชยาวุธ” นั่ง

อธิบดีกรมที่ดิน ผูวาฯ สมุทรสงครามขึ้น

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พรอม

สับโยกเกาอี้พอเมืองใหญ “กุลิศ” นั่งแทน

ปลัดพลังงานอีก 1 สมัย

เม� อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม น.ส. 

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) วา ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แตง

ตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให                                                             

ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 

37 ราย ประกอบดวย 1.นายพรพจน เพ็ญ

พาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ไทยโพสต • 3 ป.ปดหองคุย “บิ๊กตู” บอก 

ครม.ไมเครียดปม 8 ป ใหเปนอํานาจศาล 

รธน. พรอมงดจอส� ออางเจ็บคอ กอนรีบเผน

ออกทําเนียบฯ กอนเวลา เลี่ยงเผชิญหนา

ม็อบ “วิษณุ” เก็งคําวินิจฉัยออกได 3 ทาง 

ลุนไปตอ ยก ม.158 วรรคสี่ ตองอิงวรรค

หนึ่ง รธน.  “ประวิตร” ปดตอบพรอมนั่ง

นายกฯ รักษาการหรือไม “พท.” ชวนพรรค

รวมฝายคานแตงชุดดําไวอาลัยประยุทธวัน

พุธนี้ “ตร.” ตรึงกําลังรอบศาล รธน. ดูแล

ความปลอดภัย ประชุมปมรอน 8 ปนายกฯ 

24 ส.ค. “จตุพร” ลั่นยึดสันติ ยังไมเคล� อน

ขบวนไปทําเนียบฯ 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 23 ส.ค. เวลา 

09.00 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธาน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามปกติ 

ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม

ที่เตรียมเดินทางมาทําเนียบฯ เพ� อกดดันให

นายกฯ ลาออกจากตําแหน�งปมวาระ 8 ป 

โดยเชาวันเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ

เกียกกาย • กกต.ตอบกลับประธานรัฐสภา 

ไมติดใจราง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. เฮือกสุด                                                     

ทาย! “หมอระวี” เผย 25 ส.ค. รวมช� อ

สมาชิกรัฐสภาย� นหนังสือถึง “ชวน” สงศาล 

รธน.ตีความสูตรหาร 100 ขัด รธน.หรือ

ไม “บิ๊กปอม” กําชับ ส.ส.พปชร.เขารวม

ประชุมรางงบฯ 66 ตอครั้งที่ 5 “หมอวาโย” 

แฉ สนง.เลขาฯ สภาจอสรางตึกใหมกวา

พันลาน แหยของบแลว 50 ลานบาท หวั่น

ผิด กม.จัดซื้อจัดจางฯ “ไอติม” ขอตัดงบเผย

แพรประชาธิปไตยวุฒิสภา 28 ลานบาท อัด

ปฏิบัติใหไดกอนสอนคนอ� น

เม� อวันที่ 23 สิงหาคม นายอิทธิพร 

บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในหนังสือสงถึงนาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เร� องรางพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ฉบับท่ี..) พ.ศ..... ท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบ                                                   

แลว โดยระบุวา ประชุมรวมกันของรัฐสภา

ไดพิจารณาราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง                                                     

ส.ส.ไมแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลาภายใน 

180 วัน ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 15 ส.ค.

2565 โดยนับแตวันท่ีประธานรัฐสภาอนุญาต

ใหบรรจุระเบียบวาระการประชุม เม� อวันที่ 

17 ส.ค.2565 นั้น ตามมาตรา 132 (1) ของ

รัฐธรรมนูญใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ                                                              

ตามรางที่เสนอตามมาตรา 131 ทั้งนี้ ตาม

ขอบังคับการประชุมรวมกันของรัฐสภา 

2563 ขอ 87 วรรคสอง ประกอบขอ 101 

ใหถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบตามราง 

พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

ไทยโพสต • ครม.ไฟเขียว 18,447 ลาน

บาท ให สปสช.ใชจายรักษาโควิด ศาล

เเพงยกคํารองคุมครองชั่วคราวหลังตัวแทน

นักศึกษาฟอง “นายกฯ-ผบ.ทสส.” ลักไก

ออกขอกําหนดเพ่ิมโทษชุมนุมเส่ียงโควิด เหตุ

โจทกยังไมไดรับความเสียหาย 

เม� อวันที่ 23 สิงหาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณประจําวันวา พบผูปวยรายใหม 

(รักษาตัวใน รพ.) จํานวน 1,488 ราย เปนผู

ปวยในประเทศทั้ง 1,488 ราย 

ทําเนียบฯ • ผูสูงอายุเฮ! ครม.คืนเบี้ยยังชีพ

ใหกับผูสูงอายุ 28,345 ราย วงเงิน 245 

ลานบาท หลังระเบียบ กผส. และ มท.ขัด

รัฐธรรมนูญ “กบน.” ยังตรึงดีเซลลิตรละ 

35 บาท สวนทางฐานะกองทุนน้ํามันติดลบ 

1.18 แสนลานบาท “สุพัฒนพงษ” เล� อน

มาตรการอุมคาไฟเขา ครม. อางรอมหาดไทย

ชงเร� อง 

เม� อวันที่ 23 สิงหาคม นายอนุชา 

บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝาย

การเมือง ปฏิบัติหนาที่โฆษก

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  แรม  12  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9415

อิสรภาพแหงความคิด

เอาใจผูสูงอายุ

รัฐคืนเบ้ียยังชีพ

เล� อนอุมคาไฟ

ศาลยกคํารอง

เลิกพรก.ฉุกเฉิน

เทงบโควิดหม� นล.
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สกัดยึดยาบา 6 ลานเม็ด

แกง ‘ปอลี’

สงอดีตนายกฯ นาจิบ

เขาเรือนจํา

ครม.เคาะ 2.9 พันลาน

อัดฉีด EV

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ไมเครียดกางแผนรับมือ

ม็อบฮ่ึมหมดเวลานายกฯ

ลุนศาลชี้ชะตาบิ๊กตู
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวาระ 8 ปี

ระเทศไทยยามนี้ต้องเรียกว่าจุดสนใจทั้งหลายทั้ง

ปวงต่างพุ่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังจากที่

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้ส่งหนังสือ

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 171 คน 

เข้าชื่อเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระความเป็นนายก

รัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา สิ้นสุดลง เนื่องจาก

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมระยะเวลาเกินกว่า 8 ปี 

ตามมาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือ

ไม่

โดยปกติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย นาย

วรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการ

อีก 8 ราย คือ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นายนครินทร์ เมฆ

ไตรรัตน์, นายปัญญา อุดชาชน, นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม, นาย

วิรุฬห์ แสงเทียน, นายจิรนิติ หะวานนท์, นายนภดล เทพ

พิทักษ์ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ จะมีการประชุมกัน

ทุกวันพุธของสัปดาห์ จึงเป็นที่คาดหมายว่าในที่ประชุมวันพุธที่ 

24 สิงหาคม ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาเรื่อง

การรับหรือไม่รับคำาร้องที่ประธานรัฐสภาส่งมาให้ไว้วินิจฉัย

หรือไม่ และจะมีคำาสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่

นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำาวินิจฉัยหรือไม่อย่างไร

แต่ดูเหมือนประชาชนและนักวิชาการหลากหลายกลุ่ม 

ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันในการตีความเรื่องวาระการ

ดำารงตำาแหน่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่มองว่าพลเอกประยุทธ์ ไม่

สามารถดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หลังจากเที่ยงคืน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 แล้ว มีการนัดหมายชุมนุมกันใน

หลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่รอบทำาเนียบรัฐบาลเพื่อขับไล่พล

เอกประยุทธ์ ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีกลุ่มที่เห็นต่างและมอง

ว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อ

ไป เพราะยังไม่ครบวาระ 8 ปี เริ่มขยับและอาจออกมาร่วม

สนับสนุน ทำาให้บรรยากาศทางการเมืองและสังคมเหมือนย้อน

ภาพประวัติศาสตร์กลับไปในปีพุทธศักราช 2557 ก่อนที่พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ได้ทำาการรัฐประหารอย่างไรอย่างนั้น

เราไม่ปฏิเสธการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ เพราะ

เป็นเรื่องของการถกเถียง ตีความ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้ง

นักวิชาการทั้งหลายก็มีการใส่อคติทั้ง 4 ทั้งไม่ว่าจะฉันทาคติ-

ความลำาเอียงเพราะชอบพอ, โทสาคติ-ลำาเอียงเพราะโกรธหรือ

ชิงชัง, โมหาคติ-ลำาเอียงเพราะหลง ความเขลา และภยาคติ-

ลำาเอียงเพราะกลัว เข้าไปในการวิเคราะห์วิจารณ์ด้วย

แต่สิ่งที่น่าปริวิตกเป็นอย่างยิ่งคือ การใช้คราบนัก

วิชาการ หรือผู้นำามวลชน หรือแม้แต่นักการเมืองในการ

ชี้นำาหรือปลุกปั่นกระแสสังคม และมวลชนให้ลงสู่ท้องถนน 

เพียงเพื่อสนองอำานาจและตัณหาเท่านั้นเองหรือ อย่าลืมว่า

ประเทศไทยยามนี้ยังลูกผีลูกคน โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ

และพลังงาน รวมถึงมหัตภัยจากโควิด-19 ที่ยังมิได้จืดจางลง

เท่าใดเลย แต่เรากลับจะสร้างและเพิ่มปัญหาขึ้นมาใหม่อีก

กระนั้นหรือ

ในเมื่อมีการดำาเนินตามครรลองทางกฎหมาย โดย

การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ก็ควรต้องรอให้

กระบวนการเสร็จสิ้น ซึ่งก็เชื่อว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 

9 รายจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน แต่หากมีการปลุกม็อบ ปลุก

มวลชนลงบนท้องถนนก็น่าสงสัยว่าต้องการทำาเพียงเพื่อไล่

พลเอกประยุทธ์ หรือกดดันศาลรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการ

ยุติธรรมกันแน่

ก็เหมือนที่นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้า

ศาลฎีกา ระบุไว้ว่า ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติส่งเรื่องไปให้ฝ่ายตุลาการ

วินิจฉัยแล้ว ไม่รอฟังคำาวินิจฉัย แต่ตัดสินกันเองแล้วจะส่งไป

ทำาไม และจะมีศาลรัฐธรรมนูญไว้เพื่ออะไร ทั้งการที่ไม่ยอมรอ

รับฟังคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เท่ากับว่าท่านไม่ยอมรับ

อำานาจฝ่ายตุลาการ ถ้าเป็นเช่นนั้น ยังเป็นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอีกหรือ

และขอตอกย้ำาด้วยรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ที่

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่บรรดา ส.ส. 171 ราย

ชื่อ นักวิชาการและผู้นำามวลชนนำามาปลุกปั่นขับไล่พลเอก

ประยุทธ์ในครานี้ในมาตรา 3 วรรคสอง ที่ระบุว่า “รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลัก

นิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความ

ผาสุกของประชาชนโดยรวม”. 

ป

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

“ขอให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำาปฏิบัติ

หน้าที่ตามปกติ ไม่มีอะไรเสี่ยง อะไรผิดกฎหมายทั้งสิ้น ไม่

ว่าศาลจะสั่งให้หยุด หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะปฏิบัติ

หน้าที่ไปอีกสักพักแล้วศาลวินิจฉัย”.

ยอยจัดทัพ บิ๊กข้าราชการ ประจำาปีกันไปทีละล็อต โดย

เฉพาะ 3 หน่วยหลักสำาคัญที่มีผลในทางการเมืองและความ

มั่นคงต่อเสถียรภาพรัฐบาลทุกยุคสมัย รวมถึงการเลือกตั้ง จึง

ทำาให้การทำา โผแต่งตั้งโยกย้าย-เลื่อนขั้น ประจำาปี จะเป็นที่สนใจจาก

หลายฝ่าย นั่นก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายของ 3 หน่วยงานหลักคือ 

1.โผคลองหลอด หรือกระทรวงมหาดไทยที่คุมผู้ว่าราชการ

จังหวัด-นายอำาเภอทั่วประเทศ 

2.โผท็อปบูต หรือบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงกลาโหม

และ 4 เหล่าทัพ ทั้งกองทัพบก กองทัพอากาศ 

กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพไทย 

3.โผบิ๊กสีกากี-รั้วปทุมวัน หรือบัญชีแต่งตั้ง

โยกย้ายของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

อันพบว่าในรอบ 7 วันต่อจากนี้ ทั้ง 3 หน่วย

ทยอยทำาโผแต่งตั้งให้คลอดออกมาโดยเร็ว จนทำาให้

ถูกมองว่าอาจเพราะสถานการณ์คำาร้องคดี 8 ปี พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ยังไม่รู้จะ

ออกหน้าตาไหน แม้ข่าวจะบอกว่า ฝ่ายบิ๊กรัฐบาล 

พยายามเช็กข่าวอินไซด์วงหารือนอกรอบ 9 ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการรู้ท่าทีของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญจะตัดสินคำาร้องคดีนี้ออกมาอย่างไร จะ

ให้บิ๊กตู่ลงจากหลังเสือ ไม่ได้เป็นนายกฯ ต่อ หรือจะ

ได้ไปต่อ 

แต่ข่าวว่าการข่าวของรัฐบาลยังเจาะไม่เข้าถึง

ห้องทำางานของ 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทำาให้

รัฐบาลต้องเตรียมตั้งหลักให้พร้อม เผื่อเกิดเหตุเช่น 

พลเอกประยุทธ์ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เลยทำาให้

ปีนี้เรื่องการทำาบัญชีแต่งตั้งทั้งของมหาดไทย-ท็อปบูต-สีกากี ที่ก็ทำากัน

ตามปกติตามวงรอบ แต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตในทางเชื่อมโยงกับคดี 8 ปี 

พลเอกประยุทธ์ว่ามีการเร่งรัดเป็นพิเศษ 

ซึ่งที่สะเด็ดน้ำาไปแล้วก็คือ โผคลองหลอด ซึ่งที่ประชุม ครม.

เห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา รวม 37 ตำาแหน่ง ที่

ภาพรวมต้องบอกเลยเห็นชัดว่าเป็น การจัดทัพเพื่อเตรียมการเลือก

ตั้งของ 3 ป.-เครือข่ายพลังประชารัฐ ผ่านพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 

บิ๊กป๊อก รมว.มหาดไทย ที่เอาคนไว้ใจไปอยู่ในตำาแหน่งสำาคัญทั้งใน

ระดับกรมและพ่อเมือง-ผวจ.ต่างๆ 

ที่สำาคัญ เห็นชัดว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ สิงห์ดำา รัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

ในยุคที่มี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ พี่ใหญ่ของสิงห์ดำา เป็นปลัด มท. เลย

ทำาให้เครือข่ายกลุ่มสิงห์ดำายังคงยึดกุมแผงอำานาจในกระทรวง

มหาดไทยไว้ได้ทั้งในกรมขนาดใหญ่ และจังหวัดสำาคัญๆ ในแต่ละภาค 

เช่น แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ที่ได้เก้าอี้ใหญ่จากผู้ว่าฯ สระบุรี มาเป็น

อธิบดีกรมการปกครอง ที่เป็นรุ่นพี่-รุ่นน้องสิงห์ดำากับปลัด มท. ซึ่งใกล้

ชิดกันมาหลายสิบปี 

นอกจากนี้ บางจังหวัดพบว่ามีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนผู้ว่าฯ              

ข้ามจังหวัด โดยหลายแห่งพบว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การเมืองสำาคัญ

ของเพื่อไทย เหมือนกับสายบิ๊กป๊อกต้องการคนไว้ใจ-มือทำางาน

เข้าไปช่วยดูแลพื้นที่ในจังหวัดดังกล่าวเป็นพิเศษ เช่น นครราชสีมา 

อุดรธานี เชียงใหม่ เป็นต้น 

ขณะที่ โผท็อปบูต ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็น รมว.กลาโหม

ด้วยอีกตำาแหน่ง พบว่าช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค.นี้ จะมี

การ ประชุมคณะกรรมการปรับ-ย้าย ที่เป็นบอร์ดกลั่นกรองแต่ง

ตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารระดับสูงชั้นนายพลของสำานักงานปลัด

กระทรวงและส่วนราชการในกองทัพไทย ที่มีพลเอกประยุทธ์ ใน

ฐานะ รมว.กลาโหมเป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการโดยตำาแหน่ง

คือ ผบ.ทั้ง 3 เหล่าทัพ คือ ผบ.ทบ.-ผบ.ทอ.-ผบ.ทร. รวมถึงผู้

บัญชาการกองทัพไทย-ปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจน พลเอกชัย

ชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม จะประชุมกันเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

โผท็อปบูต ประจำาปี ที่ปีนี้ ผบ.ทร.-ผบ.ทอ.และปลัด ก.กลาโหม 

เกษียณอายุราชการ 

รอบนี้น่าจับตามองว่า พลเอกประยุทธ์จะปรับทัพขุมกำาลังใน

กองทัพอย่างไรให้สอดรับกับสถานการณ์ในวันข้างหน้า ไฮไลต์จึงไม่ใช่

แค่การคัดเลือกคนที่มาทดแทน ผบ.เหล่าทัพที่จะเกษียณอายุราชการ 

แต่เป็นการกระชับอำานาจ ปรับขุมกำาลังที่ ทบ.ในช่วงเปลี่ยนเข้าสู่การ

เลือกตั้งในปีหน้า ดังนั้น ข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนตัว พล.อ.ณรงค์พันธ์ 

จิตต์แก้วแท้ จาก ผบ.ทบ.เป็นบิ๊กกองทัพคนอื่นจึงดังกระหึ่ม 

โดยมีชื่อ บิ๊กต่อ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. 

ทหารเสือราชินี หัวใจสีม่วง เช่นเดียวกับนายกฯ มาแรง 

แต่ถ้าในที่สุดสามารถ เคลียร ์กันได้ และให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์

ไปต่อ ก็จะนำาไปสู่การปรับแผง 5 เสือ ทบ.ใหม่ โดยเฉพาะตำาแหน่ง

เสนาธิการทหารบก ที่ต้องมาคุม กอ.รมน. ประสานงานกันเป็นเนื้อ

เดียวกับรัฐบาลได้ รวมไปถึง ผบ.ระดับคุมกำาลัง 

ในขณะที่ตำาแหน่ง ผบ.ทร. พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย 

ผบ.ทร.คนปัจจุบัน เสนอชื่อ บิ๊กจอร์ช พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิง

แพทย์ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทร. ซึ่งก็ต้องดูว่า พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 

ผบ.ทสส.จะใช้หลักการอาวุโสผลักดัน พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รอง 

ผบ.ทร. เบียดแซงได้หรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องผลักดันให้

เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งต้องไปสู้กับ พล.อ.สนิธ

ชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เหลืออายุ

ราชการอีก 3 ปี 

ขณะที่ทัพฟ้า-กองทัพอากาศ แม้ “บิ๊กป้อม” 

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง ผบ.ทอ.จะอาวุโสสูงสุด 

แต่มีแนวโน้มว่า พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.คน             

ปัจจุบัน จะเสนอชื่อ บิ๊กต้น พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทร

โสภา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการ

ทางอากาศ (ผบ.คปอ.) เป็น ผบ.ทอ.คนใหม่ 

และหากเป็นไปตามที่เหล่าทัพเสนอ เท่ากับว่า 

เตรียมทหารรุ่น 22 จะคุมทุกเหล่าทัพอย่างเบ็ดเสร็จ 

รวมถึงตำารวจด้วย เพราะเต็ง 1 ว่าที่ ผบ.ตร.คน

ใหม่ บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง  

ผบ.ตร. ก็พบว่าจบ ตท.22/นรต.38 แม้แต่กับบิ๊กบี้ 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ ผบ.ทบ.ก็ ตท.22 เช่นกัน 

หากออกมาแบบนี้เท่ากับ “ตท.22” ยึดกุมแผง

อำานาจไว้หมดทั้งทหารและตำารวจ ซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อย

ครั้งนัก 

สำาหรับในส่วนของ สีกากี-รั้วปทุมวัน พบว่า พลเอกประยุทธ์

เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายตำารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) วันจันทร์

ที่ 29 ส.ค. ที่ทำาเนียบรัฐบาล เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่

แทนบิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

จากนั้นข่าวว่าตอนบ่ายก็จะมีการประชุมบอร์ดคณะกรรมการ

ข้าราชการตำารวจ หรือ ก.ตร. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำารวจ

ชั้นนายพลต่อเลยในวันเดียวกัน ซึ่งรอบนี้มีระดับรอง ผบ.ตร.-ผบก.

ว่าง 136 ตำาแหน่ง แบ่งเป็น รอง ผบ.ตร.ว่าง 4 ตำาแหน่ง ระดับผู้

ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 6 ตำาแหน่ง ระดับ ผบช.ว่าง 13 ตำาแหน่ง ระดับรอง 

ผบช.ว่าง 36 ตำาแหน่ง และระดับ ผบก.ว่าง 77 ตำาแหน่ง จึงต้องมี

การแต่งตั้งคนไปแทนและปรับเปลี่ยนจัดทัพใหม่ 

ทั้งหมดคือการจัดทัพ-แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการของ

มหาดไทย-กองทัพ-ตำารวจ ที่คือการวางขุมกำาลังอำานาจในช่วง

สถานการณ์เก้าอี้นายกฯ ของพลเอกประยุทธ์กำาลังอ่อนไหวและเพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น. 

จบโผ มท.ถึงคิวท็อปบูต-สีกากี

ในกระแสลือเปลี่ยน ‘ผบ.ทบ.’!

เอาใจผู้สูงอายุ

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีแถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

อนุมัติในหลักการการคืนเบี้ยยังชีพให้กับ

ผู้สูงอายุที่ ได้นำาเงินมาคืนทางราชการ

แล้ว จำานวน 28,345 ราย เป็นเงินทั้ง

สิ้น 245,243,189.70 บาท (ข้อมูล ณ วัน

ที่ 1 มิถุนายน 2565) พร้อมมอบหมาย

ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา และกระทรวงการคลัง หา

แนวทางการจา่ยเงนิคนืใหแ้กผู่ส้งูอายรุบั

เบีย้ยงัชพีซ้ำาซอ้นกบัสวสัดกิารอื่น และได้

นำาเงินมาคืนให้ทางราชการ รวมทั้งแจ้ง

ให้มีการถอนฟ้องหรือระงับการบังคับ

คดีในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) ได้มีการดำาเนินคดีเรียกคืนเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้ดำาเนินการให้แล้ว

เสรจ็ภายในระยะเวลา 1 เดอืน นบัแตว่นั

ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต ิ (23 สงิหาคม 2565)

ทั้งนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะพิเศษ) ได้มีคำาวินิจฉัยว่า เงื่อนไข

ที่กำาหนดว่าผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ

ต้องไม่ เป็นผู้ รับสวัสดิการหรือสิทธิ

ประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐ เป็น

เงื่อนไขที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและพระ

ราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ ไม่

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขดงักลา่ว จงึเปน็การ

จ่ายเงนิให้ โดยชอบ ในกรณีที่ผู้สูงอายนุำา

เงินมาคืนราชการ หน่วยงานที่รับเงินไว้

มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินคืนให้ผู้สูงอายุ

ดงันัน้ ระเบยีบของคณะกรรมการ

ผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) และระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัย                                                

อำานาจตามระเบียบของ กผส.นั้น ที่กำา 

หนดเงื่อนไขว่าต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการ

หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน

ของรัฐ ถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ที่กำาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยมาตรา 48 วรรค 2

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน 

กล่าวก่อนการประชุม ครม. ถึงมาตรการ

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระ

ทบให้ประชาชน ที่คณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบ

ไปเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ว่า ยังไม่ได้เสนอให้

เข้าที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบใน

ครั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการ

ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต้องเสนอเรื่อง

ผ่านกระทรวงมหาดไทย โดยจะเสนอ

เข้า ครม.ภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจาก

ค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) จะเริ่มอัตรา

ใหม่ในเดือน ก.ย. ส่วนมาตรการบรรเทา

ผลกระทบด้านราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(แอลพีจี) ซึ่งเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุง

ต้มแก่ผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าจะ

ไม่มีปัญหา เพราะมาตรการจะสิ้นสุดวัน

ที่ 30 ก.ย. 

วันเดียวกัน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลงิ เปดิเผยวา่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) 

ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำามัน

ดีเซลประจำาสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคา

น้ำาดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท เพื่อ

ช่วยประคองผลกระทบด้านค่าครองชีพ

ของประชาชน ถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่

ผ่านมาราคาน้ำามันดีเซลในตลาดโลกยัง

มีความผันผวน

ส่วนประมาณการฐานะกองทุน

น้ำามนัเชือ้เพลงิปจัจบุนั วนัที ่21 สงิหาคม 

2565 ยังติดลบ 118,010 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็นบัญชีน้ำามันติดลบ 76,741 ล้าน

บาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 41,269 

ล้านบาท.

โยกใหญ่

เป็นรองปลัด มท. 2.นายสมคิด จันท 

มฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น

รองปลัด มท. 3.นายโชตินรินทร์ เกิด

สม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นรอง

ปลัด มท. 4.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้

ว่าฯ สระบุรี เป็นอธิบดีกรมการปกครอง 

5.นายอรรชิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัด 

มท. เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

6.นายชยาวุธ จันทร รองปลัด มท. เป็น

อธิบดีกรมที่ดิน 7.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์

รัตน์ ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เป็นอธิบดีกรม

โยธาธิการและผังเมือง 8.นายขจร ศรีชว

โนทัย ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นอธิบดี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

9.ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจ

ราชการ มท. เป็นผู้ว่าฯ กาญจนบุรี 

10.นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าฯ นครพนม 

เป็นผู้ว่าฯ กำาแพงเพชร 11.นายไกรสร 

กองฉลาด ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เป็นผู้ว่าฯ 

ขอนแก่น 12.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาล

ธนวัฒน์ ผู้ว่าฯ หนองคาย เป็นผู้ว่าฯ 

จันทบุรี 13.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี 

ผู้ว่าฯ อุทัยธานี เป็นผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา 

14.นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการ 

มท. เป็นผู้ว่าฯ ชลบุรี 15.นายโสภณ 

สุวรรณรัตน์ ผู้ตรวจราชการ มท. เป็น

ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ 16.นายวิสาห์ พูลศีริรัตน์ 

ผู้ตรวจราชการ มท. เป็นผู้ว่าฯ ชุมพร 

17.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัด 

มท. เป็นผู้ว่าฯ เชียงใหม่ 18.นายสยาม 

ศิริมงคล ผู้ว่าฯ อุดรธานี เป็นผู้ว่าฯ 

นครราชสีมา 19.นายอภินันท์ เผือก

ผ่อง ผู้ตรวจราชการ มท. เป็นผู้ว่าฯ 

นครศรีธรรมราช 20.นายสุธี  ทอง

แย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี เป็นผู้ว่าฯ นนทบุรี 

21.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าฯ ลพบุรี 

เป็นผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา 22.ว่าที่ 

ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการ 

มท. เป็นผู้ว่าฯ พะเยา 

23.นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าฯ สตูล 

เป็นผู้ว่าฯ พังงา 24.นายภูสิต สมจิตต์ 

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าฯ พิษณุโลก 

25.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ 

เป็นผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด 26.นายไตรภพ วงศ์

ไตรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ มท. เป็นผู้

ว่าฯ ระยอง 27.นายอำาพล อังคภา

กรณ์กุล ผู้ว่าฯ นครนายก เป็นผู้ว่าฯ 

ลพบุรี 28.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้

ตรวจราชการ มท. เป็นผู้ว่าฯ ลำาปาง 

29.นายสนัตธิร ยิม้ละมยั ผูต้รวจราชการ 

มท. เป็นผู้ว่าฯ ลำาพูน  30.นายจำาเริญ 

ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าฯ พังงา เป็นผู้ว่าฯ 

สตลู 31.นายผล ดำาธรรม ผูว้า่ฯ อตุรดติถ ์

เป็นผู้ว่าฯ สระบุรี 32.นายสุพจน์ ยค

สิงห์คำา ผู้ตรวจราชการ มท. เป็นผู้

ว่าฯ สิงห์บุรี 33.นายพิจิตร บุญทัน ผู้

ตรวจราชการ มท. เป็นผู้ว่าฯ สุรินทร์ 

34.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าฯ ชัยนาท 

เป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง 35.นายวันชัย คง

เกษม ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นผู้ว่าฯ 

อุดรธานี 36.นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้

ว่าฯ แพร่ เป็นผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ และ 

37.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าฯ ยโสธร เป็นผู้

วา่ฯ อบุลราชธาน ีตัง้แตว่นัที ่1 ต.ค.2565 

เปน็ตน้ไป ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

นอกจากนั้น ครม.ยังมีมติอนุมัติ

ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ให้นายกุ

ลิศ สมบัติศิริ ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงพลังงาน ต่อไปอีก 1 ปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย.

2566 รวมทั้งมีมติอนุมัติตามที่สำานัก

ข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งนายวีร

ศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร ที่ปรึกษาด้านการ

พัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าว

ทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำานัก

ข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำารงตำาแหน่งรอง

ผู้อำานวยการสำานักข่าวกรองแห่งชาติ 

สำานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำารง

ตำาแหน่งที่จะเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 

ต.ค.2565 เปน็ตน้ไป ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ครม.ยงัมมีตอินมุตัติามทีส่ำานกังาน 

ก.พ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

สามัญสงักัดสำานักงาน ก.พ. สำานกันายกฯ                                                         

ให้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

2 ราย เพื่อทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง และ

เพื่อทดแทนผูด้ำารงตำาแหนง่ทีเ่กษยีณอาย ุ

คือ 1.ร.ต.ท.หญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ 

ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากร

บุคคลทรงคุณวุฒิ) ดำารงตำาแหน่งรอง

เลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วันที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

และ 2.นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ที่ปรึกษา

ระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรง

คุณวุฒิ) ดำารงตำาแหน่งรองเลขาธิการ 

ก.พ. โดย ครม.ยังอนุมัติตามที่สำานักงาน 

ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง น.ส.วิริยา เนตรน้อย 

ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นัก

พัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) ดำารง

ตำาแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. ทดแทน

ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 

ต.ค.2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ครม.ยงัมมีตอินมุตัติามทีส่ำานกังาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติเสนอ (สศช.) แต่งตั้ง น.ส.วรวรรณ 

พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

งาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรง

คุณวุฒิ) ให้ดำารงตำาแหน่งรองเลขาธิการ 

สศช. เพื่อแทนผู้เกษียณอายุราชการ 

นอกจากนั้น ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ (บีโอไอ) เสนอแตง่ตัง้นายวริตัน ์ธชั

ศฤงคารสกลุ ทีป่รกึษาดา้นการลงทนุ (นกั

วิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 

ดำารงตำาแหน่งรองเลขาธิการบีโอไอ เพื่อ

ทดแทนตำาแหน่งที่จะว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 

ต.ค.2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้ง

ทั้งนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ 

มท.เสนอการแต่งตั้งนายวิบูลย์ วงสกุล 

ใหด้ำารงตำาแหน่งผูว้า่การการประปาสว่น

ภมูภิาค (กปภ.) โดยไดร้บัคา่ตอบแทนคงที่

ในปีแรกอัตราเดือนละ 250,000 บาท 

และให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

จ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ ครม.มี

มติ ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตาม

ที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ  

และเห็นชอบตามที่ มท.เสนอการต่อ

สัญญาจ้างนายชีระ วงศบูรณะ ให้ดำารง

ตำาแหน่งผู้อำานวยการองค์การจัดการน้ำา

เสีย (อจน.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่

ในปีแรกอัตราเดือนละ 274,000 บาท 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2566 

เป็นต้นไป ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับ

จา้งจะไดร้บัใหเ้ปน็ไปตามทีก่ระทรวงการ

คลังเห็นชอบแล้ว 

มีรายงานว่า เมื่อ 22 ส.ค. ที่ศาล

ฎกีา น.ส.ปยิกลุ บญุเพิม่ ประธานศาลฎกีา 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ตลุาการ (ก.ต.) ครัง้ที ่20/2565 โดยมวีาระ

เห็นชอบบัญชีเเต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา

วาระ 1 ต.ค.2565 จำานวน 3 บญัชรีายชื่อ 

ประกอบด้วย 1.บัญชีผู้พิพากษาอาวุโส 

(เพิ่มเติม) 5 รายชื่อ 2.บัญชี 4 ชั้น 4 สับ

เปลี่ยนตำาเเหน่ง 130 รายชื่อ 3.บัญชี 5 

ชั้น 3 สับเปลี่ยนตำาเเหน่ง 3 รายชื่อ โดย

บัญชี 4 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำาเเหน่งมีราย

ชื่อที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.นายนาวี สกุลวงศ์

ธนา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำานัญ

พิเศษ (เยาวชน) ไปเป็นผู้พิพากษาศาล

อุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ (คดีเเรงงาน) 

2.นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ เลขานุการ

ศาลอุทธรณ์ ไปเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษา

ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

กลาง 3.นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุ

รักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาเเละการค้าระหว่างประเทศ

กลาง ไปเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 

1 4.นายธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์ประจำาสำานักประธานศาล

ฎีกา ไปเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

5.นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษา

หัวหน้าคณะแผนกคดีค้ามนุษย์ อดีตมือ

ทำาคดีปิดเว็บ ไปเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา

ศาลฎีกา โดยจะมีการประชุม ก.ต.เพื่อ

พิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายบัญชีรายชื่อที่ยัง

ค้างอยู่อีกครั้งในวันที่ 29 ส.ค.2565. 

ท

กรุงเทพฯ • ตามที่สำานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ

การสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (แทน

ตำาแหน่งที่ว่าง) จำานวน 1 คน ตาม

มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2561 โดยผู้สมัครสามารถยื่น

ใบสมัครพร้อมหนังสือความยินยอมด้วย

ตนเอง ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 

2565 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวัน

หยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้อง

โถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ปรากฏผลการรับ

สมัคร ณ วันที่ 23 ส.ค.2565 มีผู้สมัคร

จำานวน 1 คน ได้แก่ นายเนตร นาคสุข 

อดีตรองอัยการสูงสุด อาวุโสลำาดับที่ 1 

อายุ 67 ปี (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 

9 วรรคสอง (1))

‘เนตร นาคสุข’โผล่สมัครปปช.รายแรก
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3บทความ-ในประเทศ

ารพิจารณากฎหมายสําคัญ อยาง ราง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ปนี้    

ถือวายืดเยื้อ และไมเคยเห็น สภาลม ในการพิจารณา

กฎหมายเงินแผนดินแบบนี้ จะเรียกวา “อุบาทว” ก็คงไมน�า

เกลียดเกินไปนัก

เม� อวานนี้ (23 ส.ค.) ก็ไดเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎร 

นัดพิเศษ เพ� อถกรางกฎหมายดังกลาวตอ ภายหลัง สภาลม ไป

เม� อวันเสารที่ 20 ส.ค.ที่ผานมา 

ชวงที่ประชุมเขาสูมาตรา 30 งบประมาณรัฐสภา  โดยขอ

จัดสรร จํานวน 3,241 ลานบาท 

แตในชั้นคณะกรรมาธิการ 

อนุมัติให 3,219 ลานบาท

โดยเงินสวนนี้ พริษฐ 

วัชรสินธุ ในฐานะคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) เสียงขาง

นอย อภิปรายไวอยางดุเด็ด

เผ็ดมัน

เขาวา . . .ขอตัดเงิน

โครงการเผยแพรและเสริม

สรางความรูความเขาใจใน

การเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 28.2 ลานของวุฒิสภา ดวยเหตุผล 2  

ขอ เพราะวุฒิสภาในรูปแบบปจจุบันขัดและเปนปฏิปกษตอ

ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) บางคน 

อักษรยอ ส./ส./ว./ และ ด. มีความเขาใจคลาดเคล� อนเกี่ยว

กับประชาธิปไตย 

ตอนทาย “ไอติม” พริษฐ ยกคําสอนฝรั่งฝากถึง ส.ว. วา 

“Practise what you preach” ที่แปลวา  “จงปฏิบัติในสิ่งที่คุณ

พร่ําสอน” ถาวุฒิสภายังอยากจะของบประมาณภาษีประชาชน

ไปสอนคนอ� นเร� องประชาธิปไตย ตนขอชวนใหทาน (ส.ว.) 

ปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยใหไดกอน

“เริ่มตนดวยการโหวตเห็นชอบกับรางแกไขรัฐธรรมนูญ

จากภาคประชาชนที่จะเสนอตอที่ประชุมรวมรัฐสภาในเดือน

หนา เสนอตัดมาตรา 272 อํานาจ ส.ว.ในการเลือกนายก

รัฐมนตรี เพ� อใหการเลือกตั้งกลับมามีความหมายและเคารพ

หลัก 1 สิทธิ์ 1 เสียง ถาทําไมได วุฒิสภาชุดนี้ขาดความชอบ

ธรรมอยางยิ่งในความรูความเขาใจประชาธิปไตย”  

เจาตัวขมวดปมตอนทายวา เสนอใหที่ประชุมตัดงบ

ประมาณโครงการนี้ ปริมาณเงินอาจไมเยอะแตมีราคาสูงมาก

สําหรับอนาคตประชาธิปไตยไทย   

อืมมมม การเลือกตั้งรอบหนาถา พริษฐ ไดนั่งในสภา  

น�าจะไดเห็นอะไรดีๆ อิอิ.   

 มินน่ีเมาธ

ดาเจ็บ

ก

จี้เปดช� อส.ว.ตั้งเมียผลาญเงินหลวง

‘๐๐.๐๐ น.’ โลกแตก!?

พริษฐ วัชรสินธุ

ลกแตก” ไปต้ังแต ๒ ยามเม� อคืนหรือเปลาก็ไมรูนะ?

เพราะเห็นขบวนการ “ลมตู-ชูโจร” เขานัดเคาตดาวนกัน

คึกคักตลอดท้ังวันวาน

๒ ยามเปง....

เข็มนาฬ�กากระดิกไปท่ี ๐๐.๐๑ น.เขาวันท่ี ๒๔ สิงหา ๖๕ 

ขบวนการ “ลมตู-ชูโจร” เขานัดกันตะโกน

“นายกฯ เถ� อน...นายกฯ เถ� อน”!

“ปญญาชนสยาม” ส. ศิวรักษ โพสตเฟซสมทบขบวนการ

กะเขาดวย

Sulak Sivaraksa 

“ถานําอริยสัจ 4 มาประยุกตใช ตนเหตุแหงทุกขน้ัน ไมวาจะ

ทุกขทางสังคม โดยเฉพาะคนยากคนจนมีความทุกขมาก

เหตุแหงทุกขมาจากไหน ?... 

เหตุแหงทุกขก็มาจากประยุทธ! เพราะประยุทธเปนตนเหตุ

แหงความทุกข

ถาเราไดคนท่ีซ� อสัตยสุจริต มีความสามารถมาปกครองบาน

เมือง ตัวทุกขมันก็จะเกิดนอยลง 

ฉะน้ัน วิธีท่ีจะดับทุกขได ก็ตองเอาประยุทธออกไป

การจะดับทุกขได ตองมีอริยมรรค มีองค 8 ตองใชสันติ

ประชาธรรม ไปใชความรุนแรงกับประยุทธไมไดหรอก 

เพราะประยุทธ เปนคนเลว เราจะเอาคนเลวไปตอสูกับคน

เลวน้ัน ไมถูกตอง”

..............................

ขบวนการพรรคสม เรียงแถวเสริมกระแสกันมากหนา-มาก

ตา อยางเชนรายน้ี

พรรคกาวไกล

ศุภศิษฐ ลีฬหปยรัตน

หลังวันท่ี ๒๓ ส.ค.ใหฝายคานท้ังหมดไมรวมประชุมสภา

ดวยการลาออกท้ังหมด ถาไมลาออกเทากับรับรอง สนับสนุนนา

ยกฯ ตอไป

-------------------

“ชลน�าน ศรีแกว” ผูนําฝายคานและหัวหนาคอกเพ� อไทย 

ผ่ึงผายประกาศ

“........หากเขาวันพรุงน้ี (๒๔ ส.ค.) จะถือวาเกิน ๘ ป ก็หวังวา

ปาฏิหาริยจะเกิดข้ึน

สวนพรรคฝายคานจะดําเนินการอยางไรตอไปหรือไมน้ัน หาก

พลเอกประยุทธยังไมมีทาทีใดๆ จริงๆ 

ก็จะรอใหหมดเวลาและดูวาทานจะแสดงออกอยางไรหรือไม 

เพราะท่ีเราเสนอไป ก็แคขอใหทานยอมรับในหลักนิติธรรมเทาน้ัน คือ

คนท่ีตายแลว แตเขาใจวายังมีชีวิตอยู ฉันใด ก็ฉันน้ัน”

............................

น่ี....

เหลาน้ี ผมเก็บบรรยากาศขบวนการ “ลมตู-ชูโจร” มาใหดูปลง

สังเวชกัน การเกิดเปนมนุษยน้ัน วายากอยูแลว แตการเปนมนุษยแลว 

รูจักแยกแยะ “ผิดชอบ-ช่ัวดี” ย่ิงยากกวา!

จากภาพรวม 

จะเห็นชัดเจนอยางหน่ึงวา พวกน้ีใชความรูสึกนึกคิดดวย 

“เกลียด-ชอบ-ชัง” ในการแสดงออก 

ไมใชสติ-ปญญาไตรตรองบนหลักของเหตุและผล ท้ังไมเคารพ

ในกฎระเบียบ-กติกาสังคมเลย

เร� อง ๘ ป หรือยังไม ๘ ป ของนายกฯ ความถูกตอง-ชัดเจน อยู

ท่ีตัวบทกฎหมายโดยตรง 

ดังน้ัน เม� อฝายคานย� นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอกฎหมายแลว 

อันวิญูชนหรือปญญาชนท้ังหลาย.....

ถาไมใช “สถุลชน” ละก็

ไมตองลุกล้ี-ลุกลน นํามวลชนออกมาสรางกระแสช้ีนําถึงข้ันวา

ประยุทธเปนคนเลวบาง 

๒ ยามเปง ถาไมออกเปนนายกฯ เถ� อนบาง

บีบศาลกลายๆ รับคํารองแลว ตองส่ังใหนายกฯ หยุดปฏิบัติ

หนาท่ีบาง

ใหฝายคานไมรวมประชุมสภา ลาออกใหหมดบาง

และท่ีอยากใหสังเกต......

แรกๆ จะยกรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ วรรคส่ี “นายกรัฐมนตรี

จะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกินแปดปมิได” มาเปนขอกฎหมายยืนยัน

วา ๒๔ สิงหา ๖๕ ประยุุทธครบ ๘ ปแลว ตองออกไป!

ตอๆ มา ผูรูกฎหมายออกมาช้ีบอกวา....

 กฎหมายน้ัน จะหยิบเฉพาะมาตรา เฉพาะวรรค เฉพาะตอน

มาใชเด่ียวๆ ไมได

ตองดูทุกวรรค-ทุกตอน และทุกมาตราท่ีเก่ียวของเช� อมโยง วาผู

เปนนายกรัฐมนตรี เปนตามรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใชฉบับไหน มาตรา

ไหน และมีความวาอยางไร

ใชวา ท่ีตัวเองจะไดประโยชน ก็ไปลากรัฐธรรมนูญ “ขามภพ-

ขามชาติ” มารองรับ-เช� อมโยงในทาง “ตีความเพ� อตน” มาอางเปน

ทางท่ีใช อยางท่ีทํากันอยู

แลวก็ตีเกราะ-เคาะปบ สรางกระแสนํา ๘ ปแลว..๘ ปแลว ตอง

ไป ใหชาวบานหลงเช� อ

เพ� อวา ถาศาลมีคําวินิจฉัยออกมาผิดจากกระแสช้ีนํา ก็จะได

ตะโกน “ยุติไมเปนธรรม” แลวปลุกระดมโหมกระพือ ใหมวลชนลงถนน

เม� อ ผูรูนําความจริงทางกฎหมายมาอธิบายความใหประชาชน

เขาใจ ประชาชนก็ตาสวาง 

วา...ออ...เร� อง ๘ ปนายกฯ เปนอยางน้ีเอง ไมใชอยางท่ีฝายมุุง 

“ลมตู-ชูโจร” โพนทะนา!

ดังน้ัน ตอนน้ี จึงเห็นวา ท้ังปญญาชน สถุลชน เล่ียงท่ีจะอาง

ตัวแมบทกฎหมายในเร� อง ๘ ปแลว

หันมายกเร� องสปริต เร� องจิตสํานึก เร� องติดยึดตําแหน�ง เร� อง

อยูนานคนเบ� อ เร� องไมมีผลงาน 

กระท่ังกลาวหาซ่ึงๆ หนาเย่ียงสถุลชนสยาม วา

“ประยุทธเปนคนเลว...ประยุทธเปนตนเหตุแหงความทุกข” 

ถึงขนาดน้ัน!

ชลน�าน “หัวหนาเพ� อไทย” ย� นศาลฯ ตีความผานประธาน

รัฐสภาเองแทๆ  

รูอยูแกใจ วาตะแบงกฎหมายเร� อง ๘ ปนายกฯ ลงทาย คํา

วินิจฉัยจะออกมาแบบไหน ก็พอคาดหมายได

จึงสรางกระแสนําสํารองทางปลุกระดมไปวา

“ทานควรเปนคนตัดสินใจเอง 

ไมควรใหศาลรัฐธรรมนูญหรือประชาชนเปนผูตัดสิน 

...ฯลฯ.....”

เปนง้ันไป!

เลนบท “หมาปากับลูกแกะ” ไปเร� อย ในเม� อบอก “ไมควรให

ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน นายกฯ ควรตัดสินใจเอง”

แลวเสือกไปย� นใหศาลฯ ทานตีความทําไม...หือ?

ท่ีเติมเช้ือไววา “หรือประชาชนเปนผูตัดสิน” น้ัน 

อาปากก็เห็นทะลุถึงดาก มันปูทางปลุกระดมโดยแท 

คือถาศาลฯ ตัดสินไมเปนไปตามท่ีตองการ ก็จะใชมวลชนลง

ถนนเปน “ศาลเต้ีย” เอาประยุทธลงจากเกาอ้ีนายกฯ ใหได 

ใหเกิดจลาจลเมือง......

เหมือนป ๕๒-๕๓ ลมเอเปก ในเดือนพฤศจิกาเปนผลพลอยได 

ใหสมใจนายใหญไปดวยซะเลย

อยางน้ันใชม้ัย?

ถาไมใช ง้ันประโยคท่ีชลน�านพูด

“ทานควรเปนคนตัดสินใจเอง ไมควรใหศาลรัฐธรรมนูญหรือ

ประชาชนเปนผูตัดสิน ...” น้ัน

หมายความวาไง?

เอาละ ถกกะปญญาชนปนปญญาสถุลพอหอมปาก-หอมคอ 

ท่ีคุยอยูตอนน้ี ยังไมรูเลยวา ตอนต� นเชา ต� นอยูภพไหน?

ถายังไดเจอกัน ก็หมายความวา ๒ ยามท่ีผานมา “โลกไมแตก”

“มีแตหมาหอน”!

การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเขียนไว 

โดยทานควรเปนคนตัดสินใจเอง 

ไมควรใหศาลรัฐธรรมนูญหรือประชาชนเปนผูตัดสิน...ฯลฯ.....

ฝายคานจะมีการประชุมในวันพรุงน้ี (๒๔ ส.ค.) เวลา ๑๓.๓๐ น. 

แตหากศาลมีคําส่ังใหหยุดปฏิบัติหนาท่ี แมไมมีกฎหมายใดบัญญัติ 

แต พล.อ.ประยุทธ ก็ไมควรมาปฏิบัติราชการ” ......ฯลฯ.......

“พรุงน้ี พรรครวมฝายคานไดมีมตินัดกันสวมชุดดํา เพ� อไวอาลัย

ใหกับพลเอกประยุทธ ซ่ึงจะกลายเปนนายกฯ เถ� อน 

แตสุดทายแลว พรรครวมฝายคานพรรคอ� นจะแตงหรือไมก็เปน

สิทธิของพรรคอ� น แตเบ้ืองตนพรรคเพ� อไทยจะแตง”

.................................

มาดูจตุพร พรหมพันธุ กับทนายนกเขา “นิติธร ลํ้าเหลือ” คณะ

หลอมโหรงเหรงบาง

.......“วันน้ี เราจะปกหลักอยูท่ีลานคนเมืองจนถึงเท่ียงคืน นับถอย

หลังเคาตดาวนสงทายปดฉากประยุทธ จันทร โอชา

ประยุทธ จะอยูหรือไปไมเปนปญหา 

เพราะเขาไมมีสถานะนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ ไมมีมาตราไหน

ใหการคุมครองแลว แตกลับมาปนกระแสการชุมนุมจะลมการประชุม

เอเปก .....ฯลฯ......

หลังจากเท่ียงคืนวันน้ี พลเอกประยุทธ เหมือนน่ังบนเตาอ้ังโล 

ความรอนจะเกิดข้ึนทุกขณะและจะลามแผดเผาไปถึงท่ีสุด ดูวาจะอยู

ไดสักก่ีวัน 

.........หลังจากน้ี เช� อวาประชาชนจะเร่ิมมากข้ึนตามลําดับ หลัง

จากเท่ียงคืนวันน้ี และเห็นไดวา มีการชุมนุมหลายแหงท่ัวกรุงเทพฯ 

เพราะความไมสํานึกของพลเอกประยุทธ จะนําพาประเทศวิกฤต 

รับรองวาศึกน้ีไมยืดเย้ือ ศึกน้ีจะจบเร็วท่ีสุดเปนประวัติศาสตร

การเมืองประเทศไทย

.....แมวา พลเอกประยุทธ จะอยู แตทางกฎหมายไปแลว เหมือน

“โ

การดําเนินการมี 2 สวน คือ 

1.ตํารวจสันติบาลมีเวลา 180 

วันในการดําเนินการสวนของ

วินัย 2.การตรวจสอบขอเท็จจริง                                           

การเขารับราชการกําลังดําเนิน

การต้ังคณะกรรมการ ยืนยัน

วาการดําเนินการกับผูตองหาราย

น้ีไมมีอภิสิทธ์ิใดๆ เปนการดําเนิน

การตามกรอบของกฎหมายใช

มาตรฐานเดียวกัน ไมมีการชวย

เหลือกันแน�นอน  

น.ส.อรุณี กาสยานนท รอง

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย กลาว

วา ภายใตระบอบประยุทธกอ

เกิดเครือขายโครงสรางอํานาจ

ท่ีทําใหระบบราชการไทยในชวง 

8 ปเกิดการว่ิงเตน เสนสาย ใช

เงินซ้ือขายตําแหน�งกันอยาง

โจงแจงจนเกิดคําถามใชหรือไม 

ตลอดจนใชกติกาเอ้ือพวกพอง

ตน จนมีบรรทัดฐานใหมนาฬ�กา

ยืมเพ่ือนไม่ผิด บ้านหลวงอยู่

ฟรีภาษีประชาชน ส่ิงเหลาน้ีคือ

สังคมอัปลักษณ โดยฝมือพลเอก

ประยุทธ

น.ส.อรุณีกลาววา ประชา 

ชนเกิดคําถามวาใครคือคนแตง

ต้ังตํารวจหญิงคนดังกลาวเขา

รับราชการ พล.อ.ประยุทธตอง

มีคําตอบใหประชาชน ไมใชหนี

ส� อมวลชนเล่ียงตอบคําถามผิด

วิถีทหารกลา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความ                 

อยุติธรรม เอาเปรียบเงินภาษีของ

ประชาชน ดูแคลนตํารวจทหาร

ช้ันผูนอยท่ีกําลังปฏิบัติงานเส่ียง

ชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต อยางตํารวจช้ันประทวนท่ี

ปฏิบัติงานชายแดนภาคใตไดเบ้ีย

เส่ียงภัยและคาครองชีพเดือนละ  

1,500-2,500 บาทเทาน้ัน หรือ

บางคร้ังปรากฏขาววาทหารใน

บางพ้ืนท่ีไดรับเบ้ียเส่ียงภัยลาชา 

แตกับคนในใกลชิด ส.ว.กลับกิน

หรูอยูสบาย ภรรยาฟรี เงินหลวง

จาย 

“ความฟอนเฟะของ

ระบอบประยุทธท่ีอยูในอํานาจมา

นานกวา 8 ป กอรางสรางระบบ

อุปถัมภ เอ้ือผลประโยชนพวก

พอง ระบบราชการกลายเปนนาย

ประชาชน  การทุจริตคอรรัปชัน

พุงสูง คาคะแนนตางชาติประเมิน

ไทยคะแนนตกตํ่าสุดในรอบ 10 ป 

กฎหมายกลายเปนขอยกเวนคนมี

อํานาจ ประเทศไทยถดถอยลงทุก

ดานเพราะนายกฯ หมดอายุคนน้ี

มาเพียงพอแลว” น.ส.อรุณีกลาว.

ครม.เคาะช� อทิพานัน

รวมทีมโฆษกรัฐบาล
ทําเนียบรัฐบาล • ครม.ต้ัง “ทิพา

นัน” น่ังรองโฆษกรัฐบาล  เจา

ตัวพรอมทําหนาท่ี เตรียมหารือ

แบงงาน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี แถลงภายหลังการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา 

ครม.มีมติเห็นชอบตามท่ีสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

แตงต้ังนางสาวทิพานัน ศิริชนะ ให

ดํารงตําแหน�งขาราชการการเมือง 

ตําแหน�งรองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี 23 

สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ถือ

เปนการแตงต้ังเพ่ิมเติมทีมโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดย

ทีมโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีปจจุบันประกอบดวย นาย

อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

ปฏิบัติหนาท่ีโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี, น.ส.รัชดา ธนา

ดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี, น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี 

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รอง

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปดเผยภายหลังไดรับแตงต้ังเปน

รองโฆษกฯ วา  กอนปฏิบัติหนาท่ี

รองโฆษกฯ คงตองคุยกับทีมโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกอน

ถึงการแบงหนาท่ี เม� อถามวานายก

รัฐมนตรีใหมาทําหนาท่ีช้ีแจงดาน

การเมืองใชหรือไม น.ส.ทิพานัน

กลาววา ท้ังหมดตองอยูภายใต

การพูดคุยกับโฆษกประจําสํานัก

นายกฯ กอน และพรอมทําทุก

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ตอนน้ียัง

ไมไดพูดคุยเพราะเพ่ิงจะไดหารือ

กันใน ครม.  หลังจากน้ีขอพูดคุย

กับผูใหญและทีมโฆษกกอน หาก

แบงงานแลวจะมาแจงใหทราบ

อีกคร้ัง และขออนุญาตฝากเน้ือ

ฝากตัวส� อมวลชนดวย เม� อถาม

วาถือเปนโควตาของพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) สงมาใชหรือ

ไม น.ส.ทิพานันกลาววา  ไมไดมี

การพูดวาเปนโควตาพรรคพลัง

ประชารัฐหรือสัดสวนไหน แตเปน

หนาท่ีในตําแหน�งรองโฆษกฯ

สําหรับประเด็นงบประ 

มาณสํานักนายกรัฐมนตรีสวน

ใหญเปนของกรมประชาสัมพันธ 

ท่ีใช ในการประชาสัมพันธการ

ประชุมเอเปกน้ัน พล.ท.สรรเสริญ 

แกวกําเนิด อธิบดีกรมประชา 

สัมพันธ กลาววา กรณีบริษัท 

Nielsen ซ่ึงเปนบริษัทดานวิจัยการ

ตลาด เปดเผยอันดับงบโฆษณา

ของสํานักนายกรัฐมนตรีติดอันดับ

ท่ี 13 น้ัน วิธีการสํารวจของบริษัท 

Nielsen ตองไปดูวาสํารวจอยางไร 

เพราะวิธีการคือไปเฝาติดตาม

หนาจอทีวี วิทยุ และโซเชียลมี

เดีย วามีงานของใครไปออกมาก

นอยแคไหน ไมใชราคาคาใชจาย

งบประมาณจากส่ิงท่ีเกิดข้ึน เชน 

กรมประชาสัมพันธถายทอดสด

ชวง ศบค. และมีขอมูลหน�วยงาน

ของรัฐไปออกชองตางๆ ก็คิดเปน

เงิน ซ่ึงในความเปนจริงไมมีการ

จายเงิน.

ยืดอุทธรณคดีภาษีหุนชินคอรป

กรุงเทพฯ • ศาลภาษีอนุญาต

สรรพากรขยายอุทธรณคดี

ประเมินเก็บภาษีขายหุนชิน

คอรป 17,000 ลานบาทไม

ชอบดวยกฎหมาย หลังชั้นตน 

“ทักษิณ” ชนะ

กรณีศาลภาษีอากรกลาง 

มีคําพิพากษาคดีที่นายทักษิณ  

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปน

โจทกย� นฟอง กรมสรรพากร, 

นายพงษศักดิ์ เมธาพิพัฒน ผู

แทนอธิบดีกรมสรรพากร, นาย

ประภาส สนั่นศิลป ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด จําเลย

ที่ 3 นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท 

จําเลยที่ 1-4 ผูแทนกรมการ

ปกครองในฐานะคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ กรณีประเมิน

เรียกเก็บภาษี เงินไดบุคคล

ธรรมดา จากการขายหุน บ.ชิน 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

จํานวน 17,000 ลานบาท โดย

ไมชอบดวยกฎหมาย โดยคํา

พิพากษาระบุวา การประเมิน

ของเจาพนักงานประเมินและ

คําวินิจฉัยอุทธรณของจําเลย

ที่ 2-4 ในฐานะคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณที่วินิจฉัยยืน

ตามการประเมินไมชอบดวย

กฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอน

การประเมิน

วันที่ 23 ส.ค.65 ผู้สื่อ

ขาวรายงานวา ภายหลังจาก

ครบกําหนดระยะเวลาในการ

ย� นอุทธรณเม� อวันที่ 18 ส.ค.ที่

ผานมา จากการตรวจสอบทราบ

วากอนครบกําหนดคูความทั้ง

สองได้ยื่นขอขยายระยะเวลา

อุทธรณคําพิพากษา โดยศาล

อนุญาตขยายอุทธรณฝายโจทก

ถึงวันที่ 16 ก.ย.65 สวนฝาย

อัยการซึ่งวาความเเกตางใหกรม

สรรพากร ศาลอนุญาตขยาย

อุทธรณถึงวันที่ 17 ก.ย.นี้ ซึ่ง

คาดวาเม� อถึงกําหนดดังกลาวคู

ความน�าจะขอขยายอุทธรณอีก

เน� องจากเปนคดีใหญมีเอกสาร

เปนจํานวนมาก.

ไทยโพสต • ต้ังกรรมการสอบวินัยรายแรง “ส.ต.ท.หญิง” พวง

ตรวจสอบการเขารับราชการ เผยใชวุฒิบัญชี ปวส.เขา ตร. ช้ีเปน

วุฒิขาดแคลนจึงยกเวนอายุเกิน ฝายคานจ้ีเปดช� อ ส.ว.ต้ังภรรยากิน

เงินตํารวจ-ทหาร ผลาญภาษี 

เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง

โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กลาวถึงกรณีท่ี ส.ต.ท.หญิง กร                   

ศศิร บัวแยม ตําแหน�ง ผบ.หมู กก.

4 บก.ส.1 ถูกดําเนินคดีคามนุษย

และทํารายรางกายอดีตทหาร

หญิงรับใชไดรับบาดเจ็บสาหัส

วา ในการดําเนินคดีวันน้ีจะไดมี

การสอบปากคําแพทยท่ีเก่ียวของ 

และนําผูเสียหายไปตรวจรางกาย

เพ่ิมเติมตามคําแนะนําของแพทย 

เน� องจากตองสอบใหปรากฏขอ

เท็จจริงเอาไปประกอบการแจง

ขอกลาวหาท่ีเก่ียวของ

สวนการดําเนินการทาง

วินัย เน่ืองจากผู้ต้องหาเป็น

ขาราชการตํารวจ ปจจุบันสังกัด

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

(บช.ส.) กองบังคับการตํารวจสันติ

บาล 1 (บก.ส.1) ไดต้ังกรรมการ

สอบสวนวินัยรายแรง ซ่ึงจะ

เปนการดําเนินการควบคูไปกับ

การดําเนินคดีทางอาญาท่ีตอง

สอดคลองกันไป ผูตองหายังไม

ไดมารายงานตัวกับสังกัดตาม

ระเบียบ  ถาตกเปนผูตองหาตาม

ระเบียบตองมารายงานตัวใหผู

บังคับบัญชาทราบวาตนเองตก

เปนผูตองหา เปนการรายงาน

ตัวตองคดีอาญา แตขณะน้ียังไม

ไดมาเน� องจากตัวถูกคุมขังอยูท่ี

เรือนจําราชบุรี

พ.ต.อ.กฤษณะช้ีแจงถึง

การเขารับราชการตํารวจ ผู

ตองหาเขารับขาราชการตํารวจ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตงตั้ง “อน” น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ เปน รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เสริมทีมโฆษกรัฐบาล  เตรียมประชุมแบงงานชวงสุดทายปลายเทอมรัฐบาล 

ปลายป 60 โดยใชคุณวุฒิ  ปวส.

จบดานบัญชี เปนการบรรจุ

รับราชการโดยการคัดเลือก

จากสํานักงบประมาณตํารวจ 

พิจารณาแลวเห็นวาเปนคุณวุฒิ

ท่ีขาดแคลนมีความจําเปนตอง

ไดตํารวจรายน้ีมาปฏิบัติหนาท่ี 

แมวาคุณสมบัติท่ัวไปจะระบุวา

ตองเปนผูมีอายุไมเกิน 35 ป แต

มีขอยกเวน ถาอายุเกินมีการ

พิจารณาแลววามีเหตุผลความ

จําเปนก็สามารถยกเวนหลัก

เกณฑไดตามกฎ ก.ตร. อยางไร

ก็ตามเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

ทําความจริงใหปรากฏ จะมีการ

ต้ังกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง

ใหปรากฏอีกคร้ัง ถึงแมหน�วย

งานท่ีเก่ียวของจะมีการช้ีแจง

การพิจารณาคัดเลือกรายน้ีเขา

รับราชการเวลาน้ันเปนไปตาม

ระเบียบแลว

สวนกรอบระยะเวลาใน
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด วันท่ี 24 ส.ค.น้ี ท่ี

ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมตามปกติ 

และจะพิจารณาคำาร้องกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร

ยื่นเรื่องให้วินิจฉัยวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 ปีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ซ่ึงเชื่อว่าจะรับคำาร้อง โดย บ๊ิกตู่ ก่อนประชุม ครม.ได้พูดคุยกับ

แกนนำาพรรคร่วมรัฐบาลในอิริยาบถท่ีสบาย ไม่มีท่าทีเคร่งเครียด 

พร้อมพูดว่า “ขอให้ช่วยกันทำ�ง�น

ต่อไป ส่วนเรื่องระยะเวล�ก�รดำ�รง

ตำ�แหน่ง 8 ปี ให้เป็นอำ�น�จของศ�ล

รัฐธรรมนูญ จะว่�ม�อย่�งไรให้เป็น

ไปต�มน้ัน” ส่วน นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ อธิบายกับ ครม.ว่า สาระ

สำาคัญเก่ียวกับการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี 

อยู่ในมาตรา 158 วรรคส่ี รัฐธรรมนูญ

ปี 2560 ท่ีระบุว่า “นายกรัฐมนตรีจะ

ดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ 

ไม่ว่าจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือ

ไม่...” แต่การท่ีจะนับเวลาตามวรรคส่ี ต้องไปดูท่ีมาตามวรรค

หน่ึง ทำาให้รัฐมนตรีหลายคนตีความไปในทิศทางเดียวกันว่าการ

วินิจฉัยจะเป็นบวก...•

ขณะท่ีบรรยากาศนอกทำาเนียบรัฐบาลเร่ิมร้อนระอุ กลุ่มผู้

ชุมนุมหลายกลุ่มเคลื่อนไหวท่ัว กทม. คณะหลอมรวมประชาชน 

นำาโดย นายจตุพร พรหมพันธ์ุ และ นายนิติธร ล้ำาเหลือ จัด

กิจกรรมชุมนุมท่ีลานคนเมืองต่อเนื่อง และจะเคลื่อนมวลชนมุ่ง

หน้าสู่ทำาเนียบฯ เพื่อรอเคาต์ดาวน์ กดดัน พล.อ.ประยุทธ์ให้ลา

ออกภายในเท่ียงคืนวันท่ี 23 ส.ค. แต่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ลาออก

อย่างแน่นอน ศาล รธน.คงใช้วาระพิจารณาอีกสักระยะ แต่

หากยึดหลัก อริยสัจ 4 แล้ว เหตุท่ีคนออกมาไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 

คงไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียว แต่ต้นเหตุแห่งทุกข์มาจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ยึดอำานาจเมื่อวันท่ี 22 พ.ค.57 และบอกว่าจะ

ปฏิรูปโครงสร้างประเทศ จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง “เร�จะ

ทำ�ต�มสัญญ� ขอเวล�อีกไม่น�น” แต่ 8 ปีแล้วกลับไม่ทำาตาม

สัญญา แล้วยังจะขอเวลาอีก ดังน้ันหากศาลวินิจฉัยให้ประยุทธ์

ได้ไปต่อ ม็อบต่างๆ ก็คงชุมนุมหาเรื่องไล่กันอีก เพราะโจทย์

ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ต้ังข้ึนมาเองยังไม่ได้

แก้ไข...•

ผู้ก่อต้ังพรรคเทิดไท นายเสก

สกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกฯ ประกาศพร้อม

เคลื่อนไหวมวลชนออกมาสนับสนุนนา

ยกฯ สู้ตาต่อตา ฟันต่อฟัน เช่นเดียว

กับ นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเร่ิมก่อ

ต้ังหมู่บ้านเส้ือแดง ประกาศว่า “ถ้�

มีก�รยกมวลชนกลุ่มเล็กๆ น้อยๆ ม�

ขับไล่น�ยกฯ ลุงตู่ แบบไม่เกรงกลัว

กฎหม�ยบ้�นเมือง ป่วนบ้�นป่วนเมืองกันอีก พวกตนก็พร้อม

ท่ีจะยกทัพเข้�กรุงเทพฯ เพื่อปกป้องน�ยกฯ ลุงตู่ ซ่ึงเป็นน�ย

ทห�รท่ีมีคว�มรักสถ�บันย่ิงกว่�ชีวิต” หากนำาม็อบมาชนม็อบ

ก็เท่ากับประจานความล้มเหลวของ พล.อ.ประยุทธ์ และพรรค

พลังประชารัฐ ท่ีเคยชูแคมเปญว่า เลือกความสงบจบท่ีลุงตู่ 

แต่ความขัดแย้งปะทุข้ึนอีก จะโทษใครไม่ได้ ต้องถาม ลุงตู่ กุม

อำานาจมา 8 ปี ทำาไมสะสางปัญหาความขัดแย้งไม่ได้?...•

กรณี ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ตำาแหน่ง ผบ.หมู่ 

กก.4 บก.ส.1 ถูกดำาเนินคดีค้ามนุษย์และทำาร้ายร่างกาย อดีต

ทหารหญิงรับใช้ ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือตัวอย่างความเหลื่อม

ล้ำาเชิงโครงสร้าง โดยการใช้อำานาจ อิทธิพล ฉ้อฉล ทุจริต 

เอ้ือประโยชน์พวกพ้องในระบบราชการ ผู้มีตำาแหน่งในฝ่าย

นิติบัญญัติฝากเมียน้อยเข้ารับราชการตำารวจโดยวิธีพิเศษ แล้วก็

ให้ไปช่วยราชการท่ี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ได้เวลาราชการทวีคูณ ซ่ึงไปแต่ชื่อ ตัวยังอยู่ปรนนิบัติ

สมาชิกนิติบัญญัติฯ แถมยังฝากช่างเสริมสวยเป็นทหารหญิง

ยศสิบตรีมารับใช้เมียน้อยจนมีเหตุฉาวโฉ่ การใช้วิธีพิเศษแบบ

น้ีแต่ละปีมีนับร้อยราย เอาเปรียบคนท่ีไร้เส้นสาย กินเงินภาษี

ประชาชนฟรีๆ เพราะโครงสร้างประเทศไม่มีการปฏิรูป ความ

อยุติธรรมเหล่าน้ีเป็นเงื่อนไขท่ีคนรุ่น

ใหม่ทนไม่ได้กับระบบอภิสิทธ์ิชน จึงลุก

ข้ึนชูธงปฏิรูปประเทศ-ปฏิรูปสถาบัน 

ท่ีบอกว่า ลุงตู่ รักสถาบันย่ิงชีวิต แต่

โครงสร้างประเทศยังเละเทะแบบน้ี 

เท่ากับลุงตู่สร้างเงื่อนไขเอง!...•

เป็นไปตามการคาดหมาย ท่ี

ประชุม ครม.ได้มีมติแต่งต้ัง น.ส.ทิพา

นัน ศิริชนะ ให้ดำารงตำาแหน่งข้าราช 

การการเมือง ตำาแหน่งรองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ี

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

แต่งต้ัง ถือเป็นการแต่งต้ังเพ่ิมเติมทีมโฆษกฯ หลังจากแต่ง

ต้ัง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง คัมแบ็กเป็นโฆษกรัฐบาล โดยมี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นรองโฆษกฯ อยู่แล้ว คงเป็น

ทีมโฆษกรัฐบาลท่ีครบเครื่อง...•

ไ

สัญลักษณ์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย โดย “สิงห์” หรือ “ราชสีห์” หมายถึง ผู้ปกครองดั่ง

ราชสีห์ผู้เป็นจ้าวแห่งป่า และ “สีดำา” หมายถึง สีแห่งศอของ

พระศิวะที่ดื่มยาพิษเพื่อปกป้องมวลมนุษย์ ดังนั้น สิงห์ดำา จึงมี

หมายความว่า “การเป็นนักปกครองจะต้องเสียสละเพื่อมวลชน” 

(Black is Devotion).

สิงห์ดำา

วิษณุ 

เครืองาม

ทิพานัน 

ศิริชนะ 

อานนท์ 

แสนน่าน 

แซมซาย

มื่อเร็วๆ นี้ ที่ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่าย แถลงข่าว 

โครงการพัฒนาเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแล

ทางสังคมของสหวิชาชีพ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Social Telecare 

สร้างสมรรถนะและเทคนิคการทำางานการดูแลทางสังคมในรูปแบบ 

Social Telecare Sandbox ในพื้นที่ของตนเอง

รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้านคุณภาพชีวิต กล่าวว่า การที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนโครงการนี้ เพราะสถานการณ์ โค

วิดในช่วง 1-2 ปีมานี้ มีกลุ่มเปราะบางเกิดขึ้นมาก เราเห็นว่า การ

ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับนักสังคมสงเคราะห์เป็นสิ่งจำาเป็น

เพื่อให้เขาสามารถใช้ทักษะแก้ปัญหาลดจำานวนกลุ่มเปราะบางลง 

หากเขาเข้มแข็งก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ สังคมจะได้มีพลังกาย 

พลังใจ สุขภาพที่ดี ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำาก็จะลดลงด้วย ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาสังคม 2 ส่วน คือ การแก้ปัญหา

ความเหลื่อมล้ำาและมุ่งให้สังคมยอมรับความหลากหลายหลายด้าน

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนการ

พัฒนาระบบสุขภาพ สสส. (สำานัก 7) กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยส่ง

เสริมการพัฒนาศักยภาพของสหวิชาชีพ-นักสังคมสงเคราะห์ ในการ

สนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และพัฒนานักสังคมสงเคราะห์

ให้มีความรู้ มีทักษะการทำางาน สามารถพัฒนากลไกเครือข่ายการ

ดูแลทางสังคมสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เกิดการนำาแพลตฟอร์ม 

Social Telecare ไปขยายผลในพื้นที่ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สสส.ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสหวิชาชีพ-นัก

สังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง นักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพ

สำาคัญที่จะช่วยให้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมใช้ศักยภาพ

และทรัพยากรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เสริมพลังตนเอง เสริมพลัง

ครอบครัว และชุมชน อันเป็น

ภารกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องได้

รับการพัฒนาความรู้ ทักษะการ

ทำางานกับเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำาหรับ

โครงการนี้เป็นความร่วมมือของเครือ

ข่าย ในการดำาเนินการร่วมกันในยุค

ที่ต้องใช้ดิจิทัลทำางานกับมนุษย์ เชื่อ

มั่นว่านักสังคมสงเคราะห์จะสามารถ

พัฒนาสมรรถนะตนเองได้เป็นอย่าง

ดี” นพ.พงศ์เทพกล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์ระพี

พรรณ คำาหอม หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การดำาเนินงานมีเป้า

หมาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์และทีมสหวิชาชีพ 

รวมถึงพัฒนาเครื่องมือแพลตฟอร์ม Social Telecare เชื่อมโยงกับ

ทีมหมออนามัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางสาธารณสุข และต่อ 

ยอดเป็นข้อเสนอนโยบายทางสังคมในการดูแลกลุ่มเปราะบาง เชื่อม

ประสานกับระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ ให้บริการทางสังคม จะทำาให้ลดข้อจำากัดของระบบบริการ

ผ่านทางไกล ขณะนี้ ได้มี

การอบรมพัฒนาสมรรถนะ

นักสังคมสงเคราะห์และ

ทีมสุขภาพ อาทิ แพทย์ 

นักวิชาการ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

(อสม.) และอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม.) 2,077 

คน ใน 6 หลักสูตร โดยคาด

หวังให้นักสังคมสงเคราะห์

เข้าใจในเรื่องของการ

ประเมินผู้ป่วยในระบบของ 

Social Telecare รวมไปถึงจัดทำาแผนการดูแลด้านสุขภาวะของผู้

ป่วย ครอบครัว ชุมชน ซึ่งจะทำาให้ประหยัดทั้งเวลาและทำาให้เกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

“โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือ จากเขตสุขภาพ 13 เขตทั่ว

ประเทศ รวมไปถึงเครือข่ายโรงพยาบาล 89 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่

สังกัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้เครือข่ายอื่นๆ เช่น เครือ

ข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือ

ข่ายนักสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เครือข่าย

กระทรวงยุติธรรม และองค์กรพัฒนาเอกชน สำาหรับแพลตฟอร์ม 

Social Telecare มี 23 เครื่องมือการทำางาน โดยแบ่งเป็น 13 

แพลตฟอร์มในพื้นที่เขตสุขภาพ 13 เขตทั่วประเทศ และเป็นระบบ

ประเมินผู้ป่วยที่สามารถรายงานผลได้ แบบ Real time มีฟังก์ชัน

ระบบรายงานผล ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปยังสหวิชาชีพ เพื่อให้

บริการอย่างครอบคลุม นอกจากใช้ติดต่อภายในเครือข่ายปฐมภูมิ

แล้ว ยังสามารถนำาข้อมูลต่างๆ ที่ ได้ไปวิเคราะห์เพื่อข้อเสนอเชิง

นโยบาย และแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไปในอนาคต” ศาสตราจารย์

ระพีพรรณกล่าว

ขณะที่ อาจารย์วัชระ อมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า Socail Telelcare เป็นเครื่องมือ

โซเชียลเพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ได้เห็นข้อมูลต่างๆ ในการช่วย

เหลือผู้ป่วยง่ายขึ้น เราจะรู้ว่า หน่วยงานไหนสามารถช่วยผู้ป่วยได้ทัน

ท่วงที เช่น ถุงยังชีพ ต้องแจกจุดไหน มีใครประสบปัญหาอะไร หรือ

จะส่งผู้ป่วยต่อไปยังหน่วยงานใดให้ดูแลต่อเพื่อให้การช่วยเหลือไป

เป็นอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากดูข้อมูลเรียล

ไทม์ปัจจุบัน ในแพลตฟอร์ม Socail Telecare มีผู้ใช้ทั้งหมด 

924 คน แยกเป็นผู้ป่วย 700 กว่าราย ที่เหลือ 200 ราย 

เป็นนักสังคมสงเคราะห์ หากเจาะลึกพบว่า ผู้ใช้บริการ 

29% เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ปัญหาที่ต้องการรับ

ความช่วยเหลือเร่งด่วนคือ การเงิน 200 กว่าคน หรือ

คิดเป็น 80% ส่วนแบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า พบ

ว่า 12.9% เริ่มเสี่ยงซึมเศร้า แต่แนวโน้มการฆ่าตัวตายอยู่

ระดับปานกลาง ยังไม่พบระดับรุนแรง.

Social Telecare  

ลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุข

ดูแลกลุ่มเปราะบาง

ระเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำาชาติ วัดจึงเป็น

สถานที่สำาคัญในการดำาเนินกิจการของพระสงฆ์และเป็นที่

ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งทางด้านศาสนา 

การศึกษา วัฒนธรรม และสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วัดจึงกลายเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็นที่รวมจิตใจของ

ประชาชน เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตการดำารงชีวิต

และความเป็นอยู่ของคนในสังคม 

ทั้งยังเป็นกลไกสำาคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน

สังคมวัดจึงถือเป็นองค์กรไม่แสวงหากำาไร และจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประโยชน์

แก่ส่วนรวม ดังนั้นในการดำาเนินการของวัด จึงมีกฎหมายและข้อบังคับ

ของภาครัฐกำากับ และมีคณะกรรมการที่มาร่วมกันทำางานโดยสมัครใจ 

เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัดจึงจำาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล เพื่อให้

เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนใน

ประเทศ 

ตามแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลขององค์กรไม่แสวงหากำาไร คณะ

กรรมการและผู้บริหารองค์กรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเครื่องมือหนึ่ง

ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการวัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คือ การจัด

ทำาบัญชีและการควบคุมภายใน

การจัดทำาบัญชี เป็นเครื่องมือสากลที่ทุกองค์กรทั้งแสวงหากำาไร

และไม่แสวงหากำาไรจำาเป็นต้องทำา เพื่อใช้ในการบันทึกรายการค้าที่เกิด

ขึ้นจากการดำาเนินการภายในองค์กร จำาแนก และสรุปผลเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การควบคุมและดูแลสินทรัพย์ขององค์กร

ให้สูญหาย การวางแผนและบริหารทรัพยากรที่มีเพื่อความอยู่รอดของ

องค์กรในอนาคต

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงกำาหนดให้วัดต้องจัด

ทำาบัญชีเพื่อให้ทราบฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย และทรัพย์สิน

ของวัด และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ควบคุมภายใน และ

ตรวจสอบได้ และให้วัดจัดทำาบัญชีตามรูปแบบที่กำาหนดไว้ในคู่มือ

ไวยาวัจกร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และให้วัดถือ 

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2511 ออกตามความในพระราช

บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 6 กำาหนดไว้ว่า “ให้เจ้าอาวาสจัดให้

ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งทำาบัญชีรับจ่าย

เงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทำาบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ 

ให้เจ้าอาวาสตรวจดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง” (สำานัก

เลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2558) จากข้อบังคับดังกล่าว เจ้าอาวาสวัด

จึงมีหน้าที่จัดให้มีการทำาบัญชี และจัดส่งบัญชีให้กับสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติเป็นประจำาทุกปี 

แม้จะมีข้อบังคับให้วัดจัดทำาบัญชีตามที่กล่าวมาข้างต้น จากผล

การวิจัยของ ณดา จันทร์สม (2555) ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน์ (2552)    

พีรณัฐ์ ยาทิพย์และกรรณิการ์ จะกอ (2554) และนฤพนธ์ เมืองจันทร์ 

และศิวัช ศรีโภคางกุล (2562) พบว่า ยังมีวัดจำานวนมากที่ไม่จัดทำา 

บัญชี ไม่ทราบว่ามีการให้จัดทำาบัญชี ไม่มีการตรวจสอบบัญชี บางวัดจัด

ทำาบัญชีกันเองโดยไม่ได้จัดทำาตามรูปแบบที่กำาหนด นอกจากนี้บางวัด

ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่กันระหว่างผู้ดูแลทรัพย์สินกับผู้จัดทำาบัญชี และ

เจ้าอาวาสแต่งตั้งเครือญาติที่ไม่มีความรู้ความสามารถมาทำาหน้าที่

ไวยาวัจกร จึงนำาไปสู่ปัญหาความไม่โปร่งใสของการทำาบัญชี และการ

บริหารกิจการในวัด

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำาบัญชีของวัด คือผู้ที่มีหน้าที่

ทำาบัญชีของวัดส่วนใหญ่ขาดความรู้ความชำานาญและไม่เข้าใจใน

การปฏิบัติงานด้านบัญชี ทำาให้บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่มีการ

ตรวจสอบเอกสาร เอกสารสูญหาย ไม่แยกสมุดบัญชี จึงไม่สามารถ

จัดทำารายงานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีได้ (ธัญลักษณ์ ลีลาตระกูล, 

2556) อีกปัจจัย รูปแบบการบันทึกบัญชีที่กำาหนดตามคู่มือไวยาวัจกร                                                

ที่ไม่ยืดหยุ่น ทุกวัดจะต้องปฏิบัติเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริง วัดมี

ขนาด จำานวนพระสงฆ์ ทรัพย์สิน แหล่งที่มาของรายได้ จำานวนเงิน

เข้า-ออก จำานวนคณะกรรมการวัดที่แตกต่างกัน การกำาหนดรูปแบบการ

บันทึกบัญชีที่ตายตัว ย่อมทำาให้วัดขนาดเล็กที่มีรายรับเพียงไม่กี่รายการ

ต่อเดือนปฏิบัติตามได้ยากเมื่อเทียบกับวัดขนาดใหญ่ (เธียรชัย เสาสามา 

และปวีนา กองจันทร์, 2563)

นอกจากนี้การบันทึกบัญชีที่ให้วัดจัดทำาเป็นรูปแบบตามหลักการ                                                                             

บัญชี วัดจะต้องทำา 1.สมุดเงินสด 2.สมุดเงินฝากธนาคาร 3.สมุดบัญชี 

แยกประเภท 4.สมุดบัญชีรายรับ รายจ่าย 5.เล่มงบปีแสดงรายรับ ราย

จ่าย และเงินคงเหลือ ทำาให้บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความชำานาญใน

งานบัญชีปฏิบัติตามได้ยาก หากเราไม่ยึดติดกับรูปแบบ และให้ความ

สำาคัญกับเป้าหมายของการทำาบัญชี คือ การมีข้อมูลที่เพียงพอสำาหรับ

การบริหารจัดการวัด รูปแบบการบันทึกบัญชีอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะ

สมกับผู้ปฏิบัติได้

ทั้งนี้ มหาเถรสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ มีกำาหนดมาตรการในการ

ส่งเสริมและกำากับติดตามการจัดทำาบัญชีรายรับ รายจ่ายของวัด ตามมติ

มหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2558 โดยจัดให้มีการอบรมไวยาวัจกร ถวาย

คำาแนะนำาให้ความรู้แก่เจ้าอาวาสวัด และจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดการ

ศาสนสมบัติของวัด และกำาหนดเป้าหมายว่าจะมีการรายงานครบทุกวัด

ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี (สำานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 

2558) 

นอกจากนี้เมื่อ ปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราช                                                                                       

การพัฒนารูปแบบบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างง่าย เหมือนกับบัญชีครัว                                                               

เรือน และเสนอต่อที่ประชุมเถรสมาคม เพื่อให้วัดสามารถจัดทำารายงาน                                                         

การเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนได้จริง ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่                                                              

1.สมุดบัญชีรายรับ รายจ่ายรายวัน 2.สมุดบัญชีเงินฝาก 3.สมุดบัญชีแยก 

รายรับ 4.สมุดบัญชีแยกรายจ่าย 5.สมุดบัญชีงบประจำาปี และ 6.ราย 

งานงบประจำาปี

การปรับเปลี่ยนครั้งนี้แสดงให้เห็นการปรับตัวของภาครัฐที่เข้าใจ

ภาคประชาชนมากขึ้น เชื่อว่าการจัดทำาบัญชีของวัดไม่นานเกินรอ วัดใน

ประเทศกว่า 4 หมื่นแห่ง จะสามารถจัดทำาบัญชีได้อย่างครบถ้วนอย่าง

แน่นอน แต่ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในควบคู่ไปกับการกำาหนดให้วัดจัดทำาบัญชีเพียงอย่างเดียว เพราะ

หากขาดการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบัญชีก็อาจ

เป็นข้อมูลเท็จได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ ในยุคดิจิตอลที่ทุกคนมีมือถือและสามารถเข้าถึงการ

สื่อสารแบบไร้สายได้ ภาครัฐอาจนำาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยให้การ

บันทึกบัญชีของวัดกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
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โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์  

กลุ่มวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ป

จัดระเบียบการเงินวัด 

เริ่มต้นด้วยทำาบัญชีให้ถูกต้อง

เ

เชื่อว่า การจัดทำาบัญชีของวัดไม่นานเกินรอ             

วัดในประเทศกว่า 4 หมื่นแห่งจะสามารถจัด

ทำาบัญชีได้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอน แต่

ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในควบคู่ไปกับการกำาหนดให้วัดจัด

ทำาบัญชีเพียงอย่างเดียว เพราะหากขาดการ

ควบคุมภายในที่ดีแล้ว ข้อมูลที่ ได้จากการบันทึก

บัญชีก็อาจเป็นข้อมูลเท็จได้เช่นกัน



หลือเวลาอีกไม่กี่วันจะเกษียณอายุราชการแล้ว 

สำ�หรับน�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี เจ้�ของฉ�ย� “แมวเก้�ชีวิต” 

ที่ม�ของฉ�ย� “แมวเก้�ชีวิต” สืบเนื่องจ�กเส้นท�ง

ร�ชก�รของน�ยธีรภัทร ที่โยกย้�ยถ่�ยเทข้�มกระทรวง มี

ทั้งช่วงที่ขึ้นสุดและลงสุด

เติบโตจ�กกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง

แวดล้อม เพร�ะร่ำ�เรียนม�ท�งน้ีโดยตรง โดยน�ยธีรภัทร

จบก�รศึกษ� ปริญญ�ตรีและปริญญ�โท วนศ�สตร์ มห� 

วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ก่อนจะไปจบก�รศึกษ�ปริญญ�เอก                                                                         

ชีววิทย�เชิงอนุรักษ์ จ�ก University of Minnesota  สหรัฐ 

อเมริก�

เคยดำ�รงตำ�แหน่ง

หั วหน้ �สำ �นั ก ง �นรั ฐ                              

มนตรี กระทรวงทรัพย�                  

กรธรรมช�ติและสิ่งแวด         

ล้อม หัวหน้�สถ�นีวิจัย                                    

สัตว์ป่� กรมป่�ไม้ สมัย

ยังอยู่กับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

จ�กนั้นค่อยๆ เติบ 

โตในเส้นท�งร�ชก�ร ได้

ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวย

ก�รสำ�นักแผนง�นและ

ส�รสนเทศ กรมอุทย�น

แห่งช�ติ สัตว์ป่� และ

พันธุ์พืช, รองอธิบดีกรมป่�ไม้,  รองอธิบดีกรมอุทย�นแห่ง

ช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช กระทั่งก้�วขึ้นสู่เก้�อี้อธิบดีกรม

ป่�ไม้ กรมเกรดเอของกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง

แวดล้อม

ในปี 2558 ยุคของคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ  

(คสช.) ชีวิตร�ชก�รของน�ยธีรภัทรพุ่งขึ้นสูงสุด เมื่อถูก

โยกข้�มห้วยไปเป็นใหญ่ในกระทรวงอื่น ในตำ�แหน่งปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่แล้วชีวิตร�ชก�รก็ต้องอยู่ในช่วงข�ลง เมื่อที่ประ                                                                

ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2560 เด้งให้ม�ดำ�รงตำ�                                                        

แหน่งผู้ตรวจร�ชก�รพิเศษ สำ�นักปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมน 

ตรี ท่�มกล�งกระแสข่�วไม่สนองง�น และทำ�ง�นเชิงประ 

ช�สัมพันธ์ม�กเกินไป ขณะที่พลเอกฉัตรชัย ส�ริกัลยะ รัฐ                                                                         

มนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น พย� 

ย�มชี้แจงว่�ไม่ได้เป็นก�รเด้งเข้�กรุ แต่เป็นก�รยืมตัวไป

ช่วยร�ชก�ร

ช่วงนั้นไม่มีใครคิดว่� น�ยธีรภัทร หรือที่รู้จักกันใน

ชื่อเล่น “ฝน” จะกลับม�ได้ เพร�ะหล�ยคนที่ถูกเด้งเข้�กรุ

ในยุค คสช. ส่วนใหญ่นั่งตบยุงจนเกษียณอ�ยุร�ชก�ร แต่

แล้วในปล�ยปี 2562 ขณะที่น�งพัชร�ภรณ์ อินทรียงค์ 

กำ�ลังจะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร และมีข่�วลือหน�หูว่� รัฐบ�ล

เล็งที่จะผลักดันให้พลตรีสรรเสริญ แก้วกำ�เนิด อธิบดีกรม

ประช�สัมพันธ์ม�ดำ�รงตำ�แหน่งปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ต่อ ปร�กฏว่� รัฐบ�ลสร้�งเซอร์ไพรส์ด้วยก�รหยิบ “ปลัด

ฝน” ขึ้นม� ให้ดำ�รงตำ�แหน่งปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี และ

อยู่ย�วม�จนจะเกษียณอ�ยุร�ชก�รอีกไม่กี่วันข้�งหน้�.

แต่งตั้งเท่�นั้น จะเริ่มนับตั้งแต่วันประก�ศใช้รัฐธรรมนูญไม่

ได้ เพร�ะขณะนั้นยังไม่มีรัฐสภ�ซึ่งเรื่องนี้น่�จะทร�บกันดี

อยู่แล้ว

ท้�ยที่สุดขอกร�บเรียนว่�ข้�พเจ้�เป็นเด็กโง่มีคว�มรู้

แค่งูๆ ปล�ๆ แต่ก็พอจะรู้และเข้�ใจอยู่บ้�งว่�ก�รแปลหรือ

ตีคว�มกฎหม�ยนั้น มีหลักอยู่สองหลักคือ “หลักคุณธรรม”  

และหลัก “อคติ” ก�รแปลโดยยึดหลักคุณธรรมก็คือแปลโดย

ยึดเอ�ประโยชน์ส่วนรวมอันได้แก่ เพื่อคว�มเจริญของช�ติ

บ้�นเมือง ก�รรักษ�ไว้ซึ่งคว�มสงบเรียบร้อยและศีลธรรม

อันดีของประช�ชนเป็นหลัก 

ส่วนก�รแปลโดยอคติก็คือ ก�รแปลโดยยึดเอ�คว�ม

คิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่คำ�นึงถึงหลักแห่งเหตุผลหรือคว�ม

ถูกต้องใดๆ จงใจเพื่อให้เกิดผลดีหรือผลร้�ยแก่ฝ่�ยใดฝ่�ย

หนึ่งต�มที่ตนต้องก�ร ฉะนั้นกฎหม�ยจะถูกแปลหรือตีคว�ม

ไปในทิศท�งใด เมื่อแปลแล้วจะใช้เป็นบรรทัดฐ�นได้หรือไม่ 

ย่อมขึ้นอยู่กับมโนธรรมของผู้มีอำ�น�จแปลหรือตีคว�มเป็น

สำ�คัญ.

นายสำาเริง เรืองฤทธิ์

 

ก่อนน้ีมีนักกฎหมายตีความในลักษณะเดียวกับคุณสำาเริง 

เช่นเดียวกันครับ บทเฉพาะกาลมีเพื่อความต่อเนื่องในการ

บริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่การนับวาระการดำารงตำา 

แหน่ง ๘ ปี จะนำาวาระตามรัฐธรรมนูญเก่ามาบังคับใช้มิได้ 

สุดท้ายก็ต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญครับ 

แต่มีกรณีเทียบเคียง เรื่องวาระการดำารงตำาแหน่ง กับ                                                                       

ความต่อเนื่องของการทำาหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ คือบทเฉพาะ 

กาลมาตรา ๒๖๓ ที่บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้

แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติท่ีต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทำาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้

แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ

5บทความ

คนกลัวว่าอาจจะเกิดม็อบชนม็อบขึ้นอีก

เพร�ะกรณี น�ยกฯ ๘ ปี

ส�รพัดม็อบท่ีขึงทำ�เนียบรัฐบ�ลอยู่ตอนน้ี อ�จ

ปะทะกับม็อบอดีตเสื้อแดงที่หันม�รัก “ลุงตู่” 

“อ�นนท์ แสนน่�น” ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้�นเสื้อแดงประ 

ก�ศเสียงดังฟังชัด

“...วันนี้ผมได้ประสานงานแต่ละภาคให้ส่งสัญญาณไป

ยังประธานหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ และจังหวัดต่างๆ แล้ว ถ้า

มีการยกมวลชนกลุ่มเล็กๆ น้อยๆ มาขับไล่นายกฯ ลุงตู่ แบบ

ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง ป่วนบ้าน ป่วนเมืองกันอีก พวก

ผมก็พร้อมที่จะยกทัพเข้ากรุงเทพฯ เพื่อปกป้องนายกรัฐมนตรี

คนที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ท่ีผ่านมาพวกเราใช้ความอดทนอดกล้ันกันมามากพอแล้ว 

แต่ยังแปลกที่กลุ่มคนพวกนี้ ไม่ยอมกลัวกฎหมายบ้านเมืองกัน

เลย แล้วยังจะมาอ้างว่ามีคนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง มาสนับ

สนุนกันเป็นจำานวนมาก

จากท่ีผ่านมาก็เห็นกันอยู่แล้วแม้ฟ้าดินก็ยังไม่เป็นใจ  แต่

ถ้ามาจริงพวกเราก็พร้อมม็อบชนม็อบ 

ถ้ามันบานปลายก็จะให้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือน

กับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พวกคุณยังจะทำาลาย

ประเทศไทยกันอีกหรืออย่างไร...”

ช้�ก่อนครับ!

ใครรัก “ลุงตู่” อย่�เพิ่งขนม็อบเข้�กรุง 

ห�กจำ�เป็น ขนม�ได้แต่อย่�เอ�ม�ชน เพร�ะคนที่เดือด

ร้อนที่สุดไม่ใช่ใคร 

คือ “ลุงตู่” 

สถ�นก�รณ์ม็อบชนม็อบ มันบ่งบอกถึงคว�มล้มเหลว

ของรัฐ 

ที่ผ่�นม�เกิดขึ้นแล้วภ�ยใต้รัฐบ�ลทักษิณ และรัฐบ�ล

ยิ่งลักษณ์ 

๒ รัฐบ�ลนี้ให้ท้�ยม็อบสนับสนุนตัวเอง ไล่ขยี้ม็อบต่อ

ต้�น 

สุดท้�ยก็ไปไม่รอดทั้งคู่

ฉะนั้นอย่�เอ�ม�ชนเด็ดข�ด 

การเมืองเรื่องต้องลุ้น

ต้องยอมรับคว�มจริงประก�รหนึ่งคือ รัฐบ�ลนี้ส�ม�รถจัด 

ก�รกับม็อบได้เนียนกว่�ทุกรัฐบ�ลที่ผ่�นม� 

รัฐบ�ลอภิสิทธ์ิเจอม็อบเผ�เมือง บ�นปล�ยกล�ยเป็นสงคร�ม 

กล�งเมืองขน�ดย่อม เพร�ะมีกองกำ�ลังติดอ�วุธชุดดำ� ปะทะกับ

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ 

มีเจ็บมีต�ยเยอะ

รัฐบ�ลยิ่งลักษณ์ เจอม็อบ กปปส. มีกองกำ�ลังติดเอ็ม  ๗๙ 

ปกป้องรัฐบ�ล ไล่ถล่มม็อบ กปปส. 

ม็อบ กปปส. เสียชีวิตไปร่วม ๓๐ คนจ�กเอ็ม ๗๙ และอ�วุธ

สงคร�มชนิดอื่นๆ

สุดท้�ยถูกรัฐประห�ร

รัฐบ�ลลุงตู่ น่�จะเลยจุดพีกของก�รเผชิญกับม็อบม�แล้ว 

๒-๓ ปีม�นี้เกิดส�รพัดม็อบ มีทั้ง ๓ นิ้ว ทะลุแก๊ส ทะลุฟ้� 

ทะลุวัง ร�ษฎร ๖๓ และเครือข่�ยล้มล้�งสถ�บันพระมห�กษัตริย์

อีกจำ�นวนหนึ่ง 

ชุมนุมดุเดือดแทบจะเผ�เมืองรอบ ๒  

แต่วันนี้ม็อบทั้งหมดเลยจุดพีกม�กแล้ว 

ฉะนั้น ม็อบที่ยื่นคำ�ข�ดว่� “ลุงตู่” ต้องล�ออกเพร�ะอยู่ม�

ครบ ๘ ปีแล้ว ถ้�ไม่ออกถือเป็นน�ยกฯ เถื่อน ยังเป็นแค่ม็อบหัว

เชื้อรอบใหม่ 

จะจุดติดหรือเปล่�ยังไม่รู้ 

แต่ก็ย�กครับ 

เพร�ะเอ�เข้�จริงพรรคก�รเมือง ที่ไล่ “ลุงตู่” วันละส�ม

เวล�หลังอ�ห�ร ตอนนี้ลุ ้นกันตุ้มๆ ต่อมๆ “อย่�เพิ่งยุบสภ�

นะ”  

ไม่ใช่เรื่องรอกฎหม�ยเลือกตั้ง ส.ส.ประก�ศใช้อย่�งเดียว

ยังมีปัจจัยอื่นที่จำ�เป็นไม่แพ้กัน คือคว�มไม่พร้อม

ใครเชื่อบ้�งว่� ห�กยุบสภ�วันนี้ พรุ่งนี้ พรรคพลังประช�รัฐ

พร้อมที่สุด

แถมยังได้คนเก่�ที่ไหลออกกลับคืน 

ส่วนเพื่อไทยดูเหมือนว่�พร้อม แต่กลับยังไม่พร้อมในตอนนี้ 

เพร�ะคว�มที่ไม่มีอำ�น�จรัฐอยู่ในมือม� ๘ ปี ทำ�ให้เพื่อไทย

มีคว�มไม่พร้อมในปัจจัยภ�ยนอก ต่�งกับสมัย “ทักษิณ” เป็น

น�ยกฯ  

ก�รเลือกตั้งปี ๒๕๔๘ ทักษิณ มีทุกอย่�งในมือ ทั้งอำ�น�จ

เงิน อำ�น�จรัฐ อำ�น�จเหนือพรรคร่วมรัฐบ�ล ก�รเลือกตั้งคร�ว

นั้นถึงได้แลนด์สไลด์ 

แต่ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นแบบนั้น 

อีกทั้งสถ�นก�รณ์น�ยกฯ ๘ ปีเอง กลับทำ�ให้พรรคเพื่อไทย 

กลืนไม่เข้�ค�ยไม่ออกเรื่องแคนดิเดตน�ยกรัฐมนตรี   ห�ก “ลุงตู่” 

เจออุบัติเหตุท�งก�รเมืองต้องจบลงแค่นี้ 

ฟังคำ�ให้สัมภ�ษณ์ของ “ชลน่�น ศรีแก้ว” สะท้อนให้เห็นถึง

คว�มไม่ชัดเจน ในโครงสร้�งพรรคระดับบน 

อย่�งน้อยๆ ก็เห็นครับว่� ตำ�แหน่งหัวหน้�พรรคเพื่อไทย 

ไม่มีบทบ�ทในก�รตัดสินใจท�งก�รเมืองข้ันสุดท้�ย เพร�ะในพรรค

ยังมีคนที่เหนือกว่�

“...มีบัญชีรายชื่อในพรรคเราสู้อยู่แล้ว ส่วนกรณีที่คุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ย้ายไปอยู่พรรคอื่น เราก็จะเสนอคนที่เรา

สามารถเสนอได้ 

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หาก

พรรคจะเสนอ ก็ยังเสนอได้อยู่เพราะอยู่ในบัญชีรายชื่อ  แต่ต้องดู

ว่าอยู่ในเงื่อนไขเหมาะสมหรือไม่ 

นอกจากนี้ จะมีการเสนอชื่อ คุณชัยเกษม นิติสิริ ด้วย...”

ฟังดูเหมือนไม่มีอะไร 

แต่พรรคเพื่อไทยจะเกิดปัญห�อย่�งม�ก ห�กต้องเลือก

น�ยกรัฐมนตรีใหม่กันในเร็วๆ นี้ 

ก�รกลับเข้�เพื่อไทยเพื่อเป็นแคนดิเดตน�ยกฯ ของ  “ชัช

ช�ติ” นั้นหล�ยคนไม่ปลื้มแน่นอน 

ที่เห็นชัดๆ คือ “ทักษิณ” 

แต่คนของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่จะเห็นด้วย เพร�ะกระ 

แส “ชัชช�ติฟีเวอร์” นั้นส่งด้�นบวกต่อก�รเลือกตั้งมห�ศ�ล

ก�รให้ “ชัชช�ติ” เป็นคู่แข่งกับ “อุ๊งอิ๊ง” ที่ “ทักษิณ” 

ว�งตัวไว้ชัดเจนแล้ว “ทักษิณ” จะมองว่�เป็นปัญห� เพร�ะ

เสียระบบ

และ “ทักษิณ” ไม่ได้ว�งน้ำ�หนักไปที่ “ชัชช�ติ” ให้เป็น

ท�ย�ทท�งก�รเมืองไว้ตั้งแต่แรก 

ฉะนั้น “ทักษิณ” ไม่มีท�งที่จะให้ “ชัชช�ติ” กลับเพื่อไทย

ครั้นจะให้ “ชัยเกษม นิติสิริ” เป็นน�ยกฯ แม้จะเป็นคน

ที่ “ทักษิณ” ไว้ใจที่สุดใน ๓ คนนี้ ก็อ�จเกิดผลลบอย่�งค�ดไม่

ถึงได้เช่นกัน 

เพร�ะ “ชัยเกษม นิติสิริ” ไม่ใช่นักบริห�ร

เป็นอดีตข้�ร�ชก�ร 

เป็นนักกฎหม�ย 

ฉะนั้นว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของน�ยกฯ ที่เหลืออีกไม่กี่

เดือน บนสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกว่�

เดิมม�ก ห�กเพื่อไทยดิ้นรนที่จะเป็นรัฐบ�ลให้ได้ จะต้องเผชิญ

กับปัญห�ส�รพัด

อ�จไปเสียศูนย์ตอนเลือกตั้งช่วงกล�งปีหน้�ได้

สรุปคือ เพื่อไทยยังไม่อย�กให้ยุบสภ� ยังไม่อย�กให้เลือก

น�ยกฯ ใหม่ 

เพียงแต่ก�รเมืองมันต้องเล่นต�มเกม 

เช่นกรณี ร่�ง พ.ร.บ.งบประม�ณ ต้องกัดฟันพูดว่� เพื่อ

ไทยโหวตคว่ำ�แน่นอน แต่ใจก็ตุ้มๆ ต่อมๆ ห�ก ส.ส.รัฐบ�ล เล่น

เกมไม่ร่วมโหวต 

ก็เท่�กับกฎหม�ยตก 

น�ยกฯ ต้องรับผิดชอบด้วยก�รยุบสภ�เลือกตั้งใหม่ภ�ย

ใต้กติก�เดิม เพร�ะกฎหม�ยเลือกตั้งฉบับใหม่ประก�ศใช้ไม่ทัน

นี่แค่ยกตัวอย่�งนะ

เห็นมั้ยครับว่�ต้องลุ้นกันหมด.

วางใจ ไวจิต

ลุงตู่ อยู่ต่อ หรือพอแล้ว

ลุงแม้ว กลับมา หรือหาไม่

ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ประเทศไทยไม่ท้ออยู่ต่อธรรม

ทุกคน พลเมือง ฟันเฟืองชาติ

ทุกชีวิตมิตรญาติอาจถลำา

อภัยทานต้านปะทะอธรรม

ได้ดื่มด่ำาดวงแดแผ่ความดี

เรื่องของบทเฉพาะกาล

คำ�ว่� “บทเฉพ�ะก�ล” คำ�นี้ย่อมเป็นที่ทร�บกันดีในหมู่

วิญญูชนทั่วไปจึงไม่ขออธิบ�ยขย�ยคว�ม แต่บทเฉพ�ะก�ล

ที่จะกล่�วถึงในที่นี้ก็คือ บทเฉพ�ะก�ลที่ว่�ด้วยก�รดำ�รงตำ� 

แหน่งน�ยกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอช� ว่�จะ

เริ่มนับและสิ้นสุดลงเมื่อใด 

เรื่องนี้ถ้�ศึกษ�ถ้อยคำ�ต�มบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแล้ว                                                                          

จะพบว่� รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แต่เพียงว่�ว�ระก�รดำ�รง

ตำ�แหน่งน�ยกฯ มีกำ�หนดคร�วละ ๘ ปี เท่�นั้น และรัฐ 

ธรรมนูญก็มิได้บัญญัติ (เพิ่มเติม) ไว้ว่�ก�รนับระยะเวล� ๘ 

ปี จะเริ่มนับแต่เมื่อใดและจะนับรวมเวล�ก่อนที่จะประก�ศ

ใช้รัฐธรรมนูญด้วยได้หรือไม่ 

เมื่อรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขเหล่�นี้ ไว้ก็ต้อง

แปลหรือตีคว�มว่� ก�รนับระยะเวล� ๘ ปี จะต้องนับตั้งแต่

ภ�ยหลังประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแล้วเท่�นั้น จะนับเป็นอย่�ง

อื่นไม่ได้

ส่วนประเด็นที่ว่�บทเฉพ�ะก�ล บัญญัติให้คณะรัฐมน 

ตรีที่มีอยู่ก่อนประก�ศใช้รัฐธรรมนูญเป็นคณะรัฐมนตรีต�ม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่) นั้นก็เป็นเพียงหลักก�ร

ท�งรัฐศ�สตร์ เพื่อให้ก�รบริห�รประเทศเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง

ไม่ข�ดส�ยเท่�นั้น 

โดยหลักก�รมีอยู่ว่� ประเทศจะว่�งรัฐบ�ลมิได้แม้แต่

น�ทีเดียว และหลักก�รน้ีทุกประเทศท่ัวโลกต่�งก็ยอมรับและ                                 

ใช้กัน จึงเป็นธรรมเนียมหรือระเบียบปฏิบัติท่ีมีก�รร่�งรัฐธรรม 

นูญ (ฉบับใหม่) จะต้องบัญญัติถ้อยคำ�หรือข้อคว�มเพื่ออุด                                                                        

ช่องว่�งหรือรอยต่อระหว่�งรัฐบ�ล (เก่�) ที่มีอยู่ก่อนประ 

ก�ศใช้รัฐธรรมนูญกับรัฐบ�ล (ใหม่) ที่เข้�ม�รับหน้�ที่ภ�ย

หลังประก�ศใช้รัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่) ไว้ทุกครั้ง มิฉะนั้น

ประเทศจะเกิดช่องว่�งท�งก�รบริห�รดังที่กล่�วแล้ว

ส่วนประเด็นในม�ตร� ๑๕๘ วรรค ๔ กำ�หนดให้นับ

เวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีต่อเนื่องกันทุกครั้งที่

ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น ก็น่�จะเป็นน�ยกฯ ภ�ยหลังประก�ศใช้                                                                      

รัฐธรรมนูญแล้วเท่�นั้น เพร�ะถ้�ไม่ตีคว�มเช่นนี้ บทเฉพ�ะ 

ก�ลจะเขียนไว้เพื่อประโยชน์อันใด ประเทศไทยเป็นประช� 

ธิปไตยแบบรัฐสภ� กำ�หนดให้น�ยกฯ ต้องได้รับก�รแต่งตั้ง

โดยมติเห็นชอบของรัฐสภ� ฉะนั้นว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

ของน�ยกรัฐมนตรีก็จะต้องเริ่มนับตั้งแต่มติรัฐสภ�เห็นชอบ

แมวเก้าชีวิตใกล้เกษียณ

แห่งชาติ ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐ 

ธรรมนูญนี้ ทำาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมา 

ชิกวุฒิสภา ตามลำาดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และ                                                                                   

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภาย

หลังการเลือกตั้งทั่วไป ที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้

จะเห็นว่ามีการกำาหนดแบ่งวาระการดำารงตำาแหน่งที่

ชัดเจน ขณะที่ตำาแหน่งนายกฯ นั้นรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติ

ไว้ เพราะมุ่งไปที่ความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นหลัก. 

กลับมาเสียที

   * จะกลับไทยปีหน้�

“นายทักษิณ” ว่�อย่�งนั้น

ม�ถึงจะไปพลัน

เยี่ยมเยียนกันทุกอำ�เภอ

   * ก็ใคร่ขอต้อนรับ

ที่จะกลับม�เสมอ

แต่กี่ครั้งแล้วเออ

ที่เพ้อเจ้อจะกลับไทย

   * แล้วไยไม่ม�เล่�

จะมัว “เห่า” อยู่ทำ�ไม

ใครห้�มเสียเมื่อไหร่

ไม่ม�เองเกรงใดกัน

   * ขอให้ “พรรคเพื่อไทย”

แลนด์สไลด์ไรหรือนั่น

ทั้งที่คว�มจริงนั้น

“แลนด์ ไถล” ให้คอยดู

   * กลับม�จริงเสียที

อย่�พิรี้พิไรอยู่

“คุก” พร้อมเปิดประตู

เลือกดู “บางขวาง-คลองเปรม”

   สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

 อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

 ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

   พรรคพลังประชารัฐ

.................................

มี

เ

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ



ดึงบล็อกเชนเสริมแกร่ง e-bidding 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

ภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลางและ

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ในงานเปิดตัว “e-GP 

Transformation for Thailand’s Future นวัตกรรมใหม่ ติด

ปีกผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวไกลอย่างย่ังยืน” ว่า เป็นการนำา

เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาช่วยเพิ่มความโปร่งใส

และปลอดภัยให้กับขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding 

โดยประเมินว่าบล็อกเชนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน

ด้านราคามากขึ้น และจะช่วยประหยัดงบประมาณจากการ

เสนอราคาด้วยวิธี e-bidding ได้ประมาณ 10% จากแต่ละปี

การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding อยู่ที่ราว 6.4 แสนล้านบาท 

เคาะกู้ 983 ล้านปรับปรุงถนนเชื่อมไทย-กัมพูชา 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัมพูชา สำาหรับโครงการ

ปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/

สะงำา ทั้งนี้ โดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นการให้ วงเงิน

กู้จำานวน 983 ล้านบาท โดยให้สำานักงบประมาณจัดสรร

งบประมาณให้เพื่อปล่อยเงินกู้ระหว่างปี 2567-2569 รวม 

491.50 ล้านบาท หรือ 50% ของวงเงินโครงการ ส่วนอีก 

491.50 ล้านบาท สพพ.จะดำาเนินการกู้จากสถาบันการเงินใน

ประเทศต่อไป   

บขส.กางแผนหารายได้พื้นที่เชิงพาณิชย์ 

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าแผนพัฒนาพื้นที่

เชิงพาณิชย์ทั้ง 4 แปลง ประกอบด้วย ย่านเอกมัย, ย่าน 3 แยก

ไฟฉาย, ย่านปิ่นเกล้า และย่านชลบุรี เบื้องต้น บขส.จะนำาร่อง

พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ จำานวน 2 แปลงก่อน คือ ย่านปิ่น

เกล้าและย่านชลบุรี เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา

โครงการ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาราว 1 เดือน และดำาเนินการ

ประกาศเชิญชวนให้เอกชนผู้ที่สนใจ คาดว่าจะออกประกาศ

เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมได้ภายในเดือน ก.ย.-ต.ค.2565  

เตรียมแผนซ่อมสะพานกลับรถพระราม 2  

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบนทางหลวง

หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ว่า เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกรร่วมด้วย จากการ

ตรวจสอบรอยแตกร้าว และใช้เครื่องมือตรวจสอบโครงสร้าง

ภายในเสา พบว่าโครงสร้างยังแข็งแรงตามมาตรฐานวิศวกรรม 

ขณะเดียวกันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อติด

ตั้งคานและพื้นสะพานสำาเร็จรูป เพื่อลดระยะเวลาการทำางาน 

คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้  

กกท.เล็งประมูลจุดพักรถแหลมฉบัง 

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำานวยการการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย  (กกท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทท.มีแผนที่จะ

ดำาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ จำานวน 90 ไร่ โดย

จะเป็นการเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่ทำาเป็นจุดพักรถบรรทุกก่อน

เข้าเขตศุลกากรภายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง คาดว่าจะได้ข้อ

สรุปปลายปีนี้ เปิดประมูลปี 2566 เบื้องต้นภายในจุดพักรถ

บรรทุกจะมีทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า ห้องน้ำา และปั๊มน้ำามัน รวม

ทั้งสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ นอกจากจะช่วยลดปัญหาการ

จราจรติดขัดแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนขับ

รถบรรทุกอีกด้วย 

ALPHAX ปรับโครงสร้างลุยอสังหาฯ

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ หรือ ALPHAX เปิดเผยว่า แผนกลยุทธ์ในครึ่ง

หลังของปีนี้ บริษัทจะปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำา

ธุรกิจทั้งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเช่าซื้อ-ปล่อยสินเชื่อ 

และธุรกิจกัญชง กัญชา พร้อมเดินหน้าโครงการอสังหาฯ แนว

ราบ โปรเจ็กต์ใหม่ The valor รามอินทรา 62 มูลค่าโครงการ 

480 ล้านบาท มุ่งจับกลุ่มลูกค้าตลาดบน นอกจากนี้ยังปั้น New 

S-Curve ใหม่ ธุรกิจเช่าซื้อและปล่อยสินเชื่อในลาวผ่าน “มะ

หะทุน เช่าสินเชื่อ” ผู้ให้บริการปล่อยกู้ซื้อมอเตอร์ไซค์ในกรุง

เวียงจันทน์ ขณะที่ธุรกิจสกัดกัญชงอยู่ระหว่างรอความชัดเจน

เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าของสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งหากมีความชัดเจนก็มี

ความพร้อมสามารถที่จะเดินเครื่องผลิตได้ทันที.
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6 เศรษฐกิจ

ครม.เคาะ2.9พันล้านอัดฉีดEV
อุดหนุนผู้ประกอบการแจกส่วนลดคันละ1.8หมื่น-1.5แสน

ทำาเนียบฯ • “ครม.” ไฟเขียวงบเฉียด 3 พันล้านบาท อัดฉีดมาตรการ

สนับสนุนใช้รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า-รถ EV หนุนหั่นราคาคันละ 1.8 หมื่น

บาท-1.5 แสนบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี รอง                                                   

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณปี 

2565 งบกลาง รายการเงินสำารอง

จ่าย วงเงิน 2,923 ล้านบาท เพื่อ

ดำาเนินการตามมาตรการสนับสนุน

การใช้ยานยนต์ ไฟฟ้าประเภท

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตาม

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 

กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการ

สนับสนุนการใช้ยานยนต์ ไฟฟ้า                                                  

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2565

โดยกรณีรถยนต์นั่ง หรือ

รถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 

คน ประเภท BEV ที่มีราคาขาย

ปลีกแนะนำาไม่เกิน 2 ล้านบาท 

สำาหรับรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์

โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่

มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 

10 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า 

30 กิโลวัตต์ชั่วโมง จำานวนเงิน

อุดหนุน 7 หมื่นบาท/คัน ขณะที่

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์ โดยสารที่มี

ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่มีขนาดความ

จุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์

ชั่วโมงขึ้นไป จำานวนเงินอุดหนุน 

1.5 แสนบาท/คัน

ทั้งนี้ กรณีรถยนต์กระบะ

ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีก

แนะนำาไม่เกิน 2 ล้านบาท เฉพาะ

รถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศ

และมีขนาดความจุของแบตเตอรี่

ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้น

ไป (เฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิต

ในประเทศเท่านั้น) จำานวนเงิน

อุดหนุน 1.5 แสนบาท/คัน ขณะที่

กรณีรถจักรยานยนต์ประเภท BEV 

ที่มีราคาขายปลีกแนะนำาไม่เกิน 

1.5 แสนบาท จำานวนเงินอุดหนุน 

1.8 หมื่นบาท/คัน

ส่วนผู้ขอรับสิทธิเพ่ือขอรับ

เงินอุดหนุนตามมาตรการ จะต้อง                                           

เป็นบุคคลตามประกาศกรมสรรพ                                                

สามิตกำาหนด เช่น ผู้ประกอบ

ดีเดย์23ส.ค.เริ่มบังคับใช้

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่

ไทยโพสต์ • นายสินิตย์ เลิศ

ไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า 

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ ได้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.2565 

เป็นต้นไป มีสาระสำาคัญคือ 

สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์

ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์

ได้ทันที โดยเจ้าของแพลตฟอร์ม 

เช่น Facebook YouTube 

สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์

ออกจากระบบ เมื่อได้รับการแจ้ง

จากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้อง

ผ่านกระบวนการทางศาล มีการ

ขยายอายุความคุ้มครองภาพถ่าย

ไปตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์และ

ต่อเนื่องไปอีก 50 ปีหลังจากเสีย

ชีวิต ทำาให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์

ชาวไทยรวมถึงทายาทได้รับประ 

โยชน์ และได้เพิ่มบทลงโทษ

ผู้ผลิต ผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ

ละเมิดลิขสิทธิ์

“การปรับปรุงกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ดังกล่าว จะช่วยยกระดับ

การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อ

ออนไลน์ เพราะสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทันทีที่พบการละเมิด 

มีการขยายอายุการคุ้มครอง

ภาพถ่าย และสอดคล้องกับหลัก

สากลและรองรับการเข้าเป็นภาคี

ความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วย

ลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทาง

ปัญญาโลก (WCT) รวมทั้งเข้ม

งวดในการจัดการกับผู้ผลิต ผู้ขาย

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเมิด ถือเป็น                                                 

การยกระดับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ให้เท่าทันการค้ายุคดิจิทัล ยก

ระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บน

สื่อออนไลน์” นายสินิตย์กล่าว.

อุตสาหกรรมที่มี โรงงานอุตสาห 

กรรม ผู้นำาเข้าที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็น

ทางการ เป็นต้น และต้องเข้ามา

ทำาข้อตกลงร่วมกับกรมสรรพสามิต 

เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ เงื่อนไขที่กรมสรรพสามิต

กำาหนด และยอมรับบทลงโทษหาก

ไม่สามารถดำาเนินการได้

“ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง                                     

ยื่นขอรับสิทธิตามมาตรการสนับ                   

สนุ นกา ร ใช้ ย านยนต์ ไฟฟ้ า ฯ 

สำาหรับยานยนต์ ไฟฟ้าของตัวเอง

เป็นรายรุ่น เพื่อให้กรมสรรพสามิต

พิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีก

แนะนำาก่อนและหลังรับสิทธิ เพื่อ

ให้ราคาขายปลีกแนะนำาสำาหรับ

ยานยนต์รุ่นดังกล่าวสะท้อนถึง

ส่วนลดต่างๆ ที่ภาครัฐมอบให้ตาม

มาตรการ รวมทั้งนำาส่งรวบรวม

เอกสารหลักฐานการจำาหน่ายและ

การจดทะเบียนยานยนต์ ไฟฟ้าให้

กรมสรรพสามิตเป็นรายไตรมาส 

เพื่อให้กรมสรรพสามิตดำาเนินการ

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนต่อ

ไป” นายอนุชากล่าว

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประ 

อนุชา บูรพชัยศรี
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รางน้ำา • “ออมสิน” ยืนยันไม่มี

ปัญหาสภาพคล่อง พร้อมให้การ

สนับสนุนกรณีกู้เงิน 1.5 แสน

ล้านบาทอุ้มกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิง การันตีคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำา

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ชี้เป็นการช่วย

สนับสนุนนโยบายรัฐ

นายวิทัย รัตนากร ผู้

อำ านวยการธนาคารออมสิน 

กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการประสาน

งานมาจากภาครั ฐ เ กี่ ย วกั บ

กรณีการออกพระราชกำาหนด 

(พ.ร.ก.) ให้อำานาจกระทรวง

การคลังค้ำาประกันการชำาระหนี้

ของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิง พ.ศ. .... และการกู้ยืมเงิน

ของสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิง (สกนช.) วงเงิน 1.5 แสน

ล้านบาท แต่ยืนยันว่าธนาคาร

ออมสินพร้อมที่จะสนับสนุนและ

ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง หาก

รัฐบาลต้องการให้ช่วยเท่าไหร่

ธนาคารออมสินก็พร้อมที่ จะ

เข้าไปดำาเนินการทันที รวมทั้งจะ

ช่วยพิจารณาในเรื่องของอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการสนับสนุน

นโยบายรัฐบาล และยังเป็นไป

ตามพันธกิจของธนาคารออมสิน

ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม

“การกำาหนดอัตราดอก 

เบี้ยสำาหรับวงเงินกู้ของ สกนช.

ดังกล่าวยังไม่สามารถบอกได้ว่า

ธนาคารออมสินจะให้ต่ำาที่ เท่า

ไหร่ เนื่องจากต้องรอทาง สกนช.

ออกแบบการกู้เงินให้เรียบร้อย

ก่อน ว่าจะเป็นการกู้เงินระยะ

สั้นหรือระยะยาว หรือลักษณะใด 

ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับการกำาหนด

อัตราดอกเบี้ยว่าจะเป็นแบบคงที่ 

หรือลอยตัว โดยลักษณะการกู้

เงินแต่ละแบบธนาคารก็จะคิด

อัตราดอกเบี้ยต่างกัน ถ้าเป็นเงิน

กู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 

ต้นทุนก็จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัว แต่ธนาคารก็ยืนยัน

ว่าจะช่วยเหลือการกู้เงินโดยคิด

ต้นทุนที่ต่ำาที่สุด” นายวิทัยกล่าว

นายวิทัยกล่าวอีกว่า การ

ปล่อยกู้ให้กับ สกนช.นั้น ถือว่า

ไม่มีความเสี่ยง เพราะว่าเป็น

หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการ

คลังเข้าไปช่วยค้ำาประกันเงินกู้

ให้ โดยหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า 

สกนช.จะออกแบบการกู้เงินและ

จะเลือกชำาระเงินกู้แบบใด ซึ่ง

คาดว่าคงจะเป็นการกู้เงินแบบ

ระยะยาว เพื่อให้สามารถบริหาร

จัดการสภาพคล่องในช่วงที่ราคา

น้ำามันยังมีความผันผวน และ

สามารถชำาระเงินกู้ ได้อย่างไม่มี

ปัญหาในระยะยาว.

‘ออมสิน’ยันพร้อม

ปล่อยกู้150,000ล.

ช่วยกองทุนน้ำามัน

จึงพบว่าวานนี้ (23 ส.ค.65) นักลงทุนไทยทุกกลุ่มพากัน

เทขายหุ้นออก แต่นักลงทุนต่างชาติกลับเข้าซื้อไปทั้งหมด ที่

ควรพิจารณาคือไม่ใช่เป็นการแค่รีบซื้อเท่านั้น แต่ยังเป็นการ

ไล่ซื้ออีกด้วย ซึ่งลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความ

เชื่อมั่นที่สูงเท่านั้น ในมุมมองความคิดของนักเก็งกำาไรอาจจะ

คิดว่าเป็นการไล่ซื้อเพราะเล่นเก็งกำาไร เพราะการไล่ซื้อเป็น

กลยุทธ์หนึ่งในการเก็งกำาไร แต่เมื่อดูสภาพการณ์ที่ผ่านมาจะ

พบว่านักลงทุนต่างชาติไม่ใช่เพิ่งเข้ามาซื้อหุ้น ได้ซื้อมานาน

กว่าครึ่งปีแล้ว และยอดที่ซื้อไปก็มากกว่า 1.66 แสนล้านบาท

แล้ว จึงดูไม่เป็นการเล่นเก็งกำาไรอย่างที่คิด เพราะการเก็ง

กำาไรจะไม่ซื้อต่อเนื่องยาวนาน ซื้อแล้ว

ต้องขายทำากำาไรออก บางครั้งขายแล้ว

ตลาดลงก็ต้องพลิกกลยุทธ์ทำาชอร์ตเพื่อ

กดราคาให้ผู้ที่ซื้อไปขายออกมาในราคา

ที่ต่ำากว่าด้วย แต่กรณีปัจจุบันที่นักลงทุน

ต่างชาติลงทุน มองแล้วไม่มีลักษณะเก็ง

กำาไรระยะสั้นเลย กลับดูเหมือนต้องการ

เก็บหุ้นเข้าพอร์ตลงทุนมากกว่า จึงมี

การโหมซื้อมาก คงต้องดูกันต่อไปว่า

งานนี้จะเป็นอย่างไร แต่ที่มองน่าจะเป็น

สัญญาณที่ดีของตลาด จึงควรพิจารณา

เลือกลงทุนต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่ม

ต่างชาติลุยไม่เลิก

นักลงทุนไทยคงจะวิตกกับการชุมนุมของผู้ชุมนุม

ในขณะนี้ ทำาให้ไม่กล้าที่จะถือหุ้นในมือ จึงมีการเทขายหุ้น

ออกมาอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นความคิดเฉพาะตัว ซึ่งเมื่อมอง

ทางด้านกลุ่มนักลงทุนต่างชาติกลับไม่มีความวิตกอะไรเลย 

คงจะมองออกว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรต้องวิตก กลับมอง

ว่ามีปัจจัยบวกมากมายในประเทศที่จะช่วยให้ธุรกิจและ

เศรษฐกิจเติบโตได้มากขึ้น แค่มองที่ผลประกอบการของ

บรรดานักธุรกิจต่างๆ ในตลาดที่ประกาศผลกำาไรออกมาดี 

มีกำาไรมากกว่าปีก่อน เท่ากับเป็นการบอกชัดเจนว่าทุกอย่าง

ดีขึ้น แม้จะมีหลายปัจจัยที่เป็นลบเกิดขึ้นก็ตาม แต่เมื่อผล

สุดท้ายของธุรกิจและเศรษฐกิจออกมาดี จะไปคิดเองว่าไม่

ดีได้อย่างไร

76,157.85

23/8/65

1,633.57
+17.75

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,909.87 7,225.42 -1,315.55
 6,895.24 7,038.72 -143.48
 37,019.92 32,229.55 +4,790.37
 26,332.82 29,664.16 -3,331.34

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.60 36.33
ยูโร 35.17 36.27
ปอนดสเตอรลิง 41.56 43.14
เยน (100 เยน) 25.78 26.88
หยวนจีน 4.94 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,700 29,800
ทองรูปพรรณ 29,167 30,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจมีกำาไรดีขึ้น จึงน่ามองที่ J, MBK 

และ SPALI กลุ่มการแพทย์เป็นอีกธุรกิจที่ยังเติบโตดี น่า

มองที่ CGH, THG และ VIH กลุ่มขนส่งยังคงยืนยันได้ว่า

เป็นธุรกิจที่มีกำาไรดีมาก น่ามองที่ III, PSL และ RCL กลุ่ม

พลังงานราคาน้ำามันยังสูง ธุรกิจยังมีกำาไรดีต่อไป น่ามองที่ 

BGRIM, GPSC และ PTG หุ้นรายตัวที่น่ามองมี TTCL, 

KKP และ SCC เป็นต้น

การที่ตลาดยังคึกคักและดัชนียังบวกได้ดี นอกจากจะ

มีบรรยากาศที่คึกคักแล้วยังเหมาะที่จะลุ้นและเลือกลงทุน

ได้ดีต่อไปด้วย จึงควรพิจารณาเลือกลงทุน.

 

ญหาโลกร้อนจนส่ง                        

ผลให้สภาพภูมิอากาศ

ทั่วโลกเกิดแปรปรวน 

ทำาให้ท่ัวโลกต่างให้ความสำาคัญ

กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้น และยิ่งเกิดการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ยิ่งกระตุ้นให้ตื่น

ตัวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ

ให้ความสำาคัญในเรื่องของสิ่ง

แวดล้อม สังคมและธรรมาภิ

บาล หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ESG 

(Environment, Social และ 

Governance)

ซึ่ง Environment เป็น

หลักเกณฑ์ที่คำานึงถึงด้านความ

รับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่ ง

แวดล้อม Social เป็นหลักเกณฑ์

ที่ ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการ

ความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร

กับลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ลูกค้า 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

และ Governance เป็นหลักการ

ที่ ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการ

บริหารความสัมพันธ์ในเชิงการ

กำากับดูแลอย่างไร เพื่อการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนั้นแนวคิด ESG 

ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่

ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาท

ความรับผิดชอบของธุรกิจที่

มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

การนำาเสนอผลการดำาเนิน

งานในการพัฒนาธุ รกิ จ ให้

เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ถือเป็น

อีกหนึ่งบริษัทที่ ได้รับคัดเลือก

โดยสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น

หนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ 

ESG100 จาก 851 หลักทรัพย์

จดทะเบียน จากการดำาเนิน

งานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล โดย

CPFติดอันดับESG100ต่อเนื่อง6ปี

ตอกย้ำ�ธุรกิจโตยั่งยืน-ยึดมั่นธรรม�ภิบ�ล
ซีพี เอฟเป็นบริษัทที่ เ ข้ าอยู่ ใน

ทำาเนียบ ESG100 Company ในปี 

2558 เป็นปีแรก และในปีนี้บริษัท

ได้รับการจัดอันดับเป็นปีที่ 6

นายประสิทธิ์ บุญดวงประ                                         

เสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพี                                            

เอฟ ระบุว่า ได้รับมอบใบประ 

กาศนียบัตร ESG100 Company 

ประจำาปี 2565 จาก ดร.พิพัฒน์ 

ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทย                                        

พัฒน์ ที่คัดเลือกให้ซีพีเอฟเป็น                                   

หน่ึงในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG  

100 ซึ่งซีพีเอฟให้ความสำาคัญกับ

เรื่อง ESG และเป็นส่วนหนึ่งของ

กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจเติบโต

อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า ESG 

เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก และเป็น

เรื่องที่ต้องทำาเป็นอย่างยิ่ง สอดรับ

กับปรัชญา “3 ประโยชน์” ของ

เครือซีพี คือ การที่บริษัทไปทำา

ธุรกิจในประเทศใดก็ตาม ต้องไป

สร้างสรรค์สิ่งที่ดี นำาเทคโนโลยีที่ดี 

ผลิตสินค้าที่ดี เพื่อให้คนในสังคม

ได้รับประทานอาหารที่สะอาด 

ปลอดภัย อร่อย มีคุณค่าทาง

โภชนาการ ควบคู่กับดูแลสภาพ

แวดล้อมและสังคมให้ดี ส่งผลให้

บริษัทได้ประโยชน์ด้วย

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง                                                  

และขอขอบคุณทางสถาบันไทย

พัฒน์ที่ตระหนักถึงความมุ่งมั่น

ของบริษัทซึ่งให้ความสำาคัญใน

ด้าน ESG ในการดำาเนินธุรกิจมา

โดยตลอด” นายประสิทธิ์กล่าว

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ซี

พีเอฟยังคงเดินหน้าสร้างความ

มั่นคงทางอาหาร ด้วยการผลิตอา 

หารคุณภาพ ปลอดภัย รองรับผู้

บริโภคทั่วโลก มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมกันนี้                                            

ยังได้ส่งเสริมเกษตรกร คู่ค้า และ

สังคมให้เติบโตไปด้วยกัน โดย

บริษัทประกาศกลยุทธ์และเป้า

หมายความยั่งยืน CPF 2030 Sus-

tainability in Action มุ่งสร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขององค์การสหประชาชาติ (Sus-

tainable Development Goals : 

SDGs) ทางตรง 17 เป้าหมาย

ด้าน ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติ                                                        

การ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ 

กล่าวว่า การที่ซีพีเอฟอยู่ในกลุ่ม

หลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 6                                                

สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการดำาเนิน

งานด้าน ESG โดดเด่น เป็นแบบ

อย่างที่ดีในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง

ปัจจุบันเรื่อง ESG เป็นประเด็นที่

นอกจากบริษัทใหญ่ให้ความสำาคัญ

แล้ว ยังลงไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง

ธุรกิจ SME ทั้งนี้การขับเคลื่อน 

ESG เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรใน                                               

การดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลส่ิง

แวดล้อมและดูแลสังคมไปพร้อมๆ 

กัน และขอให้ซีพีเอฟเป็นผู้นำาใน

การขับเคลื่อนเรื่อง ESG ให้กับ

สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง.

ORสยายปีกรุกธุรกิจสุขภาพ

ไทยโพสต์ • โออาร์จับมือ Go- 

Wabi แพลตฟอร์มเชื่อมบริการ

สุขภาพ สยายปีกรุกธุรกิจดูแล

สุขภาพและความงาม

นางสาวราชสุดา รังสิยา                                            

กูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                               

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการโครง 

การ ORion บมจ.ปตท. น้ำามัน

และการค้าปลีก หรือ OR เปิด

เผยว่า ได้ลงนามในสัญญาซื้อ

ขายหุ้นระหว่างบริษัท มอดูลัส 

เวนเจอร์ จำากัด หรือ Modulus 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR และ

บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำากัด 

ซึ่งประกอบธุรกิจแพลตฟอร์ม

ดิ จิ ทั ลที่ เ ชื่ อมต่อบริ การด้ าน

สุขภาพและความงาม โดยผู้

ใช้บริการสามารถค้นหาบริการ 

อ่านรีวิวเพื่อประกอบการตัดสิน

ใจ สั่งซื้อ e-Voucher หรือ                  

จองบริการผ่านออนไลน์ โดย              

OR เข้าลงทุนในการระดมทุน

รอบนี้เป็นจำานวน 4 ล้านเหรียญ

สหรัฐ

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมความ

งามและการดูแลสุขภาพถือเป็น

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ OR ให้

ความสนใจ เนื่องจากมีมูลค่า

ตลาดและอัตราการเติบโตสูง อีก

ทั้งยังสอดรับกับพฤติกรรมและ

ความต้องการของผู้บริโภคใน 

GoWabi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่

มีผู้ใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับ 1 

ของกลุ่มแพลตฟอร์มที่ให้บริการ

ค้นหาและจองบริการต่างๆ เกี่ยว

กับความงามและสุขภาพ

นายซาเมียร์ เซอร์ โร                                           

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำากัด กล่าว                                            

ว่า การเข้าร่วมลงทุนของ OR                                          

ในครั้ งนี้ ถือ เป็นจุดเริ่ มต้นใน                                             

การพัฒนาความร่วมมือทาง                               

ธุรกิจระหว่าง OR และ Go-

Wabi บนเครือข่ายทั้งออฟไลน์                                   

แพลตฟอร์มและออนไลน์แพลต 

ฟอร์มของ OR รวมถึงสร้างการ

เติบโตในออนไลน์แพลตฟอร์ม

ของ GoWabi ได้เป็นอย่างดี.

ปั

กอบกิจการไม่ดำาเนินการผลิตรถ 

ยนต์นั่ง รถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่

เกิน 10 คน หรือรถจักรยานยนต์ 

แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยการนำา

เข้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่กำาหนด กรมสรรพสามิต

จะเรียกคืนเงินอุดหนุนดังกล่าว

จากผู้ได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายคัน 

ตามจำานวนที่ ไม่สามารถดำาเนิน

การผลิตชดเชยได้ พร้อมดอกเบี้ย 

7.5% ต่อปี โดยไม่คิดทบต้น และ

จะบังคับตามหนังสือสัญญาค้ำา

ประกันโดยธนาคารที่วางไว้.



เปิดรับสมัครแข่งขันสุด

ยอดเชฟ

กลับมาอีกครั้งกับการ

แข่งขันสุดยอดเชฟรายการใหญ่

ที่สุดของประเทศไทย Thailand’s 

26th International Culinary 

Cup (TICC) 2022 ครั้งที่ 26 

โดยสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วม

กับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัด

งานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสุดยอดเชฟแห่งประเทศไทย รางวัลรวมกว่า 

200,000 บาท ได้แก่ การแข่งขันทำาอาหารไทยสมัยใหม่  อาหารจานหลักจากเป็ด ทำาอาหารจากวัตถุดิบจากทะเลแบบฟรี

สไตล์ ทำาอาหารจากแพลนต์เบสด์ อาหารจานหลักและพาสต้า และการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขัน ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2565 โดยการแข่งขันสุดยอดเชฟประเทศไทย Thailand’s 

26th International Culinary Cup (TICC) 2022 จะจัดขึ้นในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ระหว่างวันที่ 21-

24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามข้อมูลการสมัครและรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่คุณ

พุทธพร พุดมะลัง อีเมล putthaporn.p@informa.com

ช่วยเหลือผู้สูงอายุและปรับปรุงถนน

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบีธนชาต ร่วม

มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและปรับปรุง

ถนนในพื้นที่ ต.เขาพนม อ.เขาพนม 

จ.กระบี่ พร้อมเชิญชวนแฟนคลับของ

เอกชัย ศรีวิชัย ที่มาชมคอนเสิร์ต “ศรี

วิชัยโชว์” ร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศล 

ทำาบุญ 50 บาท แลกบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต

ด้วย ซึ่งเงินทั้งหมดทางธนชาตประกันภัย

และทีเอ็มบีธนชาต ได้นำาไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของการจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อบริจาค

ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ และใช้ในกิจกรรม

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย 

เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งความห่วงใยให้น้องๆ

กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ธีรดา อำาพัน

วงษ ์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

โอซีซี จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย มงคล เปรมธีรสมบูรณ์ 

ผู้จัดการ บริษัท ไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) จำากัด ปัน

น้ำาใจ ส่งความห่วงใยให้น้องๆ ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 

มอบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย IRIS OHYAMA สำาหรับเด็ก

เล็กและสำาหรับผู้ใหญ่ เพื่อสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล Be 

Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” 

ระดมทุนเพื่อ “คืนหัวใจให้ชีวิต” ในโอกาส 105 ปีแห่งการ

สถาปนาจุฬาฯ ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ รวมมูลค่า 234,000 

บาท โดยมี พิมพ์ใจ โพธิภักติ ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ 

เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้     
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

 ปี..อายุตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ “ลุงตู่”                                                    

เป็นเรื่องเป็นราวเมาธ์แตกกันมากที่สุดใน

สังคมไทยวันนี้ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา               

เพราะมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งต่างคนต่าง

ก็มีเหตุผลนำามาอ้างอิง ปะ-ฉะ-ดะ วิพากษ์วิจารณ์  

วิเคราะห์เจาะลึกบ้าง ตื้นบ้างต่างๆ นานา

สำานักโพลสารพัดก็มีรายงานผลสำารวจความคิด

เห็นด้วยกับเห็นต่าง เป็นเครื่องสนับสนุนอย่างหลาก

หลายตามกระบวนการว่าด้วยสถิติศึกษา 

นอกจากนั้น ที่น่าสนใจคือ การทำาโพลแบบ

บ้านๆ นั่นคือ การเปิดสายให้ผู้ฟังรายการวิทยุโทร.

เข้าไปแสดงความคิดเห็น ว่าอยากให้ลุงตู่เป็นนายกฯ 

หรือไม่อยาก

ความน่าสนใจคือ เหตุผลที่บอกอยากเปลี่ยน        

นายกฯ นั้น คือ เบื่อครับ!!

เบื่อ..จะเป็นเหตุผลที่มีน้ำาหนักชวนให้ “ลุงตู่” 

ต้องคิดทบทวนบทบาทหน้าที่ได้อย่างไร ในเมื่อความ

เบื่อหน่ายคืออารมณ์ล้วนๆ เลย..จริงไหม?!?

หากเป็นข้อกล่าวหา ไม่มีภาวะผู้นำา ขาดความ

รู้ความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาปากท้อง

ของชาวบ้าน ปราศจากวิสัยทัศน์นำาพาประเทศไปสู่ยุค

ดิจิทัล และบลาๆๆ ก็พอจะฟังขึ้นนะ และคิดว่าตัวลุง

ตู่เองก็คงจะต้องเปิดแฟ้มหาข้อมูลมาศึกษาทบทวน ว่า

ตัวเองทำาผิด ทำาพลาด หรือทำาขาดตกบกพร่องอะไรไป

มากน้อยแค่ไหน 

ไอ้ความเบื่อนี่!! จะแก้อย่างไรกันล่ะ เพราะมัน

เป็นภาวะอารมณ์หนึ่งของมนุษย์ที่รู้สึกไม่สนใจต่อ

โอกาสที่อยู่รอบตัว ไม่พึงพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่ หรือ

อยากเปลี่ยนแปลงสภาวะ แต่เปลี่ยนไม่ได้ ซึ่งภาวะ

อารมณ์นี้จะเกิดแต่เพียงช่วงหนึ่ง แต่ก็อาจหายไปได้

เองเมื่ออารมณ์ดีขึ้น

ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองใช้อารมณ์เป็น

เครื่องตัดสิน..มันออกจะไร้เหตุผลสิ้นดีนะ.

      

‘ป้าเอง’

อารมณ์..พาไปไหม?!?
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(ฉบับที่ 2) สำ�หรับกรดเบนโซอิกให้ใช้ได้ไม่

เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในอ�ห�ร

ประเภทเส้นที่ผ่�นกระบวนก�รต้ม ก�รนึ่ง 

ก�รปรุงให้สุกก�รพรีเจล�ทิไนซ์ (Pre-ge-

latinized) หรือแช่เยือกแข็ง และเส้นแบบ

กึ่งสำ�เร็จรูป ส่วนกรดซอร์บิกให้ใช้ได้ไม่เกิน 

2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เฉพ�ะอ�ห�ร

ประเภทเส้นแบบกึ่งสำ�เร็จรูป

“เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องยังคง

เฝ้�ระวังคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รประเภทเส้นที่ทำ�จ�กแป้ง

อย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒน�ผู้ผลิตให้มี

คว�มรู้คว�มเข้�ใจก�รใช้วัตถุกันเสียอย่�ง

ถูกต้อง ปฏิบัติต�มเกณฑ์ที่ อย.กำ�หนด ซึ่ง

ผู้ผลิตจะต้องควบคุมกระบวนก�รผลิต

ให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น GMP สำ�หรับ

ผู้บริโภคควรเลือกซื้อและบริโภคอ�ห�ร

ที่ปรุงสุก สดใหม่ สะอ�ด ถูกสุขอน�มัย 

และไม่ควรรับประท�นอ�ห�รซ้ำ�ๆ กันเป็น

เวล�น�น เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จจะ

ทำ�ให้เกิดอันตร�ยต่อสุขภ�พ” น�ยแพทย์

ศุภกิจ กล่�ว

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่�วถึงกรณี

ที่มีก�รแชร์ข้อมูล ผลตรวจวิเคร�ะห์พบ

กรดเบนโซอิกในเส้นก๋วยเต๋ียวประเภทต่�งๆ 

ในปริม�ณสูงตั้งแต่ 1,079-17,250 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม นั้น เป็นข้อมูลเมื่อปี 2550 ซึ่ง

สำ�นักคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร 

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ในฐ�นะห้อง

ปฏิบัติก�รอ้�งอิงด้�นก�รตรวจวิเคร�ะห์

อ�ห�รของประเทศ ได้มีก�รตรวจวิเคร�ะห์

เฝ้�ระวังก�รใช้วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิค

และกรดซอร์บิค) ในอ�ห�รประเภทเส้นม�

อย่�งต่อเนื่อง 

จ�กข้อมูลผลตรวจวิเคร�ะห์ เส้นใหญ่ 

เส้นเล็ก เส้นหมี่ เส้นก๋วยจั๊บ เส้นบะหมี่ เส้น

ย�กิโซบะ เส้นอุด้ง วุ้นเส้น เส้นร�เมน เส้น

พ�สต้� และเส้นสป�เก็ตตี้ ซึ่งเป็นตัวอย่�ง

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ส่งตรวจวิเคร�ะห์

ตั้งแต่เดือนตุล�คม 2560 ถึงเดือนเมษ�ยน 

2565 จำ�นวน 240 ตัวอย่�ง พบกรดเบนโซอิก 

117 ตัวอย่�ง เกินม�ตรฐ�น 29 ตัวอย่�ง 

ส่วนกรดซอร์บิกเกินม�ตรฐ�น 23 ตัวอย่�ง 

และพบกรดทั้งสองชนิด  เกินม�ตรฐ�น 8 

ตัวอย่�ง 

ตัวอย่�งส่วนใหญ่ที่ ไม่ผ่�นม�ตรฐ�น 

ได้แก่ เส้นก๋วยจั๊บ คิดเป็นร้อยละ 62.5 

และเส้นร�เมน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วน

ตัวอย่�งที่ ไม่พบก�รใช้วัตถุกันเสียทั้งสอง

ชนิด ได้แก่ เส้นบะหมี่ และวุ้นเส้น ทั้งนี้

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ ได้ร�ยง�นผล

ก�รตรวจวิเคร�ะห์ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ดำ�เนินก�รเฝ้�ระวังคุณภ�พและคว�มปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่�วแล้ว 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่�วต่อว่� ก�รผลิต

อ�ห�รประเภทเส้น บ�งชนิดมีก�รใช้วัตถุ

กรมวิทย์ฯ เปิดเผยผลตรวจวัตถุกันเสียในอาหารประเภทเส้น

กันเสีย เพื่อช่วยยับยั้ง ก�รเจริญเติบโต 

หรือทำ�ล�ยเชื้อจุลินทรีย์ที่ เป็นส�เหตุให้

อ�ห�รเน่�เสีย ห�กใช้ ในปริม�ณที่ม�ก

เกินไปอ�จส่งผลกระทบต่อสุขภ�พ โดยเฉพ�ะ

กรดเบนโซอิกทำ�ให้เกิดอ�ก�รคลื่นไส้ อ�เจียน 

ปวดท้อง และท้องเสีย แต่ห�กได้รับใน

ปริม�ณน้อยร่�งก�ยส�ม�รถขับออกไปได้ 

ซึ่งข้อมูลของคณะกรรมก�รผู้เชี่ยวช�ญว่�

ด้วยวัตถุเจือปนอ�ห�รขององค์ก�รอ�ห�ร

และเกษตรและองค์ก�รอน�มัยโลกแห่ง

สหประช�ช�ติ (The joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives, JECFA) 

ได้ประเมินและกำ�หนดค่�คว�มปลอดภัย 

(ADI) พบว่� มีคว�มเป็น

พิษต่อคนและสัตว์น้อย 

อ ย่ � ง ไ ร ก็ ต � ม วั ต ถุ          

กันเสียทั้ งสองชนิดมี

ข้อกำ�หนดก�รใช้ ใน

ป ร ะ ก �ศก ร ะท ร ว ง

ส�ธ�รณสุข (ฉบับท่ี 418) 

พ.ศ.2563 เรื่อง กำ�หนด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธี

ก�รใช้ และอัตร�ส่วน

ของวัตถุเจือปนอ�ห�ร 

คยสังเกตไหมว่า บางครั้งคุณ

เคยออกกำาลังกายหนักในตอนเช้า

เสร็จแล้วไม่รู้สึกว่าหิว หรืออยาก

จะกินอาหาร 

เมื่อไม่นานมานี้ ผลการศึกษาที่

ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ได้ให้ความ

กระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยง

ที่เป็นไปได้ระหว่างวิธีที่เราออกกำาลังกาย

กับวิธีที่เรากิน และที่น่าสนใจคือ พบกับ

ฮอร์ โมน “ต้านความหิว” ตัวใหม่จากการ

ออกกำาลังกาย

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก Stanford 

Medicine มหาวิทยาลัย Baylor และ

มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ทำาการศึกษา

วิจัยโดยทดสอบ

ผ่านหนูทดลอง 

วิเคราะห์ โมเลกุล

เดี่ยว ส่วนผสมของ

แล็กเตทและฟีนิล

อะลานีน ซึ่งนักวิจัย

ตั้งชื่อให้เหมาะสม

ว่า lac-phe โดย

โมเลกุลนี้เพิ่มขึ้นใน

เลือดของหนูหลัง

จากออกกำาลังกาย

มากกว่าโมเลกุล

อื่นๆ ที่ได้รับการทดสอบ พวกเขาให้หนู

ทั้งสองกลุ่มออกกำาลังกายอย่างหนัก ใน

กรณีนี้คือวิ่งบนลู่วิ่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ 

และสังเกตนิสัยการกินของพวกมัน ผล

การวิจัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหนูที่

ไม่สามารถผลิต lac-phe เพื่อตอบสนอง

ต่อการออกกำาลังกายของพวกเขา กิน

อาหารมากขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ และได้

รับน้ำาหนักมากกว่าร้อยละ 25 กว่าหนูที่

สามารถผลิตโมเลกุลได้ 

ผลการวิจัยพบว่าโมเลกุลนี้ ซึ่งนัก

วิทยาศาสตร์เรียกว่าฮอร์ โมน “ต่อต้าน

ความหิว” ได้สร้างความแตกต่างระหว่าง

การกินมากเกินไปหลังการออกกำาลัง

กาย นอกจากนั้นกลุ่มนักวิจัยยังได้สำารวจ

บทบาทของ lac-phe ในมนุษย์ ทดสอบ

เลือดของชายหนุ่ม 8 คนก่อนและหลังการ

ออกกำาลังกาย 3 ประเภท ได้แก่ ปั่นจักร

ยานสบายๆ ยกน้ำาหนัก และจากนั้นก็วิ่งบน

จักรยานอยู่กับที่ ผลการวิจัยพบว่า ระดับ

ของแล็กเฟในเลือดของผู้ชายพุ่งขึ้นสูงสุด

หลังจากการวิ่ง และอย่างน้อยที่สุดหลัง

จากการขี่จักรยานแบบสบายๆ เป็นเวลา

นาน บ่งบอกว่าการออกกำาลังกายที่เข้มข้น

สามารถสร้าง lac-phe ได้มากกว่า และ

ความอยากอาหารที่น่าประหลาดใจ ดีกว่า

การผ่อนคลายมากกว่าการออกกำาลังกาย

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่ม

รูปแบบการออกกำาลังกายในลำาไส้มาก

ขึ้น เช่น การชกมวย การวิ่งทางไกล หรือ

คลาสสปินที่เข้มข้น อาจช่วยควบคุมการ

ตอบสนองต่อความอยากอาหารของคุณ 

หากคุณกำาลังดิ้นรนกับความหิวโหยหลัง

ออกกำาลังกาย ก็มีคำาแนะนำาให้คุณเน้นที่

การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรีสูงและมี

สารอาหารไม่เพียงพอ เช่น อาหารแปรรูป

หรืออาหารจานด่วน มันจะมีไขมันที่ไม่

ดีต่อสุขภาพมากมายและคาร์ โบไฮเดรต

ที่ผ่านการกลั่นแล้ว อีกทางเลือกหนึ่งคือ 

ออกกำาลังกายในตอนกลางวันแทนการ

ออกกำาลังกายเป็นอย่างแรกในตอนเช้า 

“สิ่งนี้สามารถช่วยลดความอยากอาหารได้ 

เนื่องจากคุณมีอาหารอยู่บ้างและร่างกาย

ของคุณไม่อยู่ในสภาวะอดอาหาร”.

รูปแบบการออกกำาลังกายช่วยระงับความหิว

เ

CPF ผนึกพลัง ธ.กรุงเทพ เสริมสภาพคล่อง

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) หรือซีพีเอฟ พร้อมด้วย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) ร่วมเปิดตัวโครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง...เคียงข้างคู่ค้า” มอบสินเชื่อ

หมุนเวียนระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต้นทุนต่ำา สำาหรับคู่ค้าของซีพีเอฟกว่า 10,000 ราย 

พร้อมทีมเจ้าหน้าที่และระบบงานดิจิทัลอำานวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเสริมสภาพ

คล่องทางการเงินให้ธุรกิจดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รักษาการจ้างงาน และช่วยฟื้นเศรษฐกิจของ

ประเทศ

Cetaphil เปิดตัวสกินแคร์ปรับสูตร

ใหม่ 

ทัศนีย์ บุญไกรลาส ผู้จัดการกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เซตาฟิล และ สุทธนา เผ่าไทย ผู้

บริหารส่วนงานผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค ร่วมกับ 

ธวัชชัย บุญทวีกิจ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัล            

เดอร์มา (ประเทศไทย) จำากัด จัดงาน “แนะนำา

ผลิตภัณฑ์ Cetaphil (เซตาฟิล) สูตรใหม่ ยก

ระดับสุขภาพผิวให้ดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

พร้อมแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจ #ผิวแพ้อย่า

ยอมแพ้” โดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด 

ใบเตย-สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ นักแสดง ร่วม

ด้วย ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

marrygun55@gmail.com

มอบนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระ

สังฆราชูปถัมภ์ ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ (KMITL High 

Flow) และเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ที่พัฒนาและผลิตโดยคณะแพทยศาสตร์ 

สจล. ให้แก่โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร โดยมี นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการ Doctor Train คลินิกเฉพาะทาง

เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาในเส้นทางรถไฟ นอกจากนี้ยังมอบให้แก่โรงพยาบาลชุมพร และโรง

พยาบาลปะทิว นำาไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต และเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนจังหวัด

ชุมพร เมื่อเร็วๆ นี้
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8 การ์ตูน
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9กีฬา

ททท.เอาใจคนรักการวิ่งจัด‘อะเมซิ่ง อี โค เทรล 2022’ 

กรุงเทพฯ • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน

แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “Amazing Eco Trail 2022” (อะเมซิ่ง  

อีโค เทรล 2022) งานวิ่งเชิงอนุรักษ์แนวใหม่ โดยมีนางปิ่นนาถ 

เจริญผล ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. พร้อมด้วยนายรอง

ฤทธิ์ โชติกเสถียร ผู้อํานวยการการแข่งขัน และนายสุทธิพงษ์  

สุขประเสริฐ ผู้จัดการเส้นทางแข่งขัน ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นการจับจ่าย

และท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ณ ห้อง Bangkok 

Tourist Lougue ศูนย์การค้า Show DC ชั้น G เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

นางปิ่นนาถ เจริญผล กล่าวว่า กิจกรรม “อะเมซิ่ง อีโค เทรล 2022 

งานวิ่งเชิงอนุรักษ์แนวใหม่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

กีฬา หรือ Sport Tourism ที่สอดคล้องกับโครงสร้างยุทธศาสตร์

ของ ททท. ในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนักท่อง

เที่ยวกลุ่มศักยภาพ เพื่อพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยด้วยการนําเสนอ

คุณค่าการท่องเที่ยวของไทยมุมมองใหม่ ตามแคมเปญ เที่ยวเมือง

ไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อกระตุ้นการ

จับจ่ายและท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และสามารถ

ดึงดูดกลุ่มนักกีฬาและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกระตุ้น

เศรษฐกิจได้อย่างดี ททท.จึงมีนโยบายการจัดกิจกรรมดังกล่าวใน

วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ วิสดอม วัลเลย์  

ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 

3,000 คน ประกอบด้วย นักกีฬา 2,000 คน และผู้ติดตาม 1,000 คน 

โดยมีการแข่งขันวิ่งเทรล 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 21 กม. (ฮาล์ฟ

มาราธอน) อายุต่างๆ (15-70 ปีขึ้นไป), ระยะ 10 กม. (มินิมาราธอน) 

รุ่นอายุต่างๆ (12-70 ปีขึ้นไป) และระยะ 5 กม. (ฟันรัน) สําหรับ

เยาวชนชาย-หญิง (7-19 ปี) ชาย-หญิงทั่วไป (20 ปีขึ้นไป) สามารถ

ดูรายละเอียดได้ที่ www.runlah.com/events/aet2022 สอบได้ที่ 

โทร. 08-1629-6693

‘เพชรน้ำางาม-ดาวนภา’ลุ้นหนักมวยรอบเงินไชโย

กรุงเทพฯ • ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ รอบ

รองชนะเลิศกลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นี้ พบกับ  

4 สุดยอดแชมเปียน “เพชรน้ํางาม นายพลภูตะลึงคาเฟ่” โคตรมวย

ไร้ตํารา ดีกรีอดีตแชมป์มวยราชดําเนิน ที่กําลังฟอร์มสด, “ดาวนภา 

ส.ส.ต้อยแปดริ้ว” ขุนเข่าดาวรุ่งจากพังงา มวยอาวุธหลากหลายทั้ง

เข่าและศอกสุดคม, “โจเซฟ โมลนาร์” มวยแข้งหนัก ฝีมือจัดจ้าน 

จนได้สมญานาม “ตะวันฉายแห่งสโลวาเกีย” และ “ตรวง เกา มินห์ 

พัท” นักชกหน้าใหม่ ม้ามืดจากเวียดนาม ซ้ายสายโหด ที่หนักทั้ง

หมัดและแข้ง ดาวรุ่งสุดยอดนักสู้จ้าวสังเวียนดีกรีแชมป์ ที่มีอาวุธ

ครบเครื่อง จนคู่ต่อสู้จับทางยาก งานนี้ทําเอานักชกไทยสุดกดดัน 

เตรียมรับศึกหนักแบบแพ้ไม่ได้ โดยนักมวยทั้ง 4 คน จะต่อสู้กัน

ภายใต้กติกาแบบแพ้คัดออก และจะผ่านเข้าสู่รอบ The Final ไป

ชิงแชมป์กับ “เฟลิเป ซูซา” แซมบ้ามหาภัยจากบราซิลที่ผ่านเข้า

รอบมาอย่างสุดมันส์จากอาทิตย์ที่แล้ว ขณะที่คู่มวยคู่สําคัญอื่นๆ 

เช่น คู่เอกร่วม พิกัด 62 กก. ซ้ายโคตรเซียน “ไชยชาญ เพชร 

ปตอ.” สุดยอดมวยซ้ายแห่งลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปะทะเดือด “บาบัก 

ฮักกี” ยอดมวยจากอิหร่าน ที่พลังกําปั้นไม่เป็นสองรองใคร, พิกัด 

68 กก. ขุนเข่ากะเปอร์ “แชมป์ ฟิล์มกรองแสงเอกซ์ตราโคล” ขาลุย

จากระนอง พบนักสู้จากเทือกเขาแอนดีส “เอร์เนสโต อาโต” มวย

แกร่งจากเปรู, พิกัด 58 กก. “ซุปเปอร์เค ศิษย์มนต์ชัย” พบ “อัลวิน 

ชาม” จากสิงคโปร์ ร่วมติดตามศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจํานํา

ทะเบียนรถ รอบรองฯ ในรายการช่อง 8 มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ 

วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.2565 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. เป็นต้น

ไป ทางช่อง 8 กดหมายเลข 27 The King of Fighting Sport จาก

สังเวียนเดอะบาซาร์ เธียเตอร์

‘ช้างศึกยุทธหัตถี’แชมป์‘ตะกร้อไทยฯ ลีก’

กรุงเทพฯ • การแข่งขัน “ตะกร้อไทยแลนด์ ลีก 2022” ดิวิชั่น 1 

(ชาย) ประจําปี 2565 จัดโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับบริษัท สปอร์ต เซ็ท จํากัด โดยมี MONOMAX 

และ 3BB GIGATV เป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิ 

เคชัน MONOMAX และบริการ 3BB GIGATV ทางช่องกีฬา 3BB 

Sports One หมายเลข 401 ได้ปิดฉากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ซึ่ง

แชมป์ในปีนี้ตกเป็นของทีม “ช้างศึกยุทธหัตถี” สุพรรณบุรี ราชนาวี 

คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ พร้อมรับเงินรางวัลสูงสุดถึง 2 ล้านบาท

ไปครอง หลังจากเอาชนะ “วานรพิฆาต” อํานาจเจริญ 2-0 ทีม และ

ยังสร้างสถิติไร้พ่าย ชนะ 10 นัด เสมอ 2 นัด ทําให้มีคะแนนรวม 

22 แต้ม ส่งผลให้สุพรรณบุรีสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ตะกร้อ 

ไทยแลนด์ลีกเป็นสมัยแรก ส่วนทีมอันดับ 2 ได้แก่ “วานรพิฆาต” 

อํานาจเจริญ รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท และทีมอันดับ 3 เป็นของ 

“พญาไก่ฟ้า” แพร่ รับเงินรางวัล 6 แสนบาท ตลอดการแข่งขันมี

การถ่ายทอดสดทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) ได้รับกระแสตอบ

รับจากแฟนๆ เซปักตะกร้ออย่างมาก และนอกจากนี้แฟนๆ ตะกร้อ

ยังสามารถรับชมแมตช์การแข่งขันย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันดู

หนังออนไลน์ โมโนแมกซ์ หรือ www.monomax.me.

ปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ภูมิภาค ภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “อะเม

ซิ่ง อี โค เทรล 2022” งานวิ่งเชิงอนุรักษ์แนวใหม่ โดยมี รองฤทธิ์ 

โชติกเสถียร ผอ.แข่งขัน และสุทธิพงษ์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการเส้น

ทางร่วมด้วย ที่ห้อง Bangkok Tourist Lougue ศูนย์การค้า Show 

DC พระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

เคเอฟซี ไทยแลนด์ ระเบิดศึกแห่งประวัติศาสตร์ที่

โลกต้องจารึก กับครั้งแรกของศิลปะการต่อสู้มือเปล่า

ครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกใน “บีเคเอฟซี ไทยแลนด์ พรี

เซนเต็ด บาย สิงห์ ครั้งที่ 3” ภายใต้ชื่อรายการ “Moment of 

Truth” ศึกนี้สุดยอดนักสู้ขวัญใจชาวไทย “บัวขาว บัญชาเมฆ” 

เจ้าของแชมป์ K-1 World MAX 2 สมัย ปะทะ “เออร์แกน 

วาโรล” (Erkan Varol) คู่ท้าดวลคนสําคัญจากตุรกี พร้อมด้วย

เหล่านักสู้รวม 24 คน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 

18.00 น. ICT/ 11.00 น. GMT/ 07.00 น. EST บัตรราคาเริ่มต้นที่  

1,000 บาท จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แฟนๆ 

บัวขาว บัญชาเมฆ ที่ประทับใจ จากอาทิตย์ก่อนที่ ไล่ทุบ 

โคตะ มิโอระ ดารานักชกของญี่ปุ่น ก็ติดตามเชียร์กันต่อได.้.••..

บริษัท ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR 

และสนามช้าง จ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิง

แชมป์ประเทศไทย รายการโออาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชม

เปียนชิพ 2022 ดวลความเร็วสนามที่ 3 ของฤดูกาล วันที่ 2-

4 กันยายน 2565 ที่สนามช้าง เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยผู้ชนะการ

แข่งขันจะได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดเข้าร่วมแข่งขันในรายการดังระดับ

ทวีป เอเชียโรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ ประจําปี 2023 สื่อมวลชน

ที่จะไปร่วมนําเสนอข่าว ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทําบัตรมีเดียได้ที่ 

https://www.bric.co.th/media-or-bric-superbike/ปิดลงทะเบียน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.หรือสอบถามเพิ่มเติม

บี

‘คล็อปป์’ชี้‘หงส์’ควรเป็นผู้ชนะเกมแดงเดือด
อังกฤษ • เยอร์เกน คล็อปป์ กุนซือใหญ่ของ

ทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ออกมาให้สัมภาษณ์

หลังเกมแดงเดือดที่ทีมของตนบุกไปพ่ายให้กับ 

“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 โดย

ชี้ว่าทีมของเขาควรเป็นฝ่ายชนะมากกว่า และ

ประตูที่ 2 ของเจ้าถิ่นน่าจะเป็นลูกล้ําหน้า

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทําผลงานได้อย่าง

ยอดเยี่ยม เปิดบ้านเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูล 2-1 

คว้า 3 แต้มแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 

2022/23 ขึ้นมารั้งอันดับ 14 ของตาราง ส่วน 

“หงส์แดง” ลงเล่นไป 3 นัด ยังไม่ชนะใคร รั้ง

อันดับ 16

“ยูไนเต็ด พวกเขาดุดันมากๆ โดยเฉพาะ

ในช่วงต้นเกม เราเห็นได้ชัดเจนมากว่าเกิดอะไร

ขึ้นบ้าง พวกเขาดุดันกว่าเรา มีโอกาสยิงชนเสา

ด้วย” คล็อปป์กล่าว

“หลังจากนั้นพวกเขาก็ยิงประตูนําพวก

เรา และได้ครองเกมอยู่พักใหญ่ เล่นในรูป

แบบที่ตัวเองต้องการ เกมนี้เราเจอหลากหลาย

สถานการณ์ที่ต้องบอกว่าโชคร้าย จริงๆ มัน

จะช่วยได้มากถ้าเรายิงตีเสมอ 1-1 ได้ก่อนจบ 

ครึ่งแรก”

“การโดนประตูที่ 2 ไม่ได้ช่วยให้อะไร

สเปน • คาเซมิโร กองกลางตัวรับทีมชาติบราซิล กล่าวลา

สโมสร “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด อย่างเป็นทางการ หลัง

อดีตต้นสังกัดจัดงานอําลาอย่างสมเกียรติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม

ที่ผ่านมา ที่สนามซานติอาโก เบอร์นาเบว ต่อหน้าฟลอเรนติโน 

เปเรซ ประธานสโมสร และคาร์ โล อันเชล็อตติ กุนซือใหญ่

ดาวเตะวัย 30 ปี ตกลงเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ยอดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เป็นระยะเวลา 4 ปี 

พร้อมออปชันขยายเพิ่มอีก 1 ปี รับค่าเหนื่อยราว 350,000 

ปอนด์ต่อสัปดาห์ หลัง “ปีศาจแดง” บรรลุข้อตกลงกับทัพ 

“ราชันชุดขาว” ด้วยค่าตัวราว 60 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 

2.5 พันล้านบาท

“ถ้าผมย้ายเพราะเรื่องเงิน ผมคงคิดย้ายออกจากทีมตั้งแต่

เมื่อ 4-5 ปีก่อนแล้ว สําหรับผู้คนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าผมย้าย

เพราะเงิน แสดงว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักผมจริง” คาเซมิโรกล่าว

“เรอัล มาดริด ดูแลผมเป็นอย่างดี และการตัดสินใจ

ครั้งนี้เป็นเส้นทางที่ผมเลือกเอง เมื่อตอนที่จบเกมแชมเปีย

นส์ลีกนัดชิงเมื่อฤดูกาลก่อน ผมคิดว่าชีวิตของผมกับที่นี่มัน

น่าจะต้องสิ้นสุดลงแล้ว และหลังจากผมได้พักร้อน ความคิด

นี้มันก็ยังคงอยู่ มันไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่ผมคิดแบบนั้นจริงๆ”

“ผมตัดสินใจคุยกับเอเยนต์และสโมสรทันทีตั้งแต่ที่เกม

แชมเปียนส์ลีกนัดชิงจบลง มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะจบเส้นทาง

นี้กับสโมสรแห่งนี้ นับเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมากๆ แต่

ผมก็ตื่นเต้นไม่น้อยกับความท้าทายใหม่ ประเทศใหม่ และ

วัฒนธรรมใหม่ๆ”

“ผมไม่ได้หารือกับเขา (คริสเตียโน โรนัลโด) แต่ผมก็

หวังว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อ แน่นอนเขาเป็น

นักเตะที่ดีที่สุดในโลก” ดาวเตะทีมชาติบราซิล

ทิ้งท้าย

ทั้งนี้ หลังจากคาเซมิโรกล่าวอําลา 

เรอัล  มาดริด อย่างเป็นทางการที่ประเทศ

สเปน เจ้าตัวเดินทางต่อมายังอังกฤษ

ทันที พร้อมกับเปิดตัว

ต่อหน้าแฟนบอลแมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ใน

เกมแดงเดือดที่ต้นสัง 

กัดเอาชนะลิ เวอร์  

พูล 2-1

นอกจากนี้ตามการ

รายงานจากสื่อในประเทศ

อังกฤษ ระบุว่ามิดฟิลด์ชาว

บราซิเลียนน่าจะเคลียร์เรื่อง

ใบอนุญาตการทํางานเสร็จ

สิ้นไม่เกินวันพุธนี้ และจะลง

ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการกับ

ต้นสังกัดใหม่ทันที.

เยอร์เกน คล็อปป์ ชี้ทีมควรเป็นผู้ชนะ ซาลาห์สุดเซ็งทีมบุกพ่ายแมนฯ ยูฯ 

ได้ที่ Line Id : aiewz..••..โครงการจูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ 

(Jr.NBA Thailand) โดย เอ็นบีเอ (NBA) และ ดับเบิลยูเอ็นบีเอ 

(WNBA) จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระดับเยาวชนเพื่อค้นหา

สุดยอดทีมเยาวชนสัญชาติไทย ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 

เวลา 13.00-15.00 น. ที่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 99 ถนน

พหลโยธิน 87 ซอย 6 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี 12130 สําหรับสื่อมวลชนที่จะไปร่วมงาน ขึ้นรถรับ-ส่ง 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียน เวลา 10.30-11.00 น. 

ที่อาคาร One Pacific Place ชั้น 1 (BTS นานา ทางออก 2) ลง

ทะเบียนเข้าร่วมงาน และขึ้นรถรับ-ส่ง ได้ที่ https://forms.gle/

QtQJfCZjy3tso5KN8..••..สิ้นสุดการรอคอยแล้ว! ท็อปกอล์ฟ 

เมกาซิตี ้แลนด์มาร์กแห่งใหม่สําหรับคนรักกีฬาและความบันเทิง

ครบวงจรของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ติดกับศูนย์การค้าเมกาบางนา จะ

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 

นี้ มาพบกับความสนุกเต็มอิ่มอาหารและเครื่องดื่มรูปแบบเฉพาะ

ตัวที่มีให้เลือกสรรแบบจุใจ ครบ จบ ในที่เดียว พร้อมกันได้แล้ว

ที่ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ผู้ที่สนใจสามารถจองการเล่นเกม สถานที่

จัดงาน หรือจองคอร์สเรียนกอล์ฟกับท็อปกอล์ฟ ได้แล้วตั้งแต่วัน

นี้ ที่ www.topgolfthailand.com และติดตามเพจเฟซบุ๊ก หรืออิน

สตาแกรม Topgolf Thailand เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวของ

ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ••

นายเหรียญ

coins13@hotmail.com

ดีขึ้นเลย และเมื่อเรายิงประตูไล่มามัน

ทําให้กลายเป็นเกมที่จุกจิกมากขึ้นไปอีก 

และสุดท้ายเราไม่ได้ผลการแข่งขันอย่าง

ที่ต้องการ เกมนี้เราเล่นอย่างใจเย็น และ

สร้างโอกาสได้เยอะมากๆ สําหรับการ 

มาเยือนที่นี่ เราควรจะทําประตูให้ได้มาก 

กว่านี้”

“เด เกอา เขาเซฟได้ยอดเยี่ยมในครึ่ง

หลัง และสุดท้ายเราก็ไม่มีพลังมากพอที่จะ

ทําประตูพวกเขาได้อีก เราเป็นฝ่ายไล่ตาม 

ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราต้องการ แถมพวกเขายัง

สวนกลับได้อันตรายมาก”

“เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับในประตู

ที่ 2 ผมคิดว่ามันล้ําหน้า แต่มันผ่านมา

แล้ว เราต้องรับมันให้ได้ ที่ผ่านมาเราอยู่ใน

สถานการณ์ที่ย่ําแย่ โดยเฉพาะเรื่องนักเตะ

บาดเจ็บ เราเหลือผู้เล่นชุดใหญ่ 14-15 คน 

และไม่อยากให้มีใครต้องเจ็บเพิ่ม”

“เราควรจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ มันอาจ

ฟังดูตลกนะ แต่ผมเห็นแบบนั้น ตอนนี้ผม

กังวลเกี่ยวกับทีมตัวเองมากที่สุด เราก็ต้อง

ไปเตรียมตัวสําหรับเกมหน้าที่จะพบบอร์นมัธ

และนิวคาสเซิล” นายใหญ่หงส์แดงทิ้งท้าย

สําหรับโปรแกรมต่อไป “หงส์แดง” 

ลิเวอร์พูล จะกลับไปเล่นที่บ้านของตัวเอง

ด้วยการเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมา

เยือนของบอร์นมัธ ทีมน้องใหม่ ในวันเสาร์

ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 21.00 น. 

‘คาเซมิโร’ยันมาซบ‘ผี’

ไม่ใช่เพราะเรื่องเงิน

หัวหมาก • งานเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬา

มวยดีเด่น ปกติจะจัดเป็นประจําทุกปี กําหนดขึ้นวัน

ที่ 6 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับ “วันมวยไทยแห่งชาติ” 

วันสําคัญของบุคคลวงการมวย แต่สําหรับปีนี้การ

กีฬาแห่งประเทศไทยกําหนดจะจัดงานมอบรางวัล 

2 ปีพร้อมกันในงานเดียว คือ งานบุคคลในวงการ

กีฬามวยดีเด่น ครั้งที่ 9 (ซึ่งพิจารณาเสร็จสิ้นไป แต่

ยังไม่มีการมอบรางวัล) กับงานบุคคลในวงการกีฬา

มวย ครั้งที่ 10 (พิจารณาครั้งนี้) เนื่องจากช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา ประสบปัญหาโควิด-19 ระบาดหนัก ทําให้

การจัดงานต้องหยุดชะงักและเลื่อนล่าช้าออกไป 

โดยครั้งนี้กําหนดจัดงานมอบรางวัล เป็นวันอังคารที่  

27 กันยายนนี้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่ 23 สิงหา 

คม 2565 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก มี

การประชุมพิจารณารางวัลบุคคลในวงการกีฬามวย

ดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจําปีงบประมาณ 2565 ผ่าน

ระบบประชุมทางไกล แอปพลิเคชันซูม (ZOOM) โดย

มีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน พร้อมคณะ

กรรมการที่ร่วมประชุม ประกอบด้วย พล.ต.อํานาจ 

การงาน รองประธาน, พล.อ.อภิชาติ เทียบศรไชย รอง

ประธาน, นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผอ.สํานักงาน

คณะกรรมการกีฬามวย เป็นเลขานุการ, นายธีรวัฒน์ 

ศิลปอาชา ผอ.กองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย เป็น 

ผู้ช่วยเลขานุการ, นายอภิชัย นราวงษ์ หัวหน้างาน

ส่งเสริมพัฒนาและสวัสดิการกีฬามวย เป็นผู้ช่วย

เลขานุการ, น.ส.สุดาทิพย์ ยิ้มสุทธิ์ ผู้แทนสมาคม

กีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, นายจรัญ ลิ้มวัฒนะ  

ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 

พล.ท.ภิญโญ เข็มเพชร ผู้แทนสมาคมกีฬามวยสากล

แห่งประเทศไทย, นายทวี อัมพรมหา ผู้แทนสมาคม

กีฬามวยไทยนายขนมต้ม, นายพิเชษฐ์ เรือนอินทร์, 

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของทีม “ค้างคาวไฟ “ สุโขทัย เอฟ

ซี หลังผ่านศึกรีโวไทยลีก ฤดูกาล 2022/2023 ทั้ง 2 นัด แพ้ทั้ง  

2 นัด รั้งอันดับท้ายตาราง และมีคําวิจารณ์ว่าฤดูกาลนี้อาจต้อง

เผชิญความยากลําบากในการยืนอันดับบนลีกสูงสุดอีกครั้ง

ล่าสุด ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน ประธานสโมสรสุโขทัย  

เอฟซี ให้สัมภาษณ์ว่า ใน 2 เกมที่ผ่านมา สุโขทัยโดนถล่มเยอะ แต่

เมื่อมองในเกมแล้วพบว่าขุนพลของค้างคาวไฟยังยืนหยัดสู้ไม่หมด 

เล่นแบบไม่หมดเรี่ยวแรง ดังนั้น 2 เกมที่พลาดพลั้งไปจะเป็นแรงฮึด

ที่ทําให้นักเตะมุ่งมั่นยิ่งขึ้น กระหายชัยชนะในเกมต่อๆ ไป ซึ่งในเกม

นัดที่ 3 ค้างคาวไฟเล่นในบ้าน เป้าหมายสําคัญคือการเก็บ 3 แต้ม

ดร.อนงค์วรรณกล่าวด้วยว่า ส่วนตัวได้พูดคุยกับเดนนิส  

อมาโต เฮดโค้ชค้างคาวไฟ ถึงจุดที่ต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุงใน

เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ และการศึกษาเกมการเล่นของคู่แข่ง การใช้

เทคนิคเพื่อเอาชนะและการวางตัวนักเตะที่เหมาะสมกับเกม ที่ผ่าน

มาเห็นแล้วว่านักเตะแต่ละคนมีทักษะและความสามารถระดับใด 

ดังนั้นการวางตัวในเกมต่อไป เชื่อว่าจะทําให้เกมโดยรวมของทีม

เล่นไปตามเป้าหมาย ส่วนนักเตะเองได้ย้ําให้แก้ไขจุดอ่อน และ

ปรับเน้นจุดแข็ง ฝึกซ้อมให้เข้มข้นมากกว่าเดิม

“เห็นชัดเจนว่านักเตะสุโขทัย เอฟซี ไม่หมดความพยายาม 

ไม่ท้อถอย ดังนั้นขอให้แฟนบอลช่วยให้กําลังใจนักเตะของทีม ที่

เปรียบเสมือนเป็นลูก เป็นหลาน เป็นคนในครอบครัว สิ่งที่พลาด

พลั้งไป ซึ่งแฟนบอลได้ท้วงติง เราจะนําไปแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

ปธ.ค้างคาวไฟปลุกขวัญนักเตะ

นัดหน้าชนะขอนแก่นเก็บ3แต้ม

และขอแรงเชียร์จากแฟนบอลในนัดหน้าเล่นในบ้าน อยากให้เข้า

มาส่งกําลังใจในสนามให้เต็มความจุด้วย” ดร.อนงค์วรรณกล่าว

สําหรับศึกรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2022/2023 นัดที่ 3 สุโขทัย 

เอฟซี เปิดทะเลหลวง รับการมาเยือนของขอนแก่น ยูไนเต็ด วัน

เสาร์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 18.00 น. 

ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟซี

‘ฟลุคน้อย-เพชรมณี-กัปปิตัน’สุดยอดมวย

นายพินิจ พลขัน และนายภพธร รุ่งสมัย

ที่ประชุมมีการพิจารณารางวัลครั้งนี้นับเป็น

ครั้งสุดท้ายก่อนนําเสนอให้นายก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับรองและประกาศ

อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจึงจะสมบูรณ์ โดยเสนอ

ชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล จํานวน 27 รางวัล มีดังนี้

1.นักมวยไทยสมัครเล่น (ชาย) นายอนึ่ง คัฒ 

มารศรี (กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี่) 2.นักมวย 

ไทยสมัครเล่น (หญิง) น.ส.สมฤทัย สิริปทุม 3.นักมวย 

สากลสมัครเล่น (ชาย) สิบเอกวุฒิชัย ยุระชัย 4.นักมวย 

สากลสมัครเล่น (หญิง) เรือตรีหญิงสุดาพร สีสอนสี 

5.นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) นายลิขิต ตาประโคน  

(ฟลุคน้อย เกียรติฟ้าลิขิต (ฟลุคบะหมี่เกี๊ยว) 6.นักมวย 

ไทยอาชีพดีเด่น (หญิง) น.ส.นิราวรรณ ตังจิว (เสน่ห์จันทร์ 

ศักดิ์ชํานิ (ส.จ.โต้งปราจีน) 7.นักมวยสากลอาชีพดีเด่น 

(ชาย) นายปัญญา ประดับศรี (เพชรมณี ศ.จิตพัฒนา (ซี

พีเอฟ) 8.นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (หญิง) ไม่มี 9.นักมวย 

ไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (ชาย) นายธนากร สมัน (ฉลาม

ดํา นายกเอท่าศาลา) 10.นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น 

(หญิง) น.ส.พรพิมล ทองเผือก (ขวัญข้าว พ.เมืองเพชร) 

11.คู่มวยดุเดือดดีเด่น เสกสรร อ.ขวัญเมือง กับเพชร

มหาชน จิตรเมืองนนท์ เมื่อ 2 เม.ย.64 สนามมวยเวทีลุม 

พินี 12.หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ 

(ส.เดชะพันธ์) 13.ผู้จัดการนักมวยดีเด่น นายอริยวัฏ  

บุษราบวรวงศ์ (แฟร์เท็กซ์) 14.ผู้จัดรายการแข่งขันมวย 

ดีเด่น นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ ์

15.นายสนามมวยดีเด่น นายธีระยุทธ หอประ  

เสริฐกิจ (เวทีมวยสยาม อ้อมน้อย) 16.สื่อมวลชนดีเด่น 

นายภพธร รุ่งสมัย 17.ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น 

(ชาย) นายศาสตรา ทองยศ (โผน พรัญชัย) 18.ไหว้ครูมวย 

ไทยสวยงามดีเด่น (หญิง) น.ส.รุจิรา วงษ์ศรีวอ (ขวัญใจ 

ส.ตะวันรุ่ง (ผ้าใบจัตุรัส) 19.ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทย 

ในต่างประเทศดีเด่น นายสุพันธ์ ชะใบรัมย์ กับนายคึก

ฤทธิ์ กมลฤกษ์ (ลําน้ํามูล ส.สุมาลี) 20.ผู้ฝึกสอนดีเด่น 

นายร่อฉลาด เทพวารินทร์ 21.ผู้ตัดสินดีเด่น นาย

พงษ์พัฒน์ ว่องไว (ผู้ตัดสินสนามมวยนานาชาติ

รังสิต) 22.ปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น พล.ต.อํานาจ  

การงาน, ดร.จตุชัย จําปาหอม, นายผจญ เมืองสนธิ์, 

นายนอง เสียงหล่อ 23.ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น 

(สาขาอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย) นายชาญณรงค์ 

สุหงษา กับนายทรงชัย รัตนสุบรรณ 24.ผู้ทรงคุณค่า 

กีฬามวยดีเด่น (สาขาผู้ทรงคุณูปการต่อวงการกีฬา

มวย) ไม่มี 25.ผู้ ให้การส่งเสริมสนับสนุน กีฬามวย 

ดีเด่น (บุคคล) นายนริส สิงห์วังชา 26.ผู้ ให้การ 

ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น (องค์กร) บริษัท  

ท็อป คิงส์ บ็อกซิ่ง จํากัด 27.ผู้ ให้การส่งเสริมสนับ

สนุนกีฬามวยดีเด่น (หน่วยงาน) ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ

มวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่ สมาคมสืบสานอนุรักษ์

มวยไทยโลก

ด้านนายอภิชัยเปิดเผยว่า “วันที่ 27 กันยายน

นี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดงานมอบรางวัล 2 

ปีพร้อมๆ กันในงานเดียว คือ งานบุคคลในวงการ

กีฬามวยดีเด่น ครั้งที่ 9 (ซึ่งพิจารณาเสร็จสิ้นไป

แล้ว แต่ยังไม่มีการมอบรางวัล) และงานบุคคลใน

วงการกีฬามวย ครั้งที่ 10 (ซึ่งพิจารณากันวันนี้) 

โดยจะมีการแถลงข่าวการจัดงานมอบรางวัลอย่าง

เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ประมาณช่วงกลางเดือน

กันยายนที่จะถึง”.

เพชรมณี ซีพีเอฟ (นายปัญญา ประดับศรี) ฟลุคน้อย เกียรติฟ้าลิขิต (นายลิขิต ตาประโคน) 

โชว์เข็มขัดแชมป์
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12AP นิทรรศการภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น

นักเสพงานศิลป์ห้ามพลาด สำาหรับ “12AP THAI 

AND JAPANESE PRINTMAKING COLLABORATIVE  

EXHIBITION” CURATED BY ANALOG & PINEAPPLE 

PRINT PRESS นิทรรศการภาพพิมพ์ โดย 12 ศิลปินไทย 

และญี่ปุ่นรวมตัวกันสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์

AP (เอพี) หรือ Artist Proof เป็นศัพท์เทคนิคของงาน

ศิลปะในรูปแบบ Edition เรามักเห็นคำาย่อ AP หรือ A.P. นำา

หน้าลายเซ็นของศิลปินในชิ้นงานผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิน

เสมอ หมายถึงการที่ศิลปินได้ Proof ผลงานจากการทดลอง

ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อส่งผลให้เกิดงานที่ดีที่สุดก่อนจะออกสู่

สายตาสาธารณชนในรูป

แบบและเอกลักษณ์ของ

แต่ละคน

สำาหรับ 6 ศิลปิน

ไทย ได้แก่  FREAK-

สุรวร เจริญสินทวีกุล, 

HONGTAE-กนต์ธร เตโช 

ฬาร, LOLAY-ทวีศักดิ์ ศรี

ทองดี , NEV3R-มงคล  

รัตนภักดี, POD ART-

ธนชัย อุชชิน, Y?-พีร 

พัฒน์ อื้อพรรณรังษี ส่วน 

6 ศิลปินชาวอาทิตย์อุทัย 

ได้แก่ HAMADARAKA, 

HANAUTAH, JUN.KANEKO, 

SADAM, SYUNOVEN 

สร้างผลงานภาพพิมพ์

ร่วมกันระหว่าง 2 สตูดิโอ 

2 สัญชาติ ANALOG &  

P INEAPPLE PRINT 

PRESS 2 CO-CURATORS  

คือ Mitsuhiro Kikuchi 

จาก ANALOG STUDIO 

เซนได ประเทศญี่ปุ่น และ

กนต์ธร สัจจีกูล จาก  

Pineapple Print Press 

(PPP) กรุงเทพฯ จับมือรวม

ตัวกันเป็น Printmaking 

Community ที่ใหญ่ขึ้น มุ่งมั่นที่จะต่อยอดขยายขอบเขตให้

วงการภาพพิมพ์ในไทยและญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และ

เดินทางสู่ระดับนานาชาติ

อัปเดตข้อมูลนิทรรศการและกิจกรรม อาทิ Special 

Activities, Workshops, Artist-talk, etc. จาก Artists, ทีม  

Pineapple Print Press (PPP) และทีม ANALOG  

STUDIO เพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดีย ARRA GALLERY ผ่านเพจ 

ARRA GALLERY นิทรรศการฯ ชมฟรี วันนี้ถึงวันที ่31 ส.ค. 

เวลา 11.00-18.00 น. (ปิดทุกวันอังคาร) ณ ARRA GALLERY 

สุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ ก่อนนำาไปแสดงต่อที่ญี่ปุ่น.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

มภีร์ ใบลานที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ร้อยปีก่อน

ซึ่งวัดไก่เตี้ยเก็บรักษาไว้ ที่ยังคงความ

สมบูรณ์เอาไว้ ได้ครบถ้วน ถือเป็น

เอกสารโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นำา

มาสู่การจัดทำาโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัด

ไก่เตี้ย เพื่อสำารวจ อนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บ

เอกสารโบราณต่างๆ ในวัดแห่งนี้ให้เป็นระบบ วัน

นี้งานอนุรักษ์เอกสารโบราณสำาเร็จ ผลจากความ

ร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร (ศก.) กับคณะสงฆ์ 

และชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันคัด ถ่ายทอด อ่าน แปล 

และนำาข้อมูลองค์ความรู้ ในคัมภีร์ โบราณมาเผย

แพร่ อนาคตจะพัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้เอกสาร

โบราณต่อไป

กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร 

กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย

เอกสารโบราณ‘วัดไก่เต้ีย’ต้นแบบอนุรักษ์คร้ังใหญ่

เป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชน 

โดยเฉพาะรักษามรดกภูมิปัญญาให้คงอยู่และต่อ 

ยอดทุนภูมิปัญญาบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยพัฒนา

ประเทศ ความสำาคัญของเอกสารโบราณดังกล่าว 

มีเนื้อหาที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

หากอ่านออก เข้าใจภาษานั้นๆ สามารถใช้ได้เลย 

ไม่ต้องแปลความ เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ยมีมาก

ถึง 653 ผูก มีทั้งอักษรขอม อักษรไทย ภาษาบาลี 

ภาษาบาลี-ไทย และภาษาไทย แสดงให้เห็นถึง

คุณูปการที่บรรพชนทำาไว้ โดยเฉพาะภาษาบาลี

บันทึกคำาสอนของพระพุทธเจ้า และถ่ายทอดเป็น

ภาษาไทย จำานวนถึง 41 มัด

“ที่ตื่นเต้นและเหนือความคาดหมาย เป็น 

การค้นพบเอกสารโบราณ คัมภีร์ ใบลาน เรื่อง  

วิธูรชาดก สร้างขึ้นในปี 2163 สมัยสมเด็จพระเจ้า

ทรงธรรม อักษรขอม ภาษาบาลี ฉบับล่องชาดข้าง

ลาย ปัจจุบันอายุ 402 ปี ถือเป็นเอกสารสำาคัญ 

แล้วยังคัมภีร์ใบลาน เรื่อง กุสลวินิจฺฉยกถา สร้าง

ขึ้นในปี 2232 สมัยสมเด็จพระเพทราชา อักษร

ขอม ภาษาบาลี-ไทย ฉบับทองทึบ ปัจจุบันอายุ 

333 ปี ถัดมา คัมภีร์ใบลาน เรื่อง ภิกฺขุปาติโมกฺข  

สร้างขึ้นในปี 2343 สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช อักษรขอม ภาษาบาลี ฉบับล่อง

ชาด ปัจจุบันอายุ 222 ปี คิดว่า 3 คัมภีร์ที่พบมี

ตั้งแต่ต้นอยุธยา จนมาสู่เริ่มมีการสังคายนาพระ

ไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 1” กิตติพันธ์กล่าว

นอกจากการสำารวจอนุรักษ์เอกสารโบราณ 

กรมศิลปากรยังจัดทำาบัญชีทะเบียนคัมภีร์ใบลาน

วัดไก่เตี้ย เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 

พร้อมคำาชี้แจงการดำาเนินการโครงการอนุรักษ์

เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย เอกสารสำาเนาถวายวัด 

อีกส่วนจัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติเพื่อบริการสืบค้น

แก่ผู้สนใจ ขณะที่เอกสารต้นฉบับเก็บรักษาอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ

“การดูแลสมบัติล้ำาค่าเอกสารโบราณวัดไก่

เตี้ยมีคณะสงฆ์จาก 4 วัด วัดอรุณราชวรารามฯ วัด

ศาลาแดง วัดชนะสงคราม และวัดสามพระยา ร่วม

สืบสาน อ่าน แปลใบลาน วัดไก่เตี้ยเป็นต้นแบบ

ที่ดีสามารถขยายผลไปยังวัดอื่นๆ ในการอนุรักษ์

เอกสารโบราณ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายภาคีอนุรักษ์

เอกสารโบราณต่อไป นอกจากนี้กรมศิลป์เตรียม

อนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมพิตร คาดว่าจะ

พบคัมภีร์ใบลานเก่าแก่เช่นกัน ไม่รวมภาคเหนือที่

มีคัมภีร์ใบลานรออ่านอีกจำานวนมาก เนื้อหาบันทึก

พุทธศาสนา สรรพวิชา วิถีชีวิต อีกทั้งเป็นการ

อนุรักษ์นักอ่านภาษาโบราณ ส่วนเอกสารโบราณ

ถ้าเก็บรักษาดีจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

และพุทธศาสตร์ของผู้ครอบครอง” กิตติพันธ์กล่าว

พระครูวศินปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดไก่

เตี้ย กล่าวว่า วัดไก่เตี้ยเป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัย

อยุธยาตอนปลาย มีประวัติกล่าวไว้ว่า เดิมเป็นวัด

เล็กในสวน  เจ้าพระยารัตนาพิพิธ สมุหนายกคน

แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 มา

บูรณะวัดให้สวยงาม พระประธานในวิหารแกะ

สลักด้วยหินทราย ส่วนอุโบสถเดิมเป็นศิลปะทรง

โรม สร้างสมัยรัชกาลที่ 3 ก่อนจะรื้อถอนสร้างใหม่

แล้วเสร็จปี 2514 ในหลวง ร.9 เสด็จฯ ทรงตัดลูก

นิมิต ส่วนพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระสมัย

สุโขทัย อายุกว่า 580 ปี วัดมีแผนบูรณะ โดยนาย

ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างใหญ่กรมศิลป์ รับหน้าที่

ออกแบบและปรับปรุงอุโบสถหลังนี้ให้กลับมาเป็น

ทรงโรมคืนความดั้งเดิม

“ส่วนคัมภีร์ใบลานเดิมอยู่ในตู้ในพระอุโบสถ 

แต่ไม่ได้จัดลำาดับเป็นหมวดหมู่ กรมศิลปากรเข้ามา

ดำาเนินการอนุรักษ์ปีที่แล้ว คัมภีร์ที่เราเก็บรักษา

ไว้ไม่สูญเปล่า ต่อไปจะจัดทำาพิพิธภัณฑ์เก็บรักษา

เอกสารโบราณ หลายวัดเอกสารโบราณลดน้อย

ลง บางที่นำาไปทิ้ง บางที่ปล่อยปละละเลย ตัวอักษร

เลอะเลือน ผุ เปื่อยตามธรรมชาติ แต่เอกสาร

โบราณวัดไก่เตี้ยยังสมบูรณ์ ต้องอนุรักษ์ ไว้ เพื่อ

จรรโลงพุทธศาสนา พุทธศาสนาอยู่ด้วยคำาสอน

ของพระพุทธเจ้า วัดและคณะสงฆ์จะดูแลปกป้อง

เอกสารสำาคัญนี้ ไว้” เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยกล่าว

วัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำานาญการ

พิเศษ สำานักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวว่า นอกจาก

เอกสารโบราณ จำานวน 41 มัด 126 เลขที่ 653 

รายการ ยังมีเอกสารโบราณที่พลัดผูก หรือชาว

บ้านเรียก “แตกผูก” เป็นคัมภีร์ที่ไม่สามารถจัดเข้า

หมวดหมู่ใดๆ ได้ เราเก็บและห่อมัดเพื่อเป็นกรณี

ศึกษา รวมจำานวน 69 มัด วัดไก่เตี้ยอาจมีอายุถึง

สมัยอยุธยา ถ้าคัมภีร์ชุดนี้ ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายมา

จากที่อื่น แสดงว่าอยู่ที่วัดมาแต่เดิม อายุคัมภีร์ที่

พบเก่าสุด 402 ปี เรื่อง วิธูรบัณฑิต หรือ วิธูรชาดก  

ตกหลงเหลือมาอยู่ที่วัดไก่เตี้ย ถือเป็นไฮไลต์ ส่วน

เรื่อง กุสลวินิจฺฉยกถา เป็นคัมภีร์ที่สมเด็จสังฆราช

สมัยอยุธยาแต่งเพื่อนำาเทศน์ถวายหน้าพระที่นั่ง 

สำาหรับคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่อง ภิกฺขุ

ปาติโมกฺข เก่าแก่มาก ถ้าเป็นเอกสารโบราณภาษา

บาลีดั้งเดิมจะไม่มีตัวเลขปรากฏ มีแต่ตัวหนังสือ 

เราต้องทะลุกำาแพงภาษาไปอ่าน

“สำาหรับ 69 มัดที่แตกผูก ด้วยเวลาจำากัด ใน

ทางวิชาการผมใช้วิธีการอ่านเอกสารโบราณโดย

เปิดดูบันทึกท้ายคัมภีร์ใบสุดท้ายก่อน ต่อด้วยต้น

คัมภีร์ คือ หน้าแรกๆ และกลางคัมภีร์ ที่ซ่อนเร้น

ความรู้ไว้ ต้องสำารวจหา ซึ่งที่หลุดลอดจากการ

อ่านไปอาจมีอายุมากกว่า 402 ปีก็ได้ ฉะนั้นยังมี

งานอนุรักษ์เอกสารโบราณต้องทำาต่อไป ต้องพึ่ง

นักภาษาโบราณ” นักภาษาโบราณกล่าวในท้าย.

คัมภีร์ใบลาน ‘กุสลวินิจฺฉยกถา’ เอกสารล้ำาค่า 

คั

คัมภีร์ใบลาน ‘วิธูรชาดก’ เก่าแก่ 402 ปี

นักภาษาโบราณอนุรักษ์คัมภีร์ ใบลานตามหลัก

วิชาการ

คณะสงฆ์จาก 4 วัด ร่วมสืบสาน อ่านแปลใบลานอธิบดี ศก. ถวายคัมภีร์ใบลานที่อนุรักษ์แล้วแด่เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย

แจ้งวัฒนะ • “สืบพงษ์” เฮ ศาลปกครอง

กลางให้ความคุ้มครองชั่วคราว ได้ปฏิบัติ

หน้าที่อธิการฯ ม.รามคำาแหงต่อ หลัง

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการมีมติให้

ถอดถอน

ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ 

หลักสี่ กรุงเทพฯ นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เดินทาง

เข้ารับฟังคำาสั่งศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาด

คำาร้องอุทธรณ์คดีฟ้องสภามหาวิทยาลัย

รามคำาแหงกับพวก รวม 2 คน และฟังคำา

สั่งคุ้มครองขอปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งเดิม 

จากกรณีสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีมติ

ถอดถอนนายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจาก

ตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 และแต่งตั้งให้ 

นางสุวรรณี เดชวรชัย คณบดีคณะบริหาร

ธุรกิจ ทำาหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี

นายสืบพงษ์กล่าวก่อนขึ้นรับฟังคำา

ตัดสินของศาลปกครองกลางว่า ตนได้รับ

การโปรดเกล้าฯ รับตำาแหน่งอธิการบดี 

ม.รามคำาแหง เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2564 ใน

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน

จากสภา ม.รามคำาแหงเท่าที่ควร จากนั้น

ทางสภาฯ รามฯ พร้อมพวก ได้ยื่นคำาร้องให้

ถอดถอนตนเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 ตนจึงมา

ร้องทุกข์ขอคุ้มครองต่อศาลปกครองสูงสุด

ให้ ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเช่น

เดิม หลังจากคำาไต่สวนเบื้องต้นได้สั่งการ

คุ้มครองให้ตนกลับมารับตำาแหน่งอธิการฯ 

ดังเดิมในวันที่ 17 ม.ค.2565 และในวันนี้ ได้

เดินทางมาฟังคำาสั่งจากศาลปกครองกลาง

วินิจฉัยคำาร้องอุทธรณ์ของทางฝั่งสภาฯ 

รามคำาแหง ซึ่งตนมั่นใจในกระบวนการ

ยุติธรรม และอยากให้ประชาชนคนไทยรู้

ว่าในประเทศไทยยังมีความยุติธรรมอยู่

“ผมชนะการเลือกตั้งจากสภานิสิต

นักศึกษา พนักงาน คณาจารย์มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง จึงอยากปฏิบัติหน้าที่ ได้ตาม

ที่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ แต่ก็มีหลายๆ 

อย่างที่ ไม่ได้รับการอำานวยความสะดวก 

หรือความร่วมมือ” นายสืบพงษ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครอง

กลางอ่านคำาสั่งในคำาร้องอุทธรณ์ยืนตาม

ศาลปกครองชั้นต้น ระบุให้นายสืบพงษ์

ดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำาแหงต่อไปจนกว่าจะมีคำาสั่งอื่นใด

เพิ่มเติมออกมา

ทางด้านนายสืบพงษ์ออกจากห้อง

พิจารณาคดี โดยมีกลุ่มนักศึกษาจาก 

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ปัดกระแสข่าวเสนอ

ชื่อซี 11 ศธ. แต่โดน ครม.ตีกลับ เผยไม่เป็น

ความจริง พูดไปเรื่อย ลั่น 30 ส.ค.นี้ของจริง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ว่า ในการประชุม ครม. ตนยังไม่ได้เสนอ

รายชื่อผู้บริหารระดับ 11 ของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ

อายุราชการในตำาแหน่ง ปลัด ศธ.ให้ที่

ประชุม ครม.พิจารณา เนื่องจากคิดว่าการ

คัดเลือกบุคคลยังสามารถรอได้ ไม่จำาเป็น

ต้องรีบดำาเนินการ เพราะตนอยากใช้เวลาใน

การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตำาแหน่ง

มากที่สุด เนื่องจาก ศธ.เป็นกระทรวงใหญ่ 

อีกทั้งตนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ทั้งนี้การปรับทัพระดับ 11 ของ ศธ.มีหลาก

หลายรูปแบบ อาจสลับหรืออาจจะพิจารณา

ตำาแหน่ง ปลัด ศธ.ซึ่งเป็นตำาแหน่งเกษียณ

อายุราชการตำาแหน่งเดียวก็ได้ โดยขณะนี้

ตนยังไม่สามารถตอบอะไรได้เพราะยังอยู่ใน

ช่วงเวลาพิจารณา

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุม ครม.

ในครั้งนี้ ได้มีการเสนอรายชื่อผู้บริหาร 

ระดับ 11 ศธ.ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา

แล้วแต่ถูกดึงเรื่องกลับใช่หรือไม่ นางสาว

ตรีนุชกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง ก็พูดไปเรื่อย 

ซึ่งขอยืนยันว่าตนยังไม่ได้เสนอรายชื่อซี 11 

ศธ.ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาแต่อย่างใด 

โดยจะนำาเสนอรายชื่อผู้บริหารระดับ 11 

ศธ.ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้อย่างแน่นอน 

รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับ

สูงของ ศธ.ในครั้งนี้ ตนทำาด้วยตัวเอง ไม่มี

ใครขอมาหรือมีกลุ่มอื่นเข้ามาแทรกแซงใน

การคัดเลือกบุคคล แต่ยืนยันว่าจะมีผู้บริหาร 

ระดับ 10 ขึ้น 11 อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม

ตนจะจัดรายชื่อโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.อย่าง

ตรงไปตรงมา และทำาให้ถูกหลักการ เพื่อ

ให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาต่อยอดและ

พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

กรุงเทพฯ • การประชุมเอเปกด้าน

สาธารณสุข วันที่สอง “อนุทิน” ชูแนวคิด 

“สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health 

ช่วยสร้างเศรษฐกิจ การเข้าถึงวัคซีน

ตลอดช่วงชีวิต จ่อร่างข้อตกลงร่วมสร้าง

แนวทางดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

“ปุตราจายา 2040”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 23 สิงหา 

คม 2565 เป็นวันที่สองของการประชุม 

APEC Health Week ซึ่งเป็นการประชุม

ของคณะทำางานด้านสุขภาพ (Health 

Working Group: HWG) APEC ที่เป็น

เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการว่าจะดำาเนินการอย่างไร

เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงวิสัยทัศน์ปุตรา

จายาของเอเปก ค.ศ.2040 การปรับปรุง

แผนยุทธศาสตร์ปี 2021-2024 และ

ยุทธศาสตร์ The North Star: A 2030 ที่เน้น

เรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการดูแลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 

เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาค 

การเตรียมตัวรับมือภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ การตอบ

สนอง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการ

ฟื้นฟู การดูแลสุขภาพวัยชรา โภชนาการ

เด็ก และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพและให้

ประชากรในภูมิภาคมีสุขภาพที่ดี โดย

แต่ละสมาชิกเขตเศรษฐกิจได้มาแสดง

ความคืบหน้าของแผนการดำาเนินงาน 

ซึ่งจะมีการร่างข้อตกลงร่วมเพื่อให้การ

ดำาเนินงานของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีการประชุมโต๊ะ

กลมพิจารณาช่องว่างและความท้าทาย

ของการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน และแบ่งปันแนวทางการ

ดำาเนินงานที่ประสบความสำาเร็จ หารือ

เรื่องการจัดลำาดับการเข้าถึงวัคซีนตลอด

ช่วงชีวิตของคนทั่วไป การสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านการเงินเพื่อสุขภาพ, การสร้าง

สมดุลสุขภาพและเศรษฐกิจในเรื่องของ 

“สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health ว่า

จะมาช่วยทำาให้ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็ง

ขึ้นได้อย่างไร หรือการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน

สุขภาพที่จะกระทบเศรษฐกิจ รวมถึงการ

เดินทางที่ปลอดภัย และการใช้ใบรับรอง

วัคซีนประกอบการเดินทาง ทำาอย่างไร

ให้ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนดำาเนินการ

และเข้าถึงอย่างไร้รอยต่อ

สำาหรับบูธนิทรรศการต่างๆ ที่

กระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมไว้ ก็

แสดงถึงการนำาสุขภาพมาช่วยสร้างหรือ

ฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจภายหลังพ้นการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งเรื่องของเมดิ

คัลฮับ การบริการสุขภาพและทางการ

แพทย์ระดับสูง ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ 

การนวดไทยและสปา ซึ่งได้รับความ

สนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก.

ศาลคุ้มครองชั่วคราว‘สืบพงษ์’นั่งอธิการฯต่อ
กรณีสภามหาวิทยาลัยรามฯมีมติถอดถอน/เจ้าตัวโวได้รับเลือกจากสภานศ.พนง.อาจารย์

เวทีประชุมเอเปกสุขภาพ

‘อนุทิน’ชู‘One Health’

สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง

‘ตรีนุช’ปัดข่าวลือครม.ตีกลับรายชื่อซี11ศธ.ที่เสนอไป

มอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า • องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World 

Animal Protection) นำ�โดยน�งส�วอรกร ธนชลกรณ์ หัวหน้�ฝ่�ยรณรงค์ พร้อม

ตัวแทนองค์กรฯ ร่วมส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ�้ จำ�นวน 7,000 เข็ม ให้

แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อนำ�ไปฉีดให้กับสุนัขจรจัด โดยมี นสพ.สรวิศ ธ�นีโต อธิบดีกรม

ปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบ.

ม.รามฯ จำานวนหนึ่งมาให้กำาลังใจ พร้อม

มอบดอกกุหลาบให้นายสืบพงษ์ โดยนาย

สืบพงษ์กล่าวว่า ศาลปกครองกลางได้มีคำา

สั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ตนปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำาแหน่งอธิการบดี ม.รามคำาแหงต่อไป ส่วน

เรื่องคดีที่ตนเองฟ้องต่อสภาฯ รามคำาแหง

นั้นยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม คงต้อง

รอการสืบพยานวินิจฉัยและคำาพิพากษาต่อ.
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11บันเทิง

	กษาปัญหามาก่อนร่วม	2	ปี!

	เหตุนี้..ทำ�ให้ผมค่อนข้�งจะเบ�ใจ-ว�งใจ	 อย่�งไร

เสียคุณชัชช�ติ	สิทธิพันธุ์	ผู้ว่�ฯ	กทม.ก็ต้องเอ�อยู่	

ยิ่งฟังตอนห�เสียง..	 “น้ำ�ท่วมกรุงไม่ใช่ไสยศ�สตร์	 ที่ชัชช�ติ

แก้ไม่ได้”	ด้วยแล้ว..

ยิ่ง..พี่เบิร์ด-สบ�ยๆ	ไม่ได้รู้สึกตระหนักหรือตระหนกอะ																																																																																																			

ไรเลยกับคำ�เตือน	“คว�มเสี่ยงสูงน้ำ�ท่วมใหญ่ปล�ยปี	2565”!

ใครเตือนน่ะเหรอ?..รศ.ดร.เสรี	 ศุภร�ทิตย์	 รองประ	

ธ�นกรรมก�รมูลนิธิสภ�เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ	 ครับท่�นได้

โพสต์..	 คว�มเสี่ยงสูงน้ำ�ท่วมใหญ่ปล�ยปี	 2565	 ตระหนัก	

แต่ไม่ตระหนก!!!

“ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ม�ครบทั้ง	 3	

ปัจจัย	1)	ปริม�ณฝนสะสมช่วงก่อนฤดูฝนม�กกว่�ค่�ปกติ	

2)	 ปร�กฏก�รณ์ล�นีญ�ยังทรงพลังช่วงปล�ยปี	 ทำ�ให้

อุณหภูมิน้ำ�ทะเลฝั่งตะวันตกของมห�สมุทรแปซิฟิกสูงกว่�ฝั่ง

ตะวันออก	คว�มชื้นสูง	

3)	 ปร�กฏก�รณ์ไอโอดีเป็นลบทำ�ให้อุณหภูมิน้ำ�ทะเลฝ่ัง

ตะวันออกของมห�สมุทรอินเดียสูงกว่�ฝั่งตะวันตก	คว�มชื้น

สูง”

ดร.เสรีได้ให้คว�มรู้-อธิบ�ยอีกยืดย�ว	 ซึ่งคุณชัชช�ติ

ก็คงได้อ่�น	 และได้เตรียมก�รรับมือ-แก้ปัญห�ไว้พร้อมแล้ว	

ผมเชื่ออย่�งนั้น

อย่�งไรก็ต�ม	 คติธรรม	 “อย่�ใช้ชีวิตด้วยคว�มประ	

ม�ท	จงมีสติอยู่เสมอ”	ควรระลึกกันไว้บ้�งก็ดี	แม้คุณชัชช�ติ

จะ	“เอ�อยู่”	ด้วยได้ดู-ได้ศึกษ�ปัญห�น้ำ�ท่วมม�ตั้ง	2	ปีก็จริง

แต่..เผื่อเหลือเผื่อข�ด	 อย�กให้ตระเตรียมกระสอบทร�ย

ป้องกัน	 “น้องน้ำ�”	 กันเอ�ไว้ให้จงพร้อม	 โดยเฉพ�ะ	 “คณะ

หลอมรวมประช�ชน”	 ที่ว�งแผนจะกิน-นอนบนถนนเพื่อขับ

ไล่น�ยกฯ	ลุงตู่..

ต้องมองห�ทำ�เลเพื่อก�รชุมนุมให้ดีๆ	 ถ้�ลอง	 ดร.เสรี

ออกป�กเตือน	เชื่อเหอะ..มันม�แน่!

นี่..พูดถึงขับไล่น�ยกฯ	 ดูเหมือนจะมีแผนแยกกันเดิน-

ร่วมกันตีอย่�งเป็นระบบ	 ท�งหนึ่งให้ศ�ลรัฐธรรมนูญชี้ข�ด

ปม	8	ปี	ท�งหนึ่งใช้ศ�ลเตี้ยไล่บด-ขยี้บนท้องถนน

ซึ่งผลจะออกม�อย่�งไรก็ต�มดูกันไป	 แต่นักวิจัยภ�ย

ใต้สถ�บันวิจัย	 MAST	 Center	 และคณะวิศวกรรมชีวก�ร

แพทย์	University	of	Arkansas	อย่�ง	ดร.ศุภณัฐ	อภิญญ�ณ	

หรือ	ดร.นิว	มอง..

“ก�รขับไล่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ท�งออกของวิกฤตปัญ	

ห�ช�ติที่มีม�อย่�งย�วน�นกว่�	 ๙๐	 ปี	 เพร�ะปัญห�ที่แท้

จริงของช�ติ	คือ	ปัญห�ระบอบเผด็จก�ร	ไม่ใช่ปัญห�ของตัว

บุคคล

นับตั้งแต่	 ๒๔	 มิถุน�	 ๒๔๗๕	 จนถึงวิน�ทีนี้	 อำ�น�จ

อธิปไตยยังอยู่ในมือของคนส่วนน้อย	 คณะร�ษฎรยึดอำ�น�จ

ม�เป็นของคณะปกครองเสียเอง	 นับเป็นจุดเริ่มต้นของระ	

บอบเผด็จก�ร

ก�รโค่นพลเอกประยุทธ์จึงเป็นเพียงแค่ก�รรักษ�ระ	

บอบเผด็จก�รเอ�ไว้	 แล้วเปิดโอก�สให้บุคคลร�ยใหม่เข้�ม�

แทนท่ี	ภ�ยใต้ระบอบเผด็จก�รเดิมท่ียังคงดำ�เนินต่อไปเท่�น้ัน

ก�รเปล่ียนผ่�นไปสู่ประช�ธิปไตยท่ีแท้จริงจึงต้องโค่นระ	

บอบเผด็จก�รเท่�น้ัน	 ตร�บใดท่ีระบอบยังผิดและเป็นเผด็จก�ร	

ใครเข้�ม�ก็ยังเป็นเผด็จก�ร	 จึงต้องโค่นระบอบเผด็จก�รให้

สิ้น

ขณะท่ีนักก�รเมืองท้ังหล�ยยังคงรักษ�ระบอบเผด็จก�ร

อย่�งเหนียวแน่น	มีแต่สถ�บันพระมห�กษัตริย์ ไทยเท่�นั้น	ที่

เป็นกำ�ลังของปวงชนในก�รสร้�งประช�ธิปไตยผ่�นร�ชประ

ช�สม�สัย

ท�งออกของประเทศช�ติและประช�ชนจึงไม่ใช่ก�ร

ขับไล่พลเอกประยุทธ์	 ห�กแต่เป็นก�รโค่นระบอบเผด็จก�ร

อย่�งสันติด้วยก�รสร้�งประช�ธิปไตย	

ทำ�อำ�น�จอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่�งแท้จริง

ราชประชาสมาสัยถ่ายโอนอำานาจอธิปไตยให้เป็น

ของปวงชน	#ข้อเดียว	ดร.นิว

ครับ..เห็นด้วย..ยกมือ!

รักษาระบอบเผด็จการ?

ศึ

กแสดงดาวร้ายสุดเกรียน	บีม-ศรัณยู	

ประช�กริช	ที่วันนี้ขอเคลียร์ดร�ม�

ตัวเหลือง	อ่อนแรง	หลังดื่มน้ำ�ใบ

ดอกกัญช�เกินขน�ด	โดนคนแซะอ่อนแล้วยังจะ

กล้�โชว์อีก	พร้อมกับก�รพลิกค�แร็กเตอร์จ�กด�

ร�ไฮโซสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ส�ยเกรียนเน้นพลัง

ใบส�ยเขียว	ง�นน้ีเจ้�ตัวม�เปิดใจทุกเรื่องร�ว

ผ่�นท�งร�ยก�รคุยแซ่บ	show	ท�งช่องวัน	31	

(เหลือง	ป�กซีด	ลงรูปแบบต�ลอย	อันนั้น

เกิดอะไรขึ้น?)	อันนั้นเรียกว่�เป็นวิทย�ท�นสัก

เล็กน้อย	ผมไปแข่งรถที่บุรีรัมย์	วันนั้นร้อนม�ก	

38	องศ�	แล้วมีสห�ยข้�งๆ	เอ�น้ำ�ท่อมม�ให้

ผม	น้ำ�ท่อมเพียวบริสุทธิ์	ไม่ผสมอะไรทั้งนั้น	มัน

เพื่อสุขภ�พ	แล้วไปใส่แก้ว	3	ลิตร	จิบไปเรื่อยๆ	

เสร็จเติมพลังเขียวไปนิดหน่อย	พอไปแข่งรถ

ปุ๊บเหงื่อมันออกหมดตัว	รู้สึกว่�ของหว�นอยู่

ไหน	น้ำ�ต�ลตก	บีมก็ถ�มทีมว่�กินอะไรหว�นๆ	

หน่อย	ไปหยิบเอแคร์ร้อนม�ให้ผมเกือบต�ยครับ	

กินเอแคร์เสร็จต่อด้วยน้ำ�หว�น	ผมก็เลยต้องไป

ปั๊มเลย	อ้วก	คือมันตีกัน

หล�ยคนเข�ก็ใช้ในก�รจิบเรื่อยๆ	แล้วก็

เติมพลังเขียว	เข�เรียกว่�พลังใบกับพลังดอก	

พอเป็นสูตรไขว้	ถ้�บ�งคนใช้อย่�งถูกต้องเข�ก็

ปลอดภัยครับ	บีมพล�ดที่อ�ก�ศร้อน	ท�นข้�ว

ไม่ถึง	แล้วก็ตีกันเยอะไปหน่อย	ผมไม่รู้ว่�ทีม

ช่�งเอ�ไปใส่ในรถแข่งที่ผมแข่งไป	20	น�ที	จิบ

ไปมันน้ำ�ท่อมล้วนๆ	เลยครับ	ผมจิบไปเรื่อยๆ	

พอลงม�ปุ๊บกูเริ่มวูบ	ไม่ไหว

(บ�งทีบีมลงรูปแล้วกระดกเป็นลิตร	มัน

ได้เหรอ?)	บีมกระดกยังไม่ถึงลิตรนะครับ	ก็ว�ง

ก่อนมันเป็นแค่รูป	มันปั่น	เร�ตั้งใจทำ�คอนเทนต์

ให้ปั่นเป็นวิทย�ท�นสไตล์กวนๆ	เร�อย�กบอก

ในเรื่องของคว�มรู้	บอกในข้อผิดพล�ด	หรือว่�

ในสิ่งที่ไม่ดีเป็นวิทย�ท�นให้	(เตือนหน่อยไหม	

ใครที่อย�กเป็นส�ยเร�	ควรจะประม�ณไหน?)	

ส�ยเร�ควรจะเอ�กำ�ลังดีครับ	เอ�ที่ฟีล

ตัวเองกำ�ลังโอเค	เพร�ะทุกคนมีคว�ม

ต้�นท�นที่แตกต่�งกัน	ดังนั้นดูฟีลตัว

เองอย่�ไปต�มเพื่อน	เอ�ที่เร�รู้สึกรี

แล็กซ์สมอง	ทั้งนี้ทั้งนั้นที่บีมออกม�พูด

ไม่ได้สนับสนุนให้เย�วชนหรือคนต่ำ�กว่�	

20	ปี	ทั้งดูดทั้งเติม	หรืออะไรก็ต�ม	แต่

อันนี้ให้ดูว่�ทำ�ไมคุณหมอหล�ยๆ	คน

ออกม�โต้แย้ง	หล�ยคน

ตัวเหลืองต้องเข้�โรง

พย�บ�ล	เป็นฟีล

แบบเวียนหัว	บีม	

ก็เลยทำ�ให้เห็น	

เรียกว่�	ผม

เหลืองครับ	

แต่ผมยังไม่

ต�ย

(เจอ

กระแสวิพ�กษ์

วิจ�รณ์ว่�

อ่อน	แล้วยัง

โชว์?)	คอมเมนต์ผมก็

ไม่เป็นไรเพร�ะว่�บีม	

ตกเขียวให้ดูหรือว่�

เหลืองโชว์	บอกอ่อน

ก็อ่อน	คุณเป็นยอด

ขุนพลก็เรื่องของคุณ	

ของแบบนี้มันเป็น

คว�มสุขของแต่ละ

คน	แต่ผมทำ�ขึ้น

ม�เพื่อให้คนคอม

เมนต์ว่�ผม	เรียก

ว่�เปิดใจยอมรับ	

เพร�ะว่�ผม

แคร์ในด้�นของ

นั

วยยอดสตรีมกว่า	1.8	พันล้านครั้ง

ทั่วโลก	พร้อมทั้งมีเพลงฮิต	“Every	

Summertime”	ที่ถูกสตรีมกว่�	220	

ครั้ง	และถูกนำ�ไปใส่ในภ�พยนตร์ของม�ร์เวล	

‘Shang-Chi	and	the	Legend	of	the	Ten	

Rings’ NIKI	(นิกิ)	ไม่ใช่แค่ศิลปินระดับหัวแถว

ของเอเชีย	แต่เป็นศิลปินที่สร้�งชื่อได้ในระดับ

โลกเรียบร้อยแล้ว

และวันนี้แฟนเพลงทั่วโลกจะได้รู้จักกับ	

NIKI	นักร้อง-นักแต่งเพลง	และโปรดิวเซอร์

ส�วม�กพรสวรรค์เพิ่มขึ้น	จ�กอัลบั้มชุดใหม่	

‘Nicole’	ที่ปล่อยออกม�ให้ฟังเรียบร้อยแล้ว

ทั้ง	12	เพลงของ	‘Nicole’	จะแสดงให้

เห็นถึงคว�มส�ม�รถของ	NIKI	ที่โดดเด่นยิ่งกว่�

เดิม	โดยเฉพ�ะก�รเป็นนักร้อง-นักแต่งเพลงที่

นำ�เสนอเรื่องร�วแบบก้�วพ้นวัย	(coming-of-

age)	ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตได้เป็นอย่�ง

ดี	ทำ�ให้แฟนเพลงได้สัมผัสกับ	NIKI	ในวันนี้	และ	

NIKI	ในวันที่ยังเป็นส�วรุ่น	โดยเฉพ�ะก�รเล่�

เรื่องที่ทำ�ให้สัมผัสได้กับทุกๆ	อ�รมณ์ที่เกิดขึ้นใน

ช่วงชีวิตของเธอ

“ช่วงที่เกิดโรคระบาด ฉันใช้เวลาไปกับ

บรรดาวิดีโอเก่าๆ จากช่องยูทูบที่ฉันทำาตั้งแต่

ยังเรียน ม.ต้น แล้วก็คิดได้ว่าเพลงเหล่านี้คือ

เพลงที่ฉันรู้สึกมีความสุขไปกับมัน ฉันทำาเพลง

ส่วนใหญ่ในอัลบั้มนี้กับเพื่อนๆ ในโรงรถ หรือไม่                                                    

ก็ห้องนั่งเล่นที่บ้าน ซึ่งการทำางานมันเต็มไป

ด้วยอิสระและพลัง เหมือนเป็นเด็กที่เล่นอยู่ใน

สนามเด็กเล่น การทำางานชุดนี้ทำาให้ฉันได้เรียน

รู้ที่จะไว้ใจสัญชาตญาณของตัวเอง และมีความ

เชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งในฐานะนักแต่งเพลงและ

โปรดิวเซอร์ มันเป็นการทำางานที่อิสระและสนุก

มาก”

NIKI	ปล่อยซิงเกิลจ�กอัลบั้ม	‘Nicole’	

อย่�งต่อเนื่อง	ซึ่งล้วนได้รับก�รตอบรับที่ดี	ตั้งแต่	

“High	School	in	Jakarta”	ซิงเกิลแรกที่มียอด

สตรีมกว่�	4	ล้�นครั้ง	และมีผู้ชมมิว

สิกวิดีโอถึง	3	ล้�นหน	ซึ่งเป็นมิวสิก

วิดีโอของ	NIKI	ที่มีผู้ชมถึง	3	ล้�น

ได้เร็วที่สุด	ซิงเกิลที่สอง	“Oceans	

&	Engines”	เพลงบัลล�ดบ�ดใจ

ที่เล่�เรื่องร�วคว�มสัมพันธ์แตก

ร้�ว	ซึ่งโชว์คว�มส�ม�รถในก�ร

แต่งเพลงของ	NIKI	ที่เติบโตม�ก

ขึ้น	ก็ทำ�ยอดสตรีมผ่�น	13	ล้�นหน	

และมียอดชมวิดีโอเกิน	2	

ล้�นไปแล้วเรียบร้อย	

ส่วนซิงเกิลที่ส�ม	

“Before”	ที่

เป็นง�นเพลง

ถวิลห�อดีตก็ได้รับคำ�ชมจ�กสื่อใหญ่	ไม่ว่�จะเป็น	

NME	หรือ	UPROXX	และ	Teen	Vogue	ว่�เป็น	

“ไฮไลต์สำ�คัญในก�รแต่งเพลงของ	NIKI	ได้อย่�งNIKI	ได้อย่�ง

สมบูรณ์	แบบ”		

ด้

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ฟัง	3	เพลงเด่นของ	‘Nicole’	และทุก

เพลงในอัลบั้มชุดนี้ของ	NIKI	ได้แล้วจากบริการ

สตรีมมิงแถวหน้าของเมืองไทย:	https://wmth.

lnk.to/nicoleEC		โดยวอร์นเนอร์	มิวสิค.

ผม	เพร�ะผมเนี่ยสไตล์

นี้	ผมไม่จำ�เป็นต้องเป็นนัก

วิช�ก�ร	เร�ก็ศึกษ�ระดับ

หนึ่ง	เป็นส�ยเขียวจริงๆ	เร�

อย�กให้รู้ว่�ของพวกนี้มัน

ไม่ได้มีแต่ข้อเสียในสังคมนะ	

ข้อดีก็มี	แต่ว่�ถ้�ข้อดีม�กเกิน

ไปก็จะเป็นข้อเสียเหลืองได้

(ทำ�ไมเอ�ตัวเองม�เส่ียงกับส�ยน้ี?)	บีมเป็น

คนล้นๆ	ชอบทำ�อะไรเกินร้อย	พอพลังใบ	ตอน

แรกใบไม่มีปัญห�เพร�ะปลดแล้ว	ถูกกฎหม�ย	

แต่ในสิ่งที่บีมขับขี่มันดูอันตร�ย	คนที่ดูคลิป

แล้วหว�ดเสียว	ตรงนั้นก็โดนค่�ปรับ	แล้วเอ�

สิ่งที่โดนคอมเมนต์ม�เรียนรู้	ทีนี้เร�จะเกรียน

ยังไงให้ไม่ผิดกฎหม�ย	เกรียนยังไงให้รู้สึกว่�

ค�แร็กเตอร์นี้มันทำ�ดีให้สังคมได้	มันให้คว�มรู้

ประช�ชนในแง่ข้อมูลได้	

ตอนนี้ผมรณรงค์	แล้วทำ�คลินิกก้�วใหม่	

เก่ียวกับเลิกย�เสพติด	เลิกฟรีไม่เสียประวัติ	ร่วม

กับ	ก.ตร.	สำ�นักอน�มัย	แล้วก็สำ�นักคุมประพฤติ	

เร�เป็นวิทย�กรบอกน้องๆ	ทุกคน	ผู้เสพหรือผู้ค้�

ท่ีจะออกม�ใช้ชีวิตประจำ�วันว่�อย่�ให้ใครม�ดูถูก

เร�	หรือส่ิงท่ีเร�ทำ�ผิดพล�ดม�	อย่�เอ�ม�เป็นข้อ

ท่ีบอกตัวเองว่�กูเจริญไม่ได้หรอก	กูดีไม่ได้หรอก	

ต้องวนกลับม�ใช้พฤติกรรมเก่�ๆ	ใช้ย�หรือว่�อยู่

ในสภ�วะแวดล้อมเดิมๆ	ตรงน้ีเร�อย�กจะให้ดูว่�

ค�แร็กเตอร์อย่�งน้ีท่ีจริตเดียวกัน	หรือคนละจริต

คนละศีลกันมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่อง	ตรงน้ีผมจะ

แคร์ในฝ่ังและในโลกของผม	ในจริตเดียวกับผม.

‘Nicole’อัลบั้มใหม่จากNIKI (นิกิ)

ที่ ได้รับการชื่นชมจากสื่อทั่วโลก

‘บอลด์วิน’คาดไม่มีการตั้งข้อหา

อุบัติเหตุกองถ่ายผู้กำากับภาพดับ

อเล็ก	บอลด์วิน	นักแสดงรุ่นใหญ่ชาว

อเมริกัน	กล่�วว่�	เข�ไม่เชื่อว่�จะมีใครถูก

ตั้งข้อห�อ�ญ�ในเหตุกระสุนลั่นระหว่�ง

ก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์แนวตะวันตก	Rust	

โดยบอกกับสำ�นักข่�วซีเอ็นเอ็นว่�เข�ได้ว่�

จ้�งนักสืบเอกชนเพื่อประเมินคว�มผิดของ

โศกน�ฏกรรมดังกล่�วแล้ว

ฮ�ลีน�	ฮัทชินส์	ผู้กำ�กับภ�พส�ว	เสีย

ชีวิตค�กองถ่�ยหลังจ�กถูกยิงด้วยกระสุนที่

พุ่งม�จ�กปืนที่บอลด์วินถืออยู่	ขณะซักซ้อม

บทภ�พยนตร์ต้นทุนต่ำ�ที่นิวเม็กซิโก	เมื่อเดือน

ตุล�คมปีที่แล้ว

ก�รสอบสวนคดีอ�ชญ�กรรมในเหตุยิง

ในกองถ่�ยยังคงดำ�เนินอยู่	และอัยก�รยังไม่

ได้เพิกถอนข้อกล่�ว

ห�ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ผมเชื่อ

อย่�งจริงใจว่�ท�ง

ผู้สอบสวนจะบอก

ว่�นี่คืออุบัติเหตุ	มัน

เป็นโศกน�ฏกรรม”	

บอลด์วินกล่�วใน

ระหว่�งให้สัมภ�ษณ์ที่เกิด

ขึ้นได้ย�กเกี่ยวกับเหตุก�รณ์

นี้	ซึ่งมีบ�งส่วนได้ออก

อ�ก�ศไปเมื่อศุกร์ที่แล้ว

บอลด์วินบอกกับ

ซีเอ็นเอ็นว่�	เข�ได้เปิดดู

เหตุก�รณ์นั้นซ้ำ�ๆ	ในช่วง

กว่�	10	เดือนที่ผ่�นม�	แม้

จะยืนยันว่�เข�ไม่ต้องก�รโทษฮ�นน�ห์	กู

เตียร์เรซ-รีด	ผู้ช่วยด้�นอุปกรณ์ประกอบ

ฉ�กและอ�วุธ	แต่เข�ขอตำ�หนิเธอกับผู้ช่วย

ผู้กำ�กับ	เดฟ	ฮอลส์	ที่ยื่นปืนให้เข�ทั้งที่มัน

บรรจุกระสุนจริงและพร้อมยิงก่อนเกิดก�ร

ลั่นไก

“มี	2	คนที่ไม่ได้ทำ�ในสิ่งที่พวกเข�ควร

ต้องทำ�	นั่นคือ	ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะนำ�ม�

ใช้ในฉ�ก	ผมไม่ได้จะบอกว่�ผมต้องก�รให้

พวกเข�ไปเข้�คุก	หรือต้องก�รให้ชีวิตพวก

เข�ตกนรก	แต่ต้องก�รให้ทุกคนรู้ว่�	2	คน

นั้นต้องรับผิดชอบสำ�หรับสิ่งที่เกิดขึ้น”.

 

interthaipost69@gmail.com

‘บีม’เคลียร์ปม!ตัวเหลือง-อ่อนแรง 

หลังดื่มน้ำาใบดอกกัญชาเกินขนาด



12 ขาวประชาสัมพันธ

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน

เปดตัว โครงการ “คุมครองอุบัติเหตุ เซฟ

เกษตรอาสา” อันเปนความรวมมือกัน ระหวาง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สํานักงานคณะ

กรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัท ทีคิวเอ็ม 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 

ที คิว อาร จํากัด (มหาชน) โดยมีนายฉันทานนท 

วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. ดร.สุทธิพล 

ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ดร.อัญชลิน 

พรรณนิภา  ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) และ นายชนะพันธุ พิริยะพันธุ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร 

จํากัด (มหาชน) รวมเปดตัวโครงการฯ ณ 

หองประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีการเผยแพรผาน

ระบบออนไลน  ZOOM Meeting และ FB 

Live เศรษฐกิจการเกษตรเพ� อประชาชน ใน

ครั้งนี้ดวย 

โอกาสน้ี ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา 

ที่ผานมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

ดําเนินนโยบายเพ� อยกระดับรายไดและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยมีบุคลากร

ที่มุงมั่นทํางาน ในสวนกลางและสวนภูมิภาค

หลายหม� นคน แตยังคงไมเพียงพอที่จะเขา

ถึงปญหาและความตองการของเกษตรกร

รายบุคคลที่มีมากถึง 7.5 ลานครัวเรือน 

ท่ัวประเทศ ซ่ึงกลุมอาสาสมัครเกษตร นับเปน

ฟนเฟองสําคัญที่จะทําหนาที่เปนผูนําดาน

การเกษตรในพ้ืนท่ี ประสานงานและเช� อมโยง

เกษตรกรกบัหน�วยงานในสังกดัของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในการใหความชวยเหลือ

และแกไขปญหาใหเกษตรกรรวมกัน  ดังนั้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงขยายความ

รวมมือกับ คปภ. โดยดําเนินโครงการ “คุมครอง

อุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” เพ� อใหความ

คุมครองแกเกษตรกร โดยไดนํารองใหกับ

sacit หรือ สถาบันสงเสริมศิลป

หัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) สงเสริม

การใชความคิดสรางสรรค พัฒนางาน

หัตถกรรมอัตลักษณความเปนไทย ชูตัวอยาง

ผลงานทองเหลืองจากวิเศษศิลป (บัวทอง

เหลืองอยุธยา) โดยคุณมณฑสุชาติ หอมระร� น

ที่ เปลี่ยนงานทองเหลืองรูปแบบดั้งเดิม 

เปนผลิตภัณฑสรางสรรคที่ใชงานไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน โดยไดเผยถึงแรงบันดาลใจ

ในการทําบัวทองเหลืองวา แรกเริ่มมาจาก

พื้นฐานการเป็นช่างเครื่องประดับที่สั่งสม

ประสบการณมานานกวา 30 ป เลยคิดอยาก

จะทําอะไรที่แตกตางไปจากเดิม จึงยึดหลัก

คิดที่วาคนไทยชอบงานดีไซน และยังคง

sacit ชูความเปนไทย เพิ่มมูลคาทองเหลือง สูงานหัตถศิลปสรางสรรค

ช� นชอบการอนุรักษความเปนไทย จึงลงตัว

ที่ผลิตภัณฑดอกบัวทองเหลือง ที่ใชกรรมวิธี

การขึ้นรูปดวยมือทั้งหมด แตละชิ้นงาน

จึงมีความเฉพาะตัว สวยงาม ประณีต เปนได

ทั้งของใชและของตกแตง ประกอบกับไดมี

โอกาสไปรวมงานที่ทาง sacit จัดขึ้น ไดเห็น

มุมมองของการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม

ไทยใหมๆ  ไดทดลองตลาด เรียนรูความตองการ

ของผูซื ้อมากขึ้น ทําใหทุกวันนี้ วิเศษศิลป 

(บัวทองเหลืองอยุธยา) มีการปรับตัวและพัฒนา

ชิ้นงานไดดียิ่งขึ้น มองเห็นชองทางการเพิ่ม

มูลคาใหกับชิ้นงานซึ่งนับเปนการสรางมูลคา

เพิ่มใหกับชิ้นงานและนําเสนอความเปนไทย

จากดอกบัวมาเปนงานศิลปหัตถกรรมไทยช้ันเย่ียม

เฉลิมชัย จับมือ คปภ. พรอม 2 บริษัท โบรกเกอรประกันภัย TQM TQR

เปดตัว โครงการ “คุมครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” นํารอง อกม. ศกอ. 20,000 กรมธรรม

มอบสีปรับปรุงอาคารสมาคมชาวปกษใตฯ     ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน-

รองประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ มอบสีทาอาคาร จํานวน 486 ถัง ใหกับสมาคม

ชาวปกษใต ในพระบรมราชูปถัมภ เพ� อนําไปใชทาสีปรับปรุงอาคารของสมาคม โดยมี พล.ต.ท. 

สุรเชษฐ หักพาล นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เปนผูรับมอบ และมี กิตติพงษ เตรัตนชัย 

มารวมในพิธีดวย ณ ที่ทําการสมาคมฯ

เตรียมเปดฉาย    “ONE PIECE FILM RED ผมแดงผูนํามาซึ่งบทสรุป” จัดงานแถลงขาว

เปดตัวภาพยนตร โดยผนึกกําลังของ 2 คายยักษใหญ นําโดย กฤษณ สกุลพานิช ผูบริหาร 

บริษัท ดรีม เอกซเพรส (เดกซ) และเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร ผูบริหาร เจแปน อนิเมะ มูฟวี่ 

ไทยแลนด เขารวมงานและรวมพูดคุยถึงภาพยนตรที่ทุบสถิติทํารายไดสูงที่สุดของประเทศ

ญี่ปุนในวันแรกที่เขาฉาย และพรอมเขาฉายทั่วประเทศไทย 25 สิงหาคมนี้ ภายในงาน ยังได

รับเกียรติจาก คุณพิมสิริ ทองรมโพธิ์ ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น 

เขารวมงาน ณ เอส เอฟ เวิลด ซีเนมาเซ็นทรัลเวิลด วันนี้

อาสาสมัครอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 

และ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 

เปนกลุมแรก รวม 20,000 กรมธรรม เพราะ

นอกจาก อกม. ศกอ. จะมีอาชีพดานการเกษตร 

คือ ทําการผลิตการเกษตรของตนเองแลว 

ยังมีบทบาทภารกิจตางๆ ที่จะดําเนินการรวม

กับเจาหนาที่และเกษตรกร ทั้งดานการลงพื้น

ที่เพ� อรวมสํารวจ รวบรวมขอมูล การให

คําปรึกษาและแก ไขปญหาแกเกษตรกร 

ตลอดจนการประสานงานกับเจาหนาที่ ซึ่ง

จะตองเผชิญความเสี่ยงทั้งการเดินทางและ

ปฏิบัติภารกิจที่มากมาย

“ปจจุบัน นอกจากเกษตรกร ตองเผชิญ

กับความเส่ียง ท้ังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความ

ผันผวนของราคา ความไมแน�นอนของตลาด 

รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร

ระบาดของโควิด-19 แตท่ีผานมาแลว ส่ิงหน่ึง

ท่ีสําคัญ คือ ความเส่ียงทางดานอุบัติเหตุ ที่

อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และในทุกสถานที่ 

โดยมิไดคาดคิดมากอน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ จึงไดดําเนินโครงการ “คุมครอง

อุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา” อันเปนการเตรียม

ความพรอมและปกปองเกษตรกรไวลวงหนา 

เพ� อสรางความเขมแข็ง เสริมภูมิคุมกัน และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยกระทรวงเกษตร

และสหกรณ จะยังคงมุงมั่นในการดําเนิน

นโยบาย เพ� อใหความคุมครองและดูแล

อาสาสมัครเกษตร รวมไปถึงเกษตรกรทุกทาน 

ใหครอบคลุมในดานอ� น ๆ ตอไป เพ� อสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ันคง ปลอดภัย และโอกาสน้ี

ตองขอขอบคุณในความเสียสละและความ

ทุมเทในการทํางานของอาสาสมัครเกษตร

ทุกๆ ทาน และขอขอบคุณทาง คปภ. รวมทั้ง 

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

และ บริษัท ที คิว อาร จํากัด (มหาชน) ที่

ได ใหความรวมมือและผลักดันโครงการ 

“คุมครองอุบัติเหตุเซฟ เกษตรอาสา” จนเปน

ผลสําเร็จรวมกัน” รัฐมนตรีเกษตรฯ กลาว

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลาววา สําหรับ 

อกม. และ ศกอ. ที่สนใจทําประกันอุบัติเหตุ

ในโครงการนี้ สามารถสมัครไดผานระบบ

ออนไลน QR Code ซ่ึงใชเวลาเพียงไมก่ีนาที

เทาน้ันในการสมัคร ก็สามารถรับความคุมครอง

ประกันอุบัติเหตุไดทันที โดยความรวมมือ

ระหวาง สศก. และ คปภ. จะยังคงเดินหนา

พัฒนาระบบกันภัยภาคเกษตรรวมกัน เพ� อให

ความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองพี่นอง

เกษตรกร ซ่ึงดําเนินการรวมกันภายใต “คณะ

กรรมการความรวมมือพัฒนาระบบประกัน

ภัยการเกษตร” ในการกําหนดทิศทางและ

แนวทางในการดําเนินการ ท้ังการขยายขอบเขต

ของการประกันภัยในปจจุบันไปสูสินคา

เกษตรชนิดอ� น ๆ  นอกเหนือไปจากขาวนาป

และขาวโพดเล้ียงสัตว ตามนโยบายของภาครัฐ 

ไมวาจะเปนพืชเศรษฐกิจ พืชรอง หรือสินคา

เกษตรที่มีอนาคตทางการตลาดสูง รวมถึง

ตอยอด

กรมธรรมประกันภัยสินคาเกษตรที่

เอกชนเปนผูดําเนินการอยูแลว  นอกจากนี้ 

จะรวมกันสรางทีมงานรวมมือทางดานวิชาการ 

คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย

รูปแบบใหม ๆ โดยศึกษาขอมูล อยางครอบคลุม 

ครบทุกมิติความเสี่ยง ทั้งความผันผวน ของ

ปริมาณผลผลิต ราคา ตลาด และความ

ตองการของเกษตรกรในแตละพื้นที่ รวมทั้ง

สรางแรงจูงใจ สนับสนุนใหเกษตรกรเขาสู

ระบบการคุมครองความเสี่ยงอยางเปนระบบ 

หันมาใชการประกันภัยเปนเคร� องมือในการ

บริหารจัดการทางการเงินของตนเอง 

ดาน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ 

คปภ. กลาววา สํานักงาน คปภ. ไดใหความ

สําคัญกับภาคเกษตรกรรมของประเทศเปน

อยางยิ่ง “โครงการคุมครองอุบัติเหตุ เซฟ

เกษตรอาสา” เปนโครงการที่สํานักงาน คปภ. 

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดดําเนิน

การรวมกันในการพัฒนากรมธรรมประกันภัย

รายยอยเพ� อเกษตรอาสา (ไมโครอินชัวรันส) 

ข้ึน ซ่ึงถือไดวาเปนกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ

ฉบับแรกของประเทศไทย ที่มุ งเนนใหกับ

เกษตรกรได ใชระบบการประกันภัยในการ

บริหารความเสี่ยงใหกับตนเองและครอบครัว 

นอกเหนือจากประกันภัยดานเกษตรกรรม  

โดยมีกลุมเปาหมายในการมอบกรมธรรม

ประกันภัยอุบัติเหตุใหกับอาสาสมัครทางการ

เกษตร คือ อกม. และ ศกอ. จากทั่วประเทศ 

จํานวน 20,000 กรมธรรม โดยมีความคุมครอง 

คือ 1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา สูญเสีย

สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง เน� องจาก

sacit ประกาศความพรอมจัด 2 งาน

ใหญแหงป “อัตลักษณแหงสยาม ครั้งที่ 13” 

และ "Crafts Bangkok 2022" โชวเคสศิลป

หัตถกรรมครูศิลปแผนดิน และคราฟตรวม

สมัยฝมือคนไทยใหญที่สุดในประเทศ 9-11 

กันยายนนี้ คาดเงินสะพัด 140 ลานบาท 

พรอมยกระดับภูมิปญญาไทยสูสากล

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการ

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรม

ไทย (องคการมหาชน) หรือ “sacit” เปดเผยวา 

เปาหมายการดําเนินงานของ sacit ที่มีอยู 3 

ดาน คือ สืบสาน สรางสรรค และสงเสริม

งานศิลปหัตถกรรม  ไดเตรียมความพรอม

จัดงานอัตลักษณแหงสยามครั้งที่ 13 และ 

Crafts Bangkok 2022 งานแสดงสินคา

ศิลปหัตถกรรมไทยและงานคราฟตสุดย่ิงใหญ

แหงปรวม 2 งานใหญไวในงานเดียว เพ� อ

เปนการประกาศความพรอมกลับมาเปดประเทศ 

และผลักดันผูประกอบการไทยสูการคาใน

เวทีโลก

โดยงานครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 

9-11 กันยายน 2565 ณ ศูนยนิทรรศการ

และการประชุม ไบเทค บางนา ภายใตแนวคิด 

“The power of Traditional and Modern 

Cultural Blend : ผสานภูมิปญญาอยางรวม

สมัย สงตอฝมือคนไทยสูสากล” ซึ่ง sacit 

ยังคงคอนเซ็ปตสืบสานองคความรูและ

ภูมิปญญางานศิลปหัตถกรรมไทยจากรุนสูรุน 

ไมใหสูญหายไป ผสมผสานไปกับการจัดแสดง

และจําหน�ายผลิตภัณฑหัตถศิลปทั่วถิ่นไทย 

และสินคางานคราฟตฝมือคนไทย ท่ีสรางสรรค

อยางรวมสมัยตอบโจทยคนรุนใหม  กวา 650 

sacit จัด 2 งานใหญ “อัตลักษณแหงสยาม x Crafts Bangkok” พรอมยกระดับภูมิปญญาไทยสูสากล

อุบัติเหตุ ไมรวมการถูกฆาตกรรมลอบทําราย

รางกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ

โดยสารรถจักรยานยนต  จํานวนเงินเอา

ประกันภัย 100,000 บาท 2. กรณีเสียชีวิต 

สูญเสียมือ เทา สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ

ถาวรส้ินเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทําราย

รางกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ

โดยสารรถจักรยานยนต จํานวนเงินเอา

ประกันภัย 50,000 บาท 3. ผลประโยชน

คาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต

จากการเจ็บปวย (ยกเวนกรณีเสียชีวิตจาก

การเจ็บปวยภายใน 15 วันแรก นับจากวัน

เริ่มตนระยะเวลาประกันภัย) จํานวนเงินเอา

ประกันภัย 5,000 บาท 4. ผลประโยชนคา

ชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวเปนผู

ปวยในกรณีไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะได

รับคาชดเชย 200 บาทตอวัน (สูงสุดไมเกิน 

60 วัน) และ 5. ผลประโยชนคาชดเชยราย

ไดระหวางการเขารักษาตัวเปนผูปวยใน

ในหอง ICU กรณีไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

จะไดรับคาชดเชย 400 บาทตอวัน (ผลประโยชน

รวมเขารักษาตัวเปนผูปวยใน ไมเกิน 60 วัน) 

โดยกรมธรรมประกันภัยรายยอย เพ� อเกษตร

อาสา (ไมโครอินชัวรันส) เปนกรมธรรม

ประกันภัยกลุมที่ใหระยะเวลาความคุมครอง 

60 วัน ผูเอาประกันภัยตองมีอายุตั้งแต 20 

ปบริบูรณ ถึง 70 ปบริบูรณ ณ วันที่ทํา

ประกันภัย

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท 

ทีคิวเอ็ม คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  กลาววา 

ในฐานะภาคธุรกิจรูสึกเปนเกียรติและภาค

ภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ ไดเปนสวนหนึ่งในการ

รวมผลักดันโครงการ “คุมครองอุบัติเหตุ 

เซฟเกษตรอาสา” เพราะเกษตรกรเปนอาชีพ

ที่มีความสําคัญเปนขุมพลังในการขับเคล� อน

รายไดและเศรษฐกิจของประเทศไทย วันนี้ 

จึงถึงเวลาแลว ที่ทุกภาคสวนจะหันมาใสใจ

กับเกษตรกรอยางจริงจัง และโครงการนี้

เปนอีกโครงการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได

ร่วมมือกันเพื่อส่งมอบความห่วงใยไปยัง

เกษตรกรไทย ผานกรมธรรมประกันภัยซ่ึงเปน

เครื่องมือที่จะทําหน้าที่ช่วยบริหารจัดการ

ความเส่ียงภัย ในชีวิตและทรัพยของเกษตรกร

ไดเปนอยางดี โดยในความรวมมือคร้ังน้ี TQM 

ไดรวมกับบริษัท ที คิว อาร จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

มอบกรมธรรมประกันภัยรายยอยเพ� อเกษตร

อาสา ซึ่งเปนประกันภัยอุบัติเหตุที่ใหความ

คุมครองในกรณีเกิดอุบัติสูงสุด 100,000 บาท 

คุมครองนาน 60 วัน ใหแกพี่นองเกษตร

อาสาทั่วประเทศโดยไมมีคาใชจาย ทั้งนี้ เพ� อ

ใหอกม. และ ศกอ. สามารถรับกรมธรรม

ประกันภัยดังกลาวไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

TQM ไดพัฒนาแพลตฟอรม ในการลงทะเบียน 

โดยสามารถเขาไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ไดดวย

การสแกน QR Code ของโครงการ ตั้งแตวัน

นี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

นายชนะพันธุ พิริยะพันธุ ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร จํากัด 

(มหาชน) กลาววา ทางบริษัท ที คิว อาร ยินดี

เปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสและสวนรวมในการ

ผลักดันโครงการ “คุมครองอุบัติเหตุ เซฟ

เกษตรอาสา” ซึ่งเปนโครงการสําคัญที่มุงหวัง

เสริมสรางความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของเกษตรกรไทย ซึ่งเปนกลุม

ประชากรที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคล� อน

เศรษฐกิจและความเปนอยูของประเทศไทย

ใหมีความเจริญเติบโตและมั่นคงไดอยางที่

เปนอยูทุกวันนี้ ซึ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่ง 

และเปนตัวแทนของภาคธุรกิจประกันภัยไทย 

ตองขอขอบคุณเกษตรกรทุกทาน โดยเฉพาะ

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน และ เศรษฐกิจ

การเกษตรอาสา ที่ไดเสียสละและทุมเทเพ� อ

ทําหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทํางานของ

เกษตรกร องคกรเกษตรกรและหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของตาง ๆ อันจะเปนปจจัยสําคัญที่

เกื้อหนุนและเสริมสงใหภาคเกษตรกรรมของ

ประเทศไทยเติบโตหลอเลี้ยงประชากรไทยได

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รานคา นอกจากนี้ ยังมีโซนนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสวนจัด

แสดงและจําหน�ายผลิตภัณฑจากมูลนิธิสงเส

ริมศิลปาชีพ รวมถึงการสาธิตกระบวนการ

สรางสรรคผลงานหัตถกรรมของครูศิลปของ

แผนดิน ครูชางศิลปหัตกรรม และทายาท

ชางศิลปหัตกรรม ประจําป 2565 เพ� อ

กระตุนใหผูที่เขาชมไดเกิดความภาคภูมิใจใน

ภูมิปญญาของคนไทย และกลายเปนจุดเริ่ม

ตนใหคนรุนใหมมารวมอนุรักษและสืบสาน

งานชางฝมือเหลานี้ 

   ซึ่งปนี้เรามีเปาหมายจะผลักดัน

ใหผูประกอบการไทยนําสินคาหัตถกรรม

และงานคราฟตมากฝมือไปเปดตลาดใน

ตางประเทศใหมากขึ้น ผานการจัด Busi-

ness Matching จาก Buyer ทั้งไทยและตาง

ประเทศ สภาหอการคาตางประเทศ รวมไป

ถึงกลุม Influencer รวมทั้งปรึกษาการขยาย

ชองทางจัดจําหน�ายงานศิลปหัตถกรรมในรูป

แบบตลาดออนไลนตางๆ อีกดวย”

ทั้งนี้ sacit คาดหวังวาการจัดงาน

อัตลักษณแหงสยามครั้งที่ 13 และ Crafts 

Bangkok 2022 ระหวางวันที่ 9-11 กันยายน 

2565 จะมีผูเขาชมงานไมตํ่ากวา 30,000 ราย 

สามารถสรางเงินสะพัดภายในงานกวา 140 

ลานบาท คาดวาจะสรางยอดรายไดราว 170 

ลานบาท จากการออกงานแฟรตางๆ รวม

ถึงการจัดจําหน�ายในรูปแบบออนไลนทุก

แพลตฟอรม

ซึ่งงานแถลงขาวไดจัดแสดงไฮไลต

บางสวนที่จะนํามาจัดแสดงภายในงาน อาทิ 

ผอบแกะลายเครื่องปั้นดินเผาลงลายทอง 

เผยโฉมครั้งแรกในงานกับคอลเลคชั่น “กาง

ปลาลงลายทอง 12 ราศี” ซึ่งเปนลายโบราณ

กวา 200 ป ที่ใชเวลาสรางสรรคผลงานรวม 

5 เดือน จากครูชางศิลปหัตถกรรมป 2565, 

สรอยโชคเกอร Signature Collection เคร� อง

ประดับเซรามิค เขียนลายเบญจรงครวมสมัย 

ผสมผสานวัสดุทองเหลือง เขียนลายดอกเดซี่ 

หรือ ลายจักรี ที่มีตนกําเนิดจากสมัยรัชกาลที่ 

5 จาก Ceraphon Jewelry เปนตน 

เตรียมสัมผัสเสน�ห พรอมเสพความ

สุนทรีย ผานงานศิลปหัตถกรรมไทยแบบ

ฉบับครูศิลปของแผนดิน ครูชางศิลปหัตกรรม 

และสินคางานคราฟตรวมสมัยตอบโจทยทุก

ไลฟสไตลไดที่ งานอัตลักษณแหงสยามครั้งที่ 

13 และ Crafts Bangkok 2022 งานแสดง

สินคาศิลปหัตถกรรมไทยและงานคราฟตสุด

ยิ่งใหญแหงป ระหวางวันที่ 9-11 กันยายน 

2565 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล 101-

102 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Face-

book: @sacitofficial

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๐๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายพีระพัฒน สิงสัตย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นายพีระพัฒน 

สิงสัตย

๑๔๙,๑๙๖.๒๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช 

เลขที่บัญชี ๕๕๓-๒-๗๖๙๑๐-๔ ช� อบัญชี 

นายพีระพัฒน สิงสัตย

- นายพีระพัฒน 

สิงสัตย

๒๑๐,๖๖๕.๗๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๕๙,๘๖๒.๐๖ บาท

(สามแสนหาหม� นเกาพันแปดรอยหกสิบสองบาทหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายพีระพัฒน สิงสัตย กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางกรองทอง สุเสารัจ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

อรอยไมอั้นกับบุฟเฟตซีฟูดออนไอซ

และอาหารนานาชาติมื้อเย็น ศุกร-เสาร

“เองเกลเบิรต ฮัมเพอรดิงค (Engelbert 

Humperdinck)”  สุดยอดนักรองเพลงปอป

ระดับตํานานของโลก เจาของบทเพลงรัก

คลาสสิคอยาง Release Me (And Let Me 

Love Again) เที่ยวชมเมืองหัวหินเปนที่แรก

เม� อมาถึงประเทศไทย สัมผัสวัฒนธรรมไทย  

ชิมหอหมกสูตรโบราณ ชมการแสดงมวยไทย 

โดยไดรับเกียรติจาก คุณสุวัจน ลิปตพัลลภ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี  ใหการตอนรับอยาง

อบอุน กอนเปดการแสดงสดครั้งยิ่งใหญ

กับคอนเสิรต “The Legendary Engelbert 

Humperdinck in Hua Hin” ณ โรงแรม

อินเตอรคอนติเนนตัล หัวหิน  รีสอรท

เองเกลเบิรต ฮัมเพอรดิงค ไดมาถึง

ประเทศไทยและเดินทางมายังหัวหินทันที 

เพ� อเตรียมตัวแสดงคอนเสิรต “The Legendary 

Engelbert Humperdinck in Hua Hin”  

โดยเขาพักและแสดงคอนเสิรตที่ โรงแรม

อินเตอรคอนติเนนตัล หัวหิน รีสอรท สถานท่ี

ตากอากาศคลาสสิกระดับลักชชัวร่ีริมชายหาด

สวยที่สุดของเมืองหัวหิน ซึ่งมีสถาปตยกรรม

และการตกแตงภายในแบบโคโลเนียลอัน

เปนเอกลักษณ พรอมทั้งไดลิ้มลองความ

อรอยของอาหารไทยแบบรวมสมัยจาก หอง

อาหารจรัส โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอรอยาง 

“หอหมกคุณยา” หอหมกสูตรโบราณของ 

คุณยาจรัสพิมพ ลิปตพัลลภ ซึ่งความพิเศษ

อยูที่พริกแกงแดงสูตรเฉพาะคุณยาที่รสชาติ

ถึงเคร� อง และการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและ

เคร� องปรุงจากแหลงทองถิ่น อยางกะทิคั้น

สดวันตอวัน ทําใหไดกะทิรสชาติหวานมัน 

และเนื้อปลาคัง ปลากรายที่สั่งตรงจากแหลง  

เม� อ เองเกลเบิรต ฮัมเพอรดิงคไดชิมก็พูดวา 

“รสชาติรอนแรงตามแบบอาหารไทย”    

ตอดวยการ สัมผัสวัฒนธรรมไทยแบบ

ใกลชิดโดยไดเขาชมการฝกซอมศิลปะการ

ตอสู “มวยไทย” ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน จน

กลายเปนกีฬาการตอสูที่มีช� อเสียงไปทั่วโลก 

ขึ้นช� อในเร� องของความแข็งแกรงและความ

ปราดเปรียวคลองตัว ใชทักษะทุกสวนของ

รางกาย แขน, ขา, หัวเขาและขอศอก โดยมี 

คุณวิว เยาวภา บุรพลชัย ฮีโรเหรียญทองแดง

กีฬาเทควันโดโอลิมปก เปนผูนําทีมฝกซอม  

ณ เดอะเลเจนด อารีน�า หัวหิน ชั้น 3 

ศูนยการคา บลูพอรต หัวหิน

และเมื่อมาเยียนถึงเมืองคลาสสิก

ของประเทศไทยอยางหัวหิน พลาดไมไดที่ 

เองเกลเบิรต ฮัมเพอรดิงค จะตองมาถายรูป

กับรถคลาสสิกรุนคูกายของเพ� อนสนิท เอลวิส 

เพรสลีย อยาง Cadillac Fleetwood Sixty 

Special 1957 CAR OF ROCK ‘N’ ROLL.  

A KING, ELVIS PRESLEY และยังเปนรถ

ที่มีปรากฎการยอดขายสูงสุด ซึ่งจอดแสดง 

ณ The Gallery Hua Hin presented by 

Bangchak ช้ัน 2 ศูนยการคา บลูพอรต หัวหิน 

พรอมชมภาพศิลปะจากฝมือศิลปนทองถิ่นใน

หัวหินและศิลปนตางชาติ และพักผอนจาก

การเดินทางที่เหน� อยลา ดวยการเยี่ยมชม 

เชวาลา เวลเนส หัวหิน ฟนฟูสุขภาพและ

ความงามแบบองครวม ณ ศูนยการคา

บลู พอรต หัวหิน 

ราชาเพลง POP ระดับตํานานของโลก “เองเกลเบิรต ฮัมเพอรดิงค” เที่ยวเมืองหัวหิน 

ชิมหอหมกสูตรโบราณ กอนขึ้นโชวคอนเสิรตสุดโรแมนติกริมหาด 

ปดทายคืนกอนแสดงคอนเสิรตดวย

การชมพระอาทิตยตกดินวิวพาโนรามาที่สวย

ที่สุดของเมืองหัวหินบนรูฟท็อปพื้นกระจกใส

ที่สูงถึง 100 เมตร ณ วานา นาวา สกาย 

บาร โรงแรมฮอลิเดยอินน วานา นาวา หัวหิน 

ชั้น 27 จุดชิมวิวยอดนิยมที่ตองมาของเมือง

หัวหิน

และคืนไฮไลทก็มาถึงกับคอนเสิรต 

“The Legendary Engelbert Humperdinck in 

Hua Hin” ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 

หัวหิน รีสอรท เม� อวันท่ี 20 สิงหาคม ท่ีผานมา 

ในบรรยากาศโรแมนติกยามค่ําคืนริมทะเล

พร้อมฟังเสียงอบอุ่นผสานเกลียวคลื่นจาก 

“เองเกลเบิรต ฮัมเพอรดิงค” แบบเอ็กซคลูซีฟ

อยางใกลชิด บริเวณสวนกลางโรงแรมที่

ลาดยาวไปถึงสระวายน้ํา วิวซิกเนเจอรของ

อินเตอรคอนติเนนตัล หัวหิน รีสอรท เต็ม

อิ่มดวยการแสดงสดยาวนานถึง 1 ชั่วโมงกับ

เพลงยอดนิยม อาทิ Please Release Me, 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดย นายสุธีรพันธ สวัสด์ิกุลดิลก 

ผูอํานวยการสวนกูภัยอุทยานแหงชาติ สํานัก

อุทยานแหงชาติ พรอมคณะ ลงพื้นที่อุทยาน

แหงชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม เพ� อ

ติดตามภารกิจดานการกูชีพ กูภัย ในอุทยาน

แหงชาติ และวนอุทยาน โดยมี น.ส.นิภาพร 

ไพศาล หัวหนาอุทยานแหงชาติออบขาน และ 

น.ส.ชลกร ชวยเชื้อสาย หัวหนาศูนยกูภัย

อุทยานแหงชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม รวม

ติดตามภารกิจครั้งนี้ เม� อมาถึง เจาหนาที่

ไดทําการสาธิตการชวยเหลือนักทองเที่ยวที่

ประสบอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ํา สาธิต

การโรยตัว การปฐมพยาบาล การทํา CPR 

การประสานและสงตอผูปวยเปนตน

จากนั้นนายสุธีรพันธ กลาววา กรม

อุทยานแหงชาติฯ  มีการดําเนินการดานความ

ปลอดภัยในอุทยานแหงชาติ  มาอยางตอเน� อง 

โดยสวนกูภัยอุทยานแหงชาติ สํานักอุทยาน

แหงชาติ เปนหน�วยงานหลักในการรับผิดชอบ

ดําเนินการ ซึ่งภารกิจหลักที่ ไดดําเนินการ 

ประกอบดวย 1) การพัฒนาและทบทวน

ความรู ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 2) การ

พัฒนาและจัดหาเคร� องมือ/อุปกรณใหเพียง

พอและมีประสิทธิภาพ และ 3) การกําหนด

The Last Waltz  Lady Of The Night, Misty 

Blues, After The Loving, Spanish Eyes, 

Quando Quando Quando ฯลฯ และอิ่ม

อรอยกับดินเนอรคอรสรสเลิศมาตรฐานโรง

แรมลักซชัวรี่ระดับ 5 ดาว และเคร� องด� ม  

แนวทาง/มาตรการดานความปลอดภัย ให

อุทยานแหงชาติ นําไปปฏิบัติ เพ� อเตรียมพรอม

และปองกันภัย ทั้งนี้ เพ� อใหการดําเนินการ

ตามภารกิจมีประสิทธิภาพ สวนกูภัยอุทยาน

แหงชาติ มีศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติ กระจาย

อยูตามภูมิภาค จํานวน 7 ศูนย คือ จังหวัด

เชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา ตราด 

กาญจนบุรี ภูเก็ต และสตูล 

“กรมอุทยานฯ คํานึงถึงสวัสดิภาพ

และความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ดําเนินการ

ฝกอบรมการกูชีพกูภัยและแผนเผชิญเหตุมา

ตั้งแตป 2561ภายใตสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ(สพฉ.) มี 7 ศูนยดูแลนักทองเที่ยว

ใน 155 อุทยานแหงชาติและ 15 อุทยานฯ 

เตรียมการ มีรถแอมบูแลนซ 155 คันใน 155 

อุทยานฯ มีเจาหนาที่ ที่ ไดรับการฝกฝน

ชวยเหลือชีวิต ดังนั้นขอใหประชาชนและ

นักทองเที่ยวมั่นใจในความปลอดภัยและ

สวัสดิภาพเม� อมาทองเที่ยวอุทยานฯ และขอ

เชิญชวนนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสธรรมชาติ

ในอุทยานฯ โดยในฤดูกาลทองเท่ียวทางทะเล

จะเร่ิมในวันท่ี 15 พ.ย.น้ีเปนตนไป สวนทางบก 

กรมอุทยานฯ ไดเตรียมความพรอมตลอดท้ังป” 

นายสุธีรพันธ กลาว

กรมอุทยานฯ รับมือฤดูกาลทองเที่ยว ฯ ลงพื้นที่อุทยานแหงชาติออบขาน จ. เชียงใหม

ติดตามภารกิจดานกูชีพ กูภัยและแผนเผชิญเหตุในอุทยานแหงชาติ

ทําเอาเหลาแฟนเพลงวัยเกาไดอิ่มเอิบใจกัน

ไปตามๆกัน 

เองเกลเบิรต ฮัมเพอรดิงค  ไดกลาว

ถึงการมาแสดงคอนเสิรตและทองเที่ยวเมือง

ไทยวา “การไดกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนี้ 

เพ� อจัดการแสดงคอนเสิรต "The Legendary 

Engelbert Humperdinck in Hua Hin” ที่

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล หัวหินรีสอรท 

ผมรูสึกดีใจ และต� นเตนเปนอยางมาก ที่ได

กลับมาพบปะแฟนเพลงชาวไทยนี้อีกครั้ง  

การกลับมาที่ประเทศไทยในครั้งนี้ มีหลาย

สิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งกอนที่ผมเคยเดิน

ทางมาที่นี่ ซึ่งผมไดเห็นสถาปตยกรรมการ

ออกแบบท่ีสวยงาม ท้ังอาคาร บานเรือน โดย

เฉพาะที่เมืองหัวหิน มีหาดทรายที่สวยงาม 

ผูคนย้ิมแยมแจมใส และอาหารไทยท่ีมีช� อเสียง

และรสชาติอรอย ไดชิมหอหมก สูตรโบราณ

ของคุณยาจรัสพิมพ ลิปตภัลล รสชาติรอน

แรงแตดี”

อรอยไมอั้นกับบุฟเฟตซีฟูดออนไอซและอาหารนานาชาติ อาทิ ซุปเย� อไผ เทมปุระ

กุง ซูชิ ยําหมูยอ กุงอบวุนเสน และ บารบีคิว ทุกมื้อเย็นวันศุกรและวันเสาร เพียงทานละ 

750 บาท ที่หองอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น สอบถาม

รายละเอียดและสํารองที่ โทร 0-2575-5599
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ไซโลท่าเรือกรุงเบรุตพังถล่มอีก

เบรุต • ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่ามีไซโลหรือถังเก็บธัญพืช

ขนาดยักษ์พังถล่มอีก 8 ไซโล ท่ีท่าเรือกรุงเบรุตเมื่อวันอังคาร 

เป็นการพังถล่มหลังจากความเสียหายที่เกิดจากการระเบิด

ครั้งใหญ่เมื่อปี 2563 นับเป็นการพังถล่มของไซโลครั้งที่ 3 

ในรอบหนึ่งเดือน เกิดฝุ่นหนาฟุ้งกระจายเหนือท่าเรือหลัง

ไซโลบล็อกสุดท้ายทางทิศเหนือที่ ได้รับความเสียหายอย่าง

หนักจากเหตุระเบิดครั้งนั้น และเกิดไฟไหม้ขึ้นมานับตั้งแต่

เดือนที่แล้ว เอ็มมานูเอล ดูร็องด์ วิศวกรโยธาชาวฝรั่งเศส

ที่ติดเซ็นเซอร์บนไซโล กล่าวว่า ไซโลบล็อกทางใต้ที่เหลือ

อยู่มีความมั่นคงมากกว่าและไม่เสี่ยงต่อการพังถล่มลงมา 

ไซโลเหล่านี้ดูดซับผลกระทบจากการระเบิดครั้งใหญ่ของปุ๋ย

แอมโมเนียมไนเตรตท่ีเก็บไว้แบบไม่ได้ให้ความใส่ใจ โดยคร่า

ชีวิตผู้คนไปกว่า 200 ราย เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ดูร็องด์

กล่าวว่า มีเพียง 12 ไซโลจากเดิม 48 ไซโลที่ยังเหลืออยู่ โดย

ท้ังหมดอยู่ในบล็อกทางใต้ ไฟลุกไหม้อยู่ในไซโลมานานกว่าหน่ึง

เดือน เนื่องจากสต๊อกเมล็ดพืชท่ีเหลือเกิดการหมักในความร้อน

ของฤดูร้อน อาคารแห่งน้ีเป็นสัญลักษณ์ของการระเบิดท่ีน่าสลด 

และแสดงให้เห็นถึงความประมาทเลินเล่อและการทุจริต 

‘คิม คาร์ดาเชียน’ ละเมิดกฎภัยแล้ง

ลอสแอนเจลิส  • คิม คาร์ดาเชียน และเพื่อนบ้านท่ีเป็นคน

ดังอีกหลายคน รวมไปถึงซิลเวสเตอร์ สตอลโลน ได้รับคำา

เตือนสำาหรับมาตรการการใช้น้ำาที่มีจำากัดที่บ้านของพวกเขา

ในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่กำาลังประสบภัย

แล้ง เอเอฟพีอ้างรายงานลอสแอนเจลิสไทม์เมื่อวันจันทร์

ว่าการจำากัดการใช้น้ำาท่ีเข้มงวดมีข้ึนเนื่องจากทางตะวันตกของ

สหรัฐประสบภัยแล้งติดต่อกันเป็นปีที่ 23 และเลวร้ายลง

กว่าที่ผ่านมาอีก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอา 

กาศเกิดขึ้นทั่วบริเวณทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย รวม

ถึงย่านที่มั่งคั่งอย่างกาลาบาซัสและฮิดเดนฮิลส์ ที่มีผู้อยู่อา 

ศัยมากกว่า 2,000 คน ในเขตอันสวยงามทางเหนือของลอส

แอนเจลิส ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสนามหญ้าสีเขียวอันกว้างใหญ่และ

สระว่ายน้ำาขนาดยักษ์มากมาย ยังคงละเมิดการจำากัดการใช้

น้ำาอยู่บ่อยครั้งในปริมาณที่น่าตกใจ

ทรัมป์ร้องศาลอ้างสิทธิขอคืนของจากเอฟบีไอ

วอชิงตัน • โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ยื่นร้อง

ต่อศาลเมื่อวันจันทร์ให้แต่งตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อคัดกรอง

ไฟล์เอกสารที่เอฟบีไอยึดมาจากบ้านของเขาในรัฐฟลอริดา 

เอเอฟพีรายงานว่า ทรัมป์เรียกร้องให้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิ 

เศษเพื่อตรวจสอบกล่องแฟ้มเอกสารมากกว่า 20 ใบ ที่ถูก

ยึดไปในการบุกจู่โจมบ้านพักของเขาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้

เช่ียวชาญพิเศษซ่ึงจะไม่อยู่ภายใต้คำาส่ังของกระทรวงยุติธรรม

ท่ีเป็นผู้ส่ังการจู่โจมคร้ังน้ี ให้มาประเมินเอกสารและพิจารณา

ว่าชิ้นใดที่ทรัมป์สามารถเก็บไว้ตามเอกสิทธิ์ หรือได้รับการ

ปกป้องจากการใช้ในการสืบสวน.

กกิ่งยังเดินหน้ากดดันไต้หวันต่อไป...เหมือนจะ

ต้องการสั่งสอนว่าต่อไปนี้จะโดนปิดล้อมการติดต่อ

กับตะวันตกทุกวิถีทาง

ล่าสุดจีนประกาศห้ามสหรัฐฯ เจรจาการค้ากับไต้หวัน

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันว่าวอชิงตันกับไทเปมีข้อ

ตกลงการค้ากันอย่างต่อเนื่อง

เรื่องขุ่นข้องหมองใจล่าสุดนี้บอกว่า เดิมไต้หวันเตรียม

จะเปิดเจรจาการค้าอย่างเป็นทางการกับสหรัฐฯ เพื่อขยาย

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วให้เหนียวแน่น

ยิ่งขึ้น

เพราะทั้งสองอ้างได้ว่าเป็นการไปมาหาสู่ด้านที่ไม่เกี่ยว

กับความมั่นคง

ขนาดเรื่องขายอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ยังทำากันอย่างเป็น

เรื่องเป็นราวมาแล้ว ไฉนจะค้าขายกันมากขึ้นไม่ได้

แต่จากนี้ ไปจะไม่เหมือนเดิม เพียงแค่มีข่าวเท่านั้น 

กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้าน

ความเคลื่อนไหวนี้ 

โดยปักกิ่งอ้างว่าขัดต่อหลักการ “จีนเดียว” อีกเช่นกัน

แปลว่าถ้าอเมริกาจะทำาข้อตกลงการค้ากับไต้หวันก็ต้อง

ทำากับปักกิ่งเท่านั้น

หวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน 

แถลงเรียกร้องสหรัฐฯ ยุติความเคลื่อนไหวใดๆ ที่เป็นการ

สร้างปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวัน 

นั่นรวมถึงให้หยุดการเจรจาข้อตกลงใดๆ ที่สื่อถึงการ

ยอมรับการเป็นประเทศอธิปไตยของไต้หวัน 

โดยย้ำาอีกว่าไต้หวันเป็นดินแดนของจีนที่แบ่งแยกมิได้ 

และการเข้าร่วมทำาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไต้หวันและ

ประเทศอื่น ต้องเป็นไปตามหลักการจีนเดียว 

“เราขอเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐฯ ยึดมั่นในหลักการ

จีนเดียว และบทบัญญัติในแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ 3 

ฉบับ โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดอย่างเป็นรูปธรรม หยุดการ

มีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวัน หยุดการเจรจาข้อ

ตกลงที่แฝงนัยด้านอธิปไตย และความชอบธรรมของเจ้า

หน้าที่ไต้หวัน และหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณผิดๆ ให้กับกลุ่ม

แบ่งแยกดินแดนในไต้หวัน...”

และสำาทับว่าจีนพร้อมจะใช้มาตรการที่เด็ดขาดปกป้อง

อธิปไตยของชาติและบูรณภาพเหนือดินแดน  

“เราขอเรียกร้องให้สหรัฐฯ อย่าเข้าใจสถานการณ์ผิด 

และหลีกเลี่ยงการทำาผิดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า”

เสียงร้อนแรงล่าสุดชุดนี้จากกระทรวงการต่างประเทศ

ของจีน เกิดขึ้นหลังจากที่มี

รายงานข่าวว่า สหรัฐฯ และ

ไต้หวันตกลงที่จะเริ่มการ

เจรจาหารือประเด็นการค้า 

โดยผู้แทนการเจรจา

การค้าของไต้หวัน แสดง

ความหวังว่า การหารือนี้จะ

เริ่มต้นได้ในเดือนหน้า และ

หวังด้วยว่า การเจรจานี้จะ

นำาไปสู่ข้อตกลงการค้าเสรีที่

ไต้หวันต้องการทำากับสหรัฐฯ 

ให้ได้ในอนาคตอันใกล้

หัวข้อที่เตรียมการ

เจรจากันคือ สหรัฐฯ และ

ไต้หวันมีตั้งแต่การอำานวย

ความสะดวกทางการค้า หลัก

ปฏิบัติด้านการกำากับดูแล

กิจการที่ดีไปจนถึงการกำาจัด

อุปสรรคทางการค้าที่มีการ

เลือกปฏิบัติออกไปให้หมด

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ 

ผู้แทนการเจรจาการค้าของ

ไต้หวันแจ้งว่า หนึ่งในหัวข้อ

การประชุมก็คือ ประเด็น 

“พฤติกรรมข่มขู่ทางเศรษฐกิจ

จากจีนแผ่นดินใหญ่”

นั่นหมายถึงการที่จีน

พยายามจะปิดกั้นการค้ากับ

ประเทศต่างๆ ที่จีนมีปัญหาด้วย 

ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วเช่น กรณีของประเทศลิทัวเนีย 

หลังจากที่ประเทศนั้นเปิดทางให้ไต้หวันเปิดทำาการสถาน

ทูตทางพฤตินัยที่กรุงวิลนีอุส 

นางฮุง ซิว-ชู (Hung Hsiu-chu)  อดีตหัวหน้าพรรคก๊ก

มินตั๋งของไต้หวัน ซึ่งสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่บอกสื่อรัฐบาลจีน

ว่า เธอเชื่อว่าการรวมชาติจะได้รับการยอมรับจากชาวไต้หวัน

ค่อนข้างแน่นอน

นักการเมืองหญิงบนเกาะไต้หวันแห่งนี้บอกว่า สาเหตุที่คน

ไต้หวันรุ่นใหม่มีความรู้สึกผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่น้อย ก็เพราะ

ทางการไต้หวันมีการแก้ไขเนื้อหาสาระตำาราเรียน และปรับแก้

หลักสูตรของโรงเรียนในระดับต่างๆ 

จนมีผลให้ขาดความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่าง

แผ่นดินใหญ่และไต้หวัน

แต่เธอก็เชื่อว่าคนไต้หวันรุ่นใหม่ต่างก็แสวงหาอนาคตท่ีสดใส 

ดังนั้นพวกเขาและเธอก็คงจะพยายามแสวงหาความรู้และ

ข้อมูลที่จะเข้าใจจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งกำาลังเติบโตเจริญก้าวหน้า

อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ยังยืนหยัดต่อต้านจีนแผ่น

ดินใหญ่อยู่อย่างไม่ลดละ

วันก่อนเธอไปเยือนกองทัพเรือก็ถือโอกาสแสดงความ

เห็นตอกย้ำาจุดยืนนั้นอีกครั้ง

เธอเปรียบเทียบไต้หวันเหมือนเรือที่บางครั้งต้องเผชิญ

กับคลื่นลม ซึ่งบางครั้งก็ไม่อาจจะคาดเดาได้ล่วงหน้า 

ที่สำาคัญหากทุกคนที่อยู่บนเรือมีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เธอก็เชื่อว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะยาก

เย็นเพียงใดได้

อีกด้านหนึ่งมีการสนทนาที่น่าสนใจของเอกอัครราชทูต

จีนประจำาวอชิงตัน Qin Gang  (ฉินกาง) กับคำาถามว่า “จีน

ได้เรียนรู้อะไรจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน”

Mary Louise Kell แห่งสถานีวิทยุ NPR ของอเมริกา

คือคู่สนทนานั้น

ตอนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนคือ

Mary Louise Kelly (NPR): มีการพูดคุยกันมากมายใน

วอชิงตันเกี่ยวกับบทเรียนที่จีนได้รับจากการรุกรานยูเครนของ

รัสเซีย คุณกำาลังเรียนรู้อะไรจากสงครามในยูเครน คุณเห็น

ความคล้ายคลึงกันหรือไม่? คุณเห็นความแตกต่างหรือไม่?

เอกอัครราชทูต Qin Gang : ผมไม่รู้ว่าสหรัฐฯ ควร

เรียนรู้บทเรียนใดจากวิกฤตยูเครน จีนไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับ

วิกฤตครั้งนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องระหว่างจีนและยูเครน จีนไม่ใช่นาโต 

จีนคือพลังแห่งสันติภาพ ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤต จีน

เรียกร้องให้มีสันติภาพ หยุดยิง แก้ปัญหาทางการเมืองผ่าน

การปรึกษาหารือทางการทูต และเราไม่ส่งอาวุธ กระสุนปืน 

สิ่งที่จีนส่งไปยังยูเครนคือถุงนอน ยารักษาโรค ความช่วย

เหลือด้านมนุษยธรรม

หากมีบทเรียนใดที่สหรัฐฯ, นาโต หรือฝ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องจะหยิบยกขึ้นมาได้ นั่นอาจเป็นวิธีการพยายาม

รักษาความปลอดภัยให้จงได้ ประเทศไม่สามารถสร้างความ

ปลอดภัยโดยใช้เงินประเทศอื่น และต้องคำานึงถึงข้อกังวลด้าน

ความปลอดภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศด้วย...”

น่าสนใจตรงที่ท่านทูตจีนพยายามจะรักษาจุดยืนที่

ไม่ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลากเข้าไปพัวพันในสงคราม

ยูเครน...แม้ว่าจะสนับสนุนรัสเซียในหลักการก็ตาม

อย่างนี้ต้องอ่านระหว่างบรรทัดจึงจะเข้าใจความหมาย

ที่แท้จริง.

ปั

ส่งอดีตนายกฯนาจิบเข้าเรือนจำา
ปุตราจายา • ศาลสูงสุดของมาเลเซียพิพากษายืนความผิดจำาคุก 

12 ปี ในคดีคอร์รัปชันกองทุนวันเอ็มดีบีที่อื้อฉาวของนาจิบ ราซัก 

อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคาร ทำาให้เขาต้องเข้ารับโทษจำาคุก

ในเรือนจำาทันทีหลังคำาตัดสิน

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอัง                                          

คารที่ 23 สิงหาคม 2565 ว่า นูร์ 

ชาร์มิลา ชาฮีน ลูกสะใภ้ของนา                                        

จิบ ราซัก อดีตนายกรัฐมนตรี

มาเลเซีย เผยหลังคำาตัดสินของ

ศาลสูงสุดในวันเดียวกันว่า นา

จิบถูกส่งตัวเข้าเรือนจำากาจังท่ีต้ัง                                                 

อยู่ทางใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

บอกด้วยว่า “พ่อตาของฉันบอก

ให้พวกเราดูแลครอบครัวให้ดี ท่าน

ยังคงแข็งแรงและสงบ”

ไมมุน ตวน มัต หัวหน้า

คณะผู้พิพากษาศาลสหพันธรัฐ

มาเลเซีย ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของ

มาเลเซียอ่านคำาพิพากษาในนาม

คณะผู้พิพากษา 5 ท่าน ระบุศาล                                                 

ตัดสินว่าคำาร้องในการยื่นอุทธรณ์

คดีของนาจิบไม่มีน้ำาหนักเพียง

พอ จากหลักฐานเราพบว่าคำาตัด                                                       

สินโทษท้ัง 7 ข้อหาของศาลอุทธรณ์

เหมาะสมแล้ว และการลงโทษ

จำาคุกท่ีศาลตัดสินไม่มากเกินไป

อย่างชัดแจ้ง จึงขอพิพากษายืน                                                  

ยันอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อคำาพิพาก                                     

ษาลงโทษและโทษจำาคุกท่ีจำาเลย

ได้รับ

อดีตนายกรัฐมนตรีมาเล 

เซีย วัย 69 ปีผู้นี้ดูซึมเศร้าและ

ผิดหวังเมื่อรับฟังคำาพิพากษาของ

ศาล โดยเขานั่งฟังคำาตัดสินของ

ศาลอยู่กับรสมะห์ ภรรยาและลูก 

2 คน

นาจิบเดินทางมาถึงศาล

เมื่อวันอังคาร โดยมีประชาชนที่

ยังให้การสนับสนุนเขาราว 300 

คน มาห้อมล้อมรถยนต์ และ

ตะโกนภาษามาเลย์ว่า “บอสคู” 

ที่แปลว่า “เจ้านายของฉัน” 

ก่อนที่ผู้พิพากษาศาลสูง

สุดของมาเลเซียจะอ่านคำาพิพาก 

ษา นาจิบที่ระบุว่าเขาได้รับการ                                                 

พิจารณคดีท่ีไม่เป็นธรรม ขอร้อง

ต่อศาลให้เลื่อนการตัดสินออก

ไป 2 เดือน เพื่อเขาจะได้มีเวลา

เพียงพอที่จะเตรียมการสำาหรับ

การแก้ต่างคดี และระหว่างที่

ศาลพักก่อนอ่านคำาตัดสิน เขา

บอกกับผู้สนับสนุนว่า “ถ้าผมทำา                                               

ผิด โปรดให้อภัยผมด้วย”

คำาพิพากษายืนโทษจำาคุก 

12 ปีของอดีตนายกรัฐมนตรี

มาเลเซียผู้นี้มีขึ้นหลังจากเมื่อ 

4 ปีก่อน พรรครัฐบาลมาเลเซีย

ท่ีปกครองประเทศมายาวนาน 

พ่ายแพ้การเลือกต้ังท่ัวไปในปี                                              

2561 ซ่ึงพรรคการเมืองฝ่ายค้าน

ต่างหาเสียงในประเด็นว่า นาจิบ

และเพื่อนๆ ยักยอกเงินหลายพัน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุน

วันเอ็มดีบีของทางการมาเลเซีย

ศาลช้ันต้นของมาเลเซีย

ตัดสินเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 

ว่านาจิบทำาผิดจริง ฐานใช้อำานาจ

ในทางท่ีมิชอบ, ฟอกเงินและ

ความผิดอาญาต่อการทำาหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการโอน                                              

เงินจำานวน 42 ล้านริงกิต ออก

จากเอสอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล                                                   

ซ่ึงเคยเป็นหน่วยหน่ึงของกอง

ทุนวันเอ็มดีบี ไปยังบัญชีธนาคาร

ส่วนตัวของเขา 

ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธการ

ยื่นอุทธรณ์ในคดีน้ีของนาจิบเมื่อ

เดือนธันวาคม ทำาให้เขาต้องยื่น

เรื่องให้ศาลสหพันธรัฐมาเลเซีย 

และศาลมีคำาตัดสินเม่ือวันอัง 

คาร

ศาสตราจารย์เจมส์ ชิน 

แห่งสถานบันเอเชียศึกษา มหา 

วิทยาลัยแทสเมเนีย เผยกับเอ

เอฟพีก่อนที่ศาลสูงสุดมาเลเซีย

จะอ่านคำาพิพากษาว่า ภายใต้กฎ                                 

หมายของมาเลเซีย ถ้าศาลตัด 

สินว่าเขาทำาผิดจริง เขาจะไม่มี

โอกาสได้ลงเลือกต้ังอีกต่อไป เส้น

ทางการเมืองของเขาจบลงแล้ว.

ฮังการีปลดผอ.กรมอุตุฯเซ่นพยากรณ์ผิด

บูดาเปสต์ • รัฐบาลฮังการีมี

คำาสั่งปลดผู้อำานวยการกรมอุตุ 

นิยมวิทยาและรองผู้อำานวยการ                                                

เมื่อวันจันทร์ หลังกรมอุตุฯ พยา                                                 

กรณ์ว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะ 

นองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทำาให้

ต้องเลื่อนการแสดงดอกไม้ ไฟ

ครั้งใหญ่เพื่อฉลองวันชาติ  

เอเอฟพีและบีบีซีรายงาน

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 

2565 ลัซโล ปัลโกวิช รัฐมนตรี

กระทรวงเทคโนโลยีฮังการี มีคำา                                                    

ส่ังเม่ือวันจันทร์ปลดคอร์เนเลีย                                                        

ราดิกส์ ผู้อำานวยการกรมอุตุนิยม 

วิทยาแห่งชาติ (เอ็นเอ็มเอส) และ

ยูลา ฮอร์วาธ รองผู้อำานวยการ

ออกจากตำาแหน่งโดยไม่ได้ระบุ

เหตุผล

คำาส่ังปลดดังกล่าวมีข้ึน                            

หลังจากสื่อฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล

ฮังการีออกมาวิจารณ์เมื่อวันอา                                               

ทิตย์เร่ืองท่ีเอ็นเอ็มเอสพยากรณ์ 

ว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ

ลมกระโชกแรง ทำาให้ทางการ

ต้องยกเลิกการจุดดอกไม้ไฟฉลอง                                                      

วันชาติเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหา 

คม แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่มี

พายุฝนในเมืองหลวงของฮังการี 

แต่ฝนไปตกทางภาคตะวันออก 

ออริโก หนังสือพิมพ์ออน                               

ไลน์ระบุเอ็นเอ็มเอส ให้ข้อมูล

ผิดเก่ียวกับสภาพอากาศท่ีเลวร้าย 

ทำาให้ต้องเลื่อนการจุดดอกไม้ไฟ

ฉลองวันชาติเมื่อวันเสาร์เพื่อ

ความปลอดภัย

เอ็นเอ็มเอสแถลงขอโทษ

เมื่อวันอาทิตย์ ระบุว่าการพยา 

กรณ์อากาศมีปัจจัยของความไม่

แน่นอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว 

ด้านอันเดรส เฟเกเต ยอร์ 

สมาชิกพรรคฝ่ายค้านโพสต์ทาง

เฟซบุ๊กว่า “พวกเขาถูกไล่ออก 

เพราะพยากรณ์อากาศท่ีไม่ถูกใจ 

เราไม่ใช่ประเทศเผด็จการในเอเชีย

กลาง แต่ฮังการีปกครองโดยพรรค 

ฟิเดสซ์” เขาระบุชื่อพรรครัฐบาล

การแสดงดอกไม้ไฟครั้ง

นี้ระบุว่าเป็นการแสดงดอกไม้

ไฟครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรป เพื่อ

ฉลองประเทศฮังการีครบ 1,000 

ปี เลื่อนไปจัดแสดงในสัปดาห์

นี้ โดยจะมีการจุดดอกไม้ไฟถึง 

40,000 ลูก จาก 240 จุด ริมฝั่ง

แม่น้ำาดานูบ ระยะทาง 5 กิโล 

เมตรกลางกรุงบูดาเปสต์

ก่อนหน้านี้มีผู้ลงชื่อเรียก

ร้องทางออนไลน์เกือบ 100,000 

คน ให้ยกเลิกการแสดงดอกไม้

ไฟฉลองวันชาติ ให้เหตุผลเรื่อง

สงครามในยูเครนที่เป็นประเทศ

เพื่อนบ้าน และเป็นการส้ินเปลือง

เงินอย่างไม่มีประโยชน์ ในช่วงที่

ประเทศต้องใช้มาตรการเศรษฐ 

กิจรัดเข็มขัด.

วันตัดสิน • นาจิบ ราซัก อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ทักทายผู้สนับสนุนระหว่างศาลสูงสุดมาเลเซียในกรุงปุตราจายา พักอ่านคำาตัดสิน

คดีคอร์รัปชันที่เขายื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม. 

หลังซ้อมรบใหญ่ ปักกิ่งก็ขวาง

มะกันคุยเรื่องค้าขายกับไต้หวัน



ศาลยกคำาร้อง

ผู้ป่วยสะสม 2,413,764 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.

2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,394 ราย หาย

ป่วยสะสม 2,418,727 ราย ผู้ป่วยกำาลังรักษา 

17,897 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิต

สะสม 10,383 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565) 

จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ ใน 

โรงพยาบาล 839 ราย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผล

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.

อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุข ภายใต้

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 

รอบที่ 4 ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าบริการสาธารณสุข

สำาหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ

บริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่หน่วยบริการ/สถาน

พยาบาลให้บริการแล้วระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 

ถึง 15 พ.ค. 2565 วงเงิน 18,447.9800 ล้านบาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับหน่วยบริการสถาน

พยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขไวรัสโควิด-19 

ทั้งในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีนและการวิจัย 

พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ โดย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่

ในประเทศไทยและหน่วยบริการหรือสถาน

พยาบาลที่จัดบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ

และเอกชนรวมถึงผู้ ให้บริการสาธารณสุข

ทั่วประเทศ

วันเดียวกัน ศาลเเพ่งนัดอ่านคำาสั่งใน

คำาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวการชุมนุมในคดี

ที่เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา นายนรเศรษฐ์ 

นาหนองตูม ทนายความประจำาศูนย์ทนาย

เพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยตัวแทนนิสิต

และนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย ร่วม

กันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) 

เป็นจำาเลย ขอให้ศาลแพ่งมีคำาสั่งเพิกถอน 

มาตรา 9 พระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เเละ

ข้อกำาหนดนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 47 และ

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ความมั่นคง ฉบับที่ 15 และขอให้ศาลเปิด

ไต่สวนเพื่อคุ้มครองชั่วคราว  

โดยศาลมีการไต่สวนฉุกเฉินเเละมีคำา

สั่งในวันนี้ว่า พิเคราะห์แล้ว ได้ความตาม

ทางไต่สวนว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 จำาเลย

ที่ 1 ในฐานะนายกฯ ได้ออกข้อกำาหนดตาม

ความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ข้อ 3 ความ

ว่า “การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

เป็นเสรีภาพของประชาชนที่ย่อมกระทำาได้

ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยให้นำาหลัก

เกณฑ์การจัดและการแจ้งการชุมนุม รวมทั้ง

หน้าที่ของผู้จัดและผู้ชุมนุมตามที่กำาหนด ใน

กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะมาใช้ โดย

อนุโลม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและ

ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ด้านความมั่นคง (ศปม.) กำาหนดมาตรการขึ้น

เป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองประชาชน รวมทั้ง

การอำานวยความสะดวกและดูแลการชุมนุม 

รวมไปถึงกำาหนดมาตรการอื่นๆ ตามความ

จำาเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ได้...” 

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 จำาเลยที่ 2 

ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ได้ออกประกาศ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง

ห้ามการชุมนุม การทำากิจกรรม การมั่วสุม ที่

ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 

ลงวันที่ 1 ส.ค.65 ข้อ 5 ความว่า “ให้นำาหลัก

เกณฑ์การจัดและการแจ้งการชุมนุม รวมทั้ง

หน้าที่ของผู้จัดและผู้ชุมนุมตามที่กำาหนดใน

กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมการสาธารณะมา

ใช้ โดยอนุโลม” และในวรรคท้าย ความว่า 

“หากผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุก

เฉินฯ ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำาและปรับ” 

ข้อกำาหนดและประกาศดังกล่าว โจทก์

ทั้ง 7 อ้างว่าเป็นกฎหมายระดับรองซึ่งออก

มาเพื่อเพิ่มโทษบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งเป็นพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) และกฎหมายระดับสูงกว่า โดย

มีการกำาหนดโทษหนักขึ้นไปกว่าที่กำาหนดไว้

ใน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ทั้งยังเป็นการ

เปิดช่องให้จำาเลยที่ 2 กำาหนดมาตรการขึ้น

เองเป็นการเฉพาะให้สามารถระงับยับยั้ง หรือ

ยุติการชุมนุมได้ด้วยตนเองทันที โดยไม่ต้อง

ผ่านกลไกการร้องขอต่อศาล ข้อกำาหนดและ

ประกาศซึ่งออกโดยจำาเลยทั้งสองไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เป็นการสร้างภาระให้แก่โจทก์เกิน

สมควรแก่เหตุ เป็นการจำากัดสิทธิเสรีภาพของ

โจทก์ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

เห็นว่า เมื่อพิจารณาประกาศดังกล่าว

แล้ว ไม่ปรากฏว่าเนื้อความในข้อกำาหนด

ส่วนใดว่าผู้ที่จะชุมนุมหรือจัดให้มีการชุมนุม 

จะต้องดำาเนินการตามมาตรการของประกาศ

ดังกล่าวอย่างไร และไม่ปรากฏว่ามีการ

กำาหนดมาตรการใดอย่างไรที่เป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการควบคุมและป้องกันการ

ระบาดของโรค ดังนั้นประกาศฉบับดังกล่าว

จึงถือว่ายังไม่ได้ออกตามความในข้อ 3 วรรค

ท้าย ของข้อกำาหนดที่จำาเลยที่ 1 ประกาศอัน

น่าจะเป็นผลให้ประกาศของจำาเลยที่ 2 ไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อกำาหนดดัง

กล่าวที่จะนำามาบังคับใช้กับผู้ชุมนุม ซึ่งรวม

ถึงโจทก์ทั้ง 7 ในการจัดการชุมนุมภายใต้

สิทธิที่มีอยู่โดยชอบตามรัฐธรรมนูญได้ 

แต่ตามทางไต่สวนของโจทก์ทั้ง 7 ก็

ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้ง 7 ได้ดำาเนินการใดๆ 

ตามข้อกำาหนดและประกาศดังกล่าวจนได้

รับความเดือดร้อนเสียหาย ประกอบกับเนื้อ

ความในข้อ 3 วรรคท้าย ของข้อกำาหนดดัง

กล่าว เป็นเพียงการวางเงื่อนไขในการออก

มาตรการเท่านั้น เมื่อจำาเลยที่ 2 ยังไม่ออก

มาตรการ ย่อมไม่ถือว่าโจทก์ทั้ง 7 จะได้รับ

ความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำาของ

จำาเลยทั้ง 2 ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุจำาเป็นและ

สมควรในการที่จะนำาวิธีการชั่วคราวก่อน

พิพากษามาใช้เพื่อระงับการบังคับใช้ ข้อ

กำาหนดและประกาศดังกล่าว ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 

(2) มาตรา 255 (2) (ข) ประกอบมาตรา 267 

วรรคหนึ่ง ยกคำาร้อง.

พรรคเล็ก

ที่ ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่สอง  

และให้ดำาเนินการตามข้อ 102 ต่อไป

ตามหนังสืออ้างอิงได้แจ้งจัดส่งร่าง

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับดังกล่าว

ต่อ กกต. เพื่อให้ความเห็นตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 132(2) นั้น ขอเรียนว่า กกต.ไม่ได้

มีข้อทักท้วงต่อร่าง พ.ร.ป.ฉบับนี้แต่อย่างใด

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่

ปรึกษาประธานสภาฯ แถลงว่า ประธาน 

กกต.ได้ส่งหนังสือถึงร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. มายังประธานรัฐสภาแล้ว 

โดย กกต.พิจารณาแล้วไม่มีข้อทักท้วงร่าง

กฎหมายดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปประธาน

รัฐสภาจะชะลอร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวไว้  

3 วัน เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. หรือสมาชิกรัฐสภา ร่วม

กันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 เท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง

สภา ยื่นคำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ว่าร่างฯ ดังกล่าวที่ กกต.ยืนยันมานั้นถูกต้อง

ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยจะครบกำาหนด  

3 วัน ในวันที่ 26 ส.ค. หากมีผู้ร้องก็จะส่งเรื่อง

ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและชะลอร่างดัง

กล่าวจนกว่าจะมีคำาวินิจฉัย แต่หากไม่มีผู้

ใดร้องประธานรัฐสภา จะยื่นร่างดังกล่าวให้

กับนายกรัฐมนตรีวันที่ 29 ส.ค.นี้ ซึ่งนายกฯ 

จะต้องชะลอร่างไว้ 5 วัน ก่อนที่จะนำาขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งระยะเวลาที่นายกฯ ชะลอ

ไว้ 5 วัน สมาชิกสามารถยื่นคำาร้องให้ส่งศาล

รัฐธรรมนูญได้เช่นกัน หากยังมีข้อสงสัยอยู่ 

หมอระวีสู้เฮือกสุดท้าย

ด้าน นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ 

กล่าวว่า ทางสภาได้รับหนังสือดังกล่าวในวัน

ที่ 23 ส.ค. เวลา 14.00 น. ซึ่งตามข้อบังคับ

รัฐสภาข้อที่ 104 สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้า

ชื่อยื่นคำาร้องต่อประธานรัฐสภาได้ภายใน 

3 วัน เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า

ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ ในส่วนของตนได้รวบรวมรายชื่อสมาชิก

รัฐสภาครบถ้วนแล้วตามกระบวนการวันที่ 

25 ส.ค.นี้ จะยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา

เพื่อตีความว่าการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ด้วยการหาร 100 ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

ที่ทำาเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตร 

สรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ได้ให้ความ

เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม

รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำาปีครั้งที่ 1 

พ.ศ.... ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2565 

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว

ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อ

เวลาประมาณ 06.00 น. นายนิโรธ สุนทร

เลขา ส.ส.นครสวรรค์ พปชร. ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ได้ส่งข้อความ

แจ้ง ส.ส.ในไลน์กลุ่มของพรรคว่า ในเวลา  

11.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ และหัวหน้าพรรค จะเข้าร่วมประชุม

พรรคที่ชั้น 6 อาคารรัฐสภา ขอให้สมาชิก  

พปชร.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และขอ

ให้ทุกคนเข้าประชุมสภาต่อในวาระพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี 2566 จนจบวาระทุกคน  

มีรายงานว่า การแจ้งประชุมดังกล่าว

ถือเป็นการแจ้งประชุมพรรคแบบกะทันหัน 

ต่างจากปกติที่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 

1 วัน ทำาให้ ส.ส.บางคนตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะ

เป็นเรื่องสำาคัญ ขณะที่ พล.อ.ประวิตรซึ่งมา

ร่วมประชุม ครม.ในช่วงเช้า ได้ออกจากห้อง

ประชุม ครม.ก่อนเลิกประชุม ต่อมาเวลา 

11.15 น. ได้เดินทางมาเป็นประธานประชุม 

ส.ส.พรรค พปชร. ภายหลังการประชุม 

พล.อ.ประวิตรกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆ ว่า ไม่

ห่วงเรื่ององค์ประชุม และไม่ห่วงที่ฝ่ายค้าน

จะโหวตคว่ำาร่างงบประมาณ มั่นใจว่าการ

พิจารณางบฯ ครั้งที่ 5 นี้จะจบแน่นอน

นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธาน

วิป รัฐบาล กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรกำาชับ

ในที่ประชุมขอให้ ส.ส.อยู่ในที่ประชุมสภา 

ผู้แทนราษฎรให้ครบ เพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.

งบฯ 66 ให้จบวาระ 2-3 ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ 

ซึ่งได้คุยกับพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจ

ไทย และพรรคอื่นๆ ให้ตรึงกำาลัง ส.ส. ผลัก

ดันร่าง พ.ร.บ.งบรายจ่ายให้จบและได้คุยกับ  

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำาฝ่ายค้าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่าขอให้ผ่านร่าง

กฎหมายในวาระ 2-3 ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประวิตรแสดง

ความเป็นห่วงหรือไม่ หากร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณไม่ผ่านจะเป็นสัญญาณยุบสภา 

นายนิโรธกล่าวว่า ไม่ห่วง แต่ พล.อ.ประวิตร

นอนไม่หลับ เรื่องการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ ขอให้ช่วยกัน และบอกรัฐมนตรีที่

เป็น ส.ส.พรรค พปชร. ให้ร่วมประชุม 

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ว่า การลงพื้น

ที่จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ 

ที่จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จังหวัด

สงขลาคือ นายไพร พัฒโน อดีต ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่นายไพร  

พัฒโน จะย้ายเข้าสังกัดพรรค ภท. เคยเป็น

อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ อดีตสมาชิก

พรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตรองหัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดเผยว่า ได้ลาออกจาก

พรรคเศรษฐกิจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สภาถกงบ 66 ให้จบ

วันเดียวกัน เวลา 13.00 น. มีการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษ โดยมี

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คน 

ที่ 1 ทำาหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 66 วงเงิน 

3.185 ล้านล้านบาท วาระ 2 ต่อเนื่องเป็น

ครั้งที่ 5 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนาย

สุชาติได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการเลื่อน

ลำาดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

แทน น.ส.วทันยา บุนนาค ที่ได้ลาออก โดย

มีนายธนกร วังบุญคงชนะ เลื่อนลำาดับขึ้น

มาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐแทน พร้อมกล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้าทำา

หน้าที่ ทำาให้ขณะนี้มี ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่จำานวน 

478 คน ส่วนองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ 239 คน           

จากนั้น เวลา 13.30 น. ที่ประชุมได้

ลงมติมาตรา 29 งบประมาณรายจ่ายของ

รัฐวิสาหกิจ ภายหลังสมาชิกสภาได้อภิปราย

แล้วเสร็จครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่าน

มา ด้วยมติเห็นด้วย 245 เสียง ไม่เห็นด้วย 

121 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลง

คะแนน 1 เสียง

ต่อมาที่ ประชุมสภาได้ เข้ าสู่ การ

พิจารณามาตรา 30 งบประมาณรายจ่าย

ของหน่วยงานของรัฐสภา โดย นพ.วาโย 

อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

อภิปรายว่า สำานักงานเลขาธิการสภาฯ จะมี

การสร้างอาคารใหม่งบประมาณกว่าพันล้าน

บาท โดยในปี 65 มีการแหย่ขาเข้ามาแล้ว  

50 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ การแหย่ขางบประมาณเข้ามา 

20% ไม่ถือว่าผิด แต่ครั้งนี้สำานักงานแหย่เข้ามา

แค่ 5% แบบนี้ถือว่าผิดระเบียบ จากการตรวจ

สอบปรากฏว่ายังไม่มีการขอจาก ครม.แบบนี้

เท่ากับท่านมัดมือชก ครม.หรือไม่ และท่านแน่ใจ

ได้อย่างไรว่าถ้ารัฐบาลชุดหน้าเข้ามาจะอนุมัติให้ 

นพ.วาโยกล่าวว่า นอกจากนี้มีการตั้ง

งบออกแบบอาคารอีก 30 ล้านบาท แปลว่า

ยังไม่มีการสำารวจออกแบบ อีกทั้งยังไม่มีการ

ทำาแบบสำารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอ

เอ) แต่ท่านของบก่อสร้างแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะ

รีบไปไหน ยังมีโครงการเกี่ยวกับไอทีจำานวน

มาก โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน

การทำางานของสมาชิกงบประมาณ 98 ล้านบาท 

ส่วนฝั่ง ส.ว.ในโครงการเดียวกันของบประ 

มาณ 94 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณ

เกือบเท่า ส.ส.ทั้งที่จำานวนสมาชิกน้อยกว่า 

ตนจึงขอปรับลด 7.5%

ขณะที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะ

กมธ. อภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณของ

วุฒิสภา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาและเสริม

สร้างการเมือง จำานวน 28 ล้านบาท ตนไม่ได้

มีปัญหาเรื่องการเผยแพร่เสริมสร้างความรู้

ด้านประชาธิปไตย แต่โครงสร้างอำานาจและ

ที่มาของ ส.ว.ทำาให้กลายเป็นสถาบันทางการ

เมืองที่ขัดและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักคิด ส.ว.บาง

คนมีแนวคิดขัดกับหลักการประชาธิปไตย 

สุดท้ายตนขอทิ้งท้ายสุภาษิตที่ว่า “จงปฏิบัติ

ในสิ่งที่คุณพร่ำาสอน” ถ้าวุฒิสภาอยากจะขอ

งบประมาณจากภาษีประชาชน เพื่อไปสอน

คนอื่นเรื่องประชาธิปไตย ตนขอชวนให้ท่าน

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย

ให้ ได้ก่อน เริ่มต้นจากโหวตเห็นชอบร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่จะเข้าสู่

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาในเดือนหน้า ที่เป็นการ

เสนอตัดอำานาจ ส.ว.เลือกนายกฯ ถ้ายังทำา

ไม่ได้ จึงขอให้ที่ประชุมสภาตัดงบประมาณ

โครงการนี้ จำานวน 28 ล้านบาท เพื่ออนาคต

ประชาธิปไตยไทย

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มาตรา 30 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายของ

หน่วยงานของรัฐสภา วงเงิน 4,510,556,100 บาท 

ภายหลังสมาชิกสภาได้อภิปรายแล้วเสร็จ

ครบถ้วน พบว่ามีสมาชิกสภาลงมติเห็นด้วย 

250 ต่อ 115 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง.
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แก๊งโจ๋เปิดศึกไล่ยิงฟันกลางตลาด

บุรีรัมย์ • วันที่ 23 ส.ค.65 ตำารวจชุดสืบสวน สภ.ละหานทราย 

จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายอุปกรณ์ตกปลา “ละหาน 

ทรายฟิชชิ่ง” ในเขตเทศบาลตำาบลละหานทราย หลังจากนาย

พิชิต หวองวิทยา อายุ 43 ปี เจ้าของร้านได้นำาหลักฐานคลิป

ภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นกว่า 20 คนยก

พวกทะเลาะวิวาทใช้ปืนไล่ยิง มีดไล่ฟัน ขวดและก้อนหินปา

ในตลาดนัดคลองถม เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมาเข้าแจ้งความ

ร้องทุกข์ นายพิชิตเล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่  

20 ส.ค. เวลาประมาณ  17.30 น.ซึ่งเป็นวันที่มีตลาดนัดคลอง

ถม (สัปดาห์ละ 1 วัน) ขณะนั้นตนขายของอยู่ที่ร้านตามปกติ 

จู่ๆ ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจึงเดินออกมาดูหน้าร้าน ไม่นาน

มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 20 คน อาวุธครบมือทั้งปืน มีด ไล่ยิงไล่

ฟันกัน  ทั้งใช้ขวดแก้ว ก้อนหินปาใส่กัน จากนั้นมีวัยรุ่นชายคน

หนึ่งซึ่งในมือถือมีดวิ่งเข้ามาหลบที่หน้าร้านของตน แล้วมีวัย

รุ่นคู่อริตามมาใช้ปืนยิงและใช้ขวดกับก้อนหินปาใส่ จนคนใน

ร้านต้องพากันวิ่งหลบหนีเพราะกลัวจะถูกลูกหลง หลังก่อเหตุ

ได้แยกย้ายกันหลบหนี เบื้องต้นทราบว่าเป็นวัยรุ่นบ้านตากอง 

และบ้านชลประทาน ใน อ.ละหานทราย คาดว่าน่าจะเป็นคู่อริ

กัน ขณะที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ก่อเหตุตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิดแล้ว ซึ่งจะเร่งนำาตัวมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โรงเรียนขอนแก่นเจอน้ำาท่วมต้องปิด

ขอนแก่น • วันที่ 23 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวไป

ที่บ้านกุดรู ม.4 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ที่ถูกน้ำา

ท่วมขังบ้านเรือน 36 หลังคาเรือน และท่วมโรงเรียนจนไม่

สามารถจัดการเรียนการสอนได้มานานกว่า 3 วัน พบนาย

มิตรภาพ ไกรวัน ผอ.โรงเรียนบ้านกุดรู กำาลังเดินสำารวจระดับ

น้ำาที่ยังคงท่วมโรงเรียนอยู่ โดยกล่าวว่า โรงเรียนบ้านกุดรูเปิด

ทำาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถม

ปีที่ 6 มีนักเรียน 46 คน แต่เกิดน้ำาท่วมโรงเรียนอย่างฉับ

พลันช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โชคดีที่เป็นวันหยุดนักเรียน

และครูจึงปลอดภัยทุกคน แต่น้ำายังไม่ลดจึงสั่งปิดเรียนเบื้อง

ต้น 3 วัน และหากยังไม่ลดอีกก็หยุดยาวเป็น 7 วัน และ

ถ้า 7 วันน้ำายังไม่ลดก็จะย้ายไปทำาการเรียนการสอนที่ศาลา

การเปรียญภายในวัดศรีธงชัย บ้านกุดรู เนื่องจากอาคารเรียน

ที่เป็นอาคารชั้นเดียว และชั้นล่างของอาคารสองชั้นถูกน้ำาท่วม

ทั้งหมด อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะครู โต๊ะนักเรียน และ

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กเสียหายทั้งหมด ยังไม่สามารถประเมิน

ค่าเสียหายได้ ต้องรอจนกว่าน้ำาจะแห้ง แต่ได้รายงานราย

ละเอียดทั้งหมดให้ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทราบเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่น้ำาท่วมโรงเรียนจนถึงขณะ

นี้ยังไม่มีหน่วยงานใดลงพื้นที่มาสำารวจหรือให้กำาลังใจนักเรียน

แต่อย่างใดเลย.

มหาสารคาม • วันที่ 23 ส.ค.65 

ตามที่นายพชร อนันตศิลป์ 

อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายมุ่ง

เน้นการป้องกันและปราบปราม

การลักลอบนำาเข้าสินค้าเกษตร 

เพื่อปกป้องเกษตรไทยและให้

เกิดความเป็นธรรมในทางการค้า    

จึงมอบหมายให้นายพงศ์เทพ  

บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร 

และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ 

อยุธยา ผอ.สำานักงานศุลกากร

ภาคที่ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบและเข้มงวดปราบ

ปรามการลักลอบนำาเข้า

จากการสืบสวนการลัก 

ลอบนำาเข้าสินค้าเกษตรประเภท

กระเทียมและหอมหัวใหญ่ (หอม

แขก) เข้ามาในราชอาณาจักร พบ

ว่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม มี

การจำาหน่ายสินค้าเกษตรดังกล่าว

ที่ลักลอบนำาเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการ

ศุลกากรจำานวนมาก จึงรวบรวม

พยานหลักฐานขอหมายค้นจาก

ศาลจังหวัดมหาสารคามตรวจค้น

ร้านค้าและโกดังในพื้นที่จำานวน 

4 แห่ง พบกระเทียมและหอมหัว

ใหญ่ (หอมแขก) ลักลอบนำาเข้า

รวม 20,000 กิโลกรัม  มูลค่ากว่า 

1 ล้านบาท

โดยสินค้าเกษตรประเภท

หอมหัวใหญ่ (หอมแขก) และ

กระเทียม ถือเป็นสินค้าควบคุมนำา

เข้าและการขนย้ายตามประกาศ

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการ มีอากรศุลกากร

อยู่ที่ 142% และ 57% ตาม

ลำาดับ การลักลอบนำาเข้าจากต่าง

ประเทศเข้ามาจำาหน่ายจึงเป็น

ความผิดตามมาตรา 246 แห่ง 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือ

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ยึดของ

กลางทั้งหมด พร้อมควบคุมตัวผู้

ต้องหาส่งสำานักงานศุลกากรภาค

ที่ 2 ดำาเนินคดีต่อไป.

พบหอมกระเทียม

นำาเข้าปท.ผิดกม.

น้ำาหนัก2หมื่นกก.

กรุงเทพฯ • วันที่ 23 ส.ค.65 ที่

กองปราบปราม  พล.ต.ต.มนตรี 

เทศขัน ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ. 

พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป.,  

พ.ต.ท.ทศพล กิติลาภ, พ.ต.ต. 

ธนาคาร อุชณรัศมี สว.กก.6 บก.ป. 

พ ร้ อ มชุ ด ปฏิ บั ติ ก า รพิ เ ศษ

หนุมานกองปราบสนธิกำาลังร่วม 

สน.ลาดพร้าว จับกุม  น.ส.ณัฐนี

วรรณ ทองตั้ง หรือซ้อฟ้า อายุ 

27 ปี ชาว จ.สงขลา ผู้ต้องหา

ตามหมายจับศาลแขวงสงขลา  

ที่ 129/2565 ลง 13 ส.ค.65 

ข้อหา “ยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี

ธนาคารเพื่อกระทำาความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด” ได้ที่บ้านเลข

ที่ 40/391 ซอยนวมินทร์ 111 

เขตบึงกุ่ม กทม.

เนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบ

ทราบว่า นายอรรถชัย ทองตั้ง 

หรือ ดำา สปป.ลาว อายุ 25 ปี 

เอเยนต์ยาเสพติดรายใหญ่ใน 

จ.สงขลา พร้อม น.ส.ณัฐนีวรรณ 

แฟนสาว ซึ่งมีหมายจับกรณี 

เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ ใช้

ในการโอนเงินยาเสพติด และ

พวกได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ 

กทม.เพื่อใช้เป็นแหล่งกบดาน

ล้อมจับ‘ดำาสปป.ลาว’กบดานย่านนวมินทร์

เชียงใหม่  • ตำารวจภูธรภาค 5 

ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 6.4 ล้าน

เม็ด เครือข่าย “ป๋อลี” นักค้ายา

เสพติดตัวการใหญ่ที่อยู่ระหว่าง

หลบหนี จับกุมและตรวจยึดได้

มากกว่า 12 ครั้ง 

วันที่ 23 ส.ค.65 ที่กอง

บัญชาการ ตำารวจภูธร ภาค  5  

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 

พร้อม พล.ท.บุญยืน อินกว่าง 

มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน., พล.ต.ศุภ

ฤกษ์ สถาพรผล ผบ.กกล.ผา

เมือง, นายภาสกร บุญญลักษม์ 

ผวจ.เชียงราย  และนายไกรเลิศ 

ดาวเรือง ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 แถลง

สกัดยึดยาบ้า6ล้านเม็ดแก๊ง‘ป๋อลี’
ผลตรวจยึดยาเสพติดให้ โทษ

ประเภท 1 (ยาบ้า) จำานวน 32  

กระสอบ ประมาณ 6,400,000 เม็ด  

โดยทีมปฏิบัติ การ บก.สส.ภ.5, 

ชุดสกัดกั้นและปราบปรามยา

เสพติดฯ ภ.5, สภ.เชียงของ ใน

วันที่ 21 ส.ค.65 เวลาประมาณ 

04.00 น. บริเวณฝายส่งน้ำา

ที่ 3 โครงการชลประทานที่ 2 

ม.5 บ.แฟน ต.สถาน อ.เชียงของ 

จับได้พร้อมรถกระบะฟอร์ด สี

ขาว ทะเบียน ยค 89xx เชียงใหม่ 

สืบเนื่องจากปี 2564-

2565 บก.สส.ภ.5 ได้ขยายผล

การจับกุมคดียาเสพติดเครือข่าย

นายบุญชัย หรือป๋อลี แซ่มัว และ

นายไพบูลย์ แซ่ว่าง ผู้ต้องหามี

หมายจับคดียาเสพติดอยู่ระหว่าง

การหลบหนี ซึ่งจับกุมและตรวจ

ยึดยาเสพติดมากกว่า 12 ครั้ง 

ได้ยาบ้ามากกว่า 100 ล้านเม็ด 

เฮโรอีนกว่า 1,400 แท่ง ผบ.ทุก

ระดับได้สั่งการให้สืบสวนขยาย

ผลอย่างต่อเนื่อง 

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ส.ค.65 

เวลาประมาณ 04.00 น. พบรถ

กระบะฟอร์ด สีขาว ทะเบียน  

ยค 89xx เชียงใหม่ วิ่งมาจาก

หมู่ บ้านกิ่วกาญจน์ มุ่งหน้า 

อ.เชียงของ เจ้าหน้าที่ชุดตรวจ

ยึดที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณ

หน้าที่ว่าการ อ.เชียงของจึงเรียก

ตรวจค้น แต่คนขับไม่หยุดและ

ขับผ่านไปอย่างรวดเร็วไปทาง 

อ.ขุนตาล จึงไล่ติดตามไปอย่าง

กระชั้นชิดระยะทางประมาณ 

11 กม. จนถึงบริเวณฝายส่งน้ำา

ที่ 3 โครงการชลประทานที่ 2 

รถคนร้ายได้ชนเนินสันเขาฝาย

ส่งน้ำา ผู้ขับขี่และคนโดยสารรวม 

2 คนได้หลบหนีไป 

ภายในรถพบยาบ้า 32 

กระสอบ ประมาณ 6.4 ล้านเม็ด 

บรรทุกอยู่บริเวณกระบะท้าย

หลังคาแครี่บอยและบริเวณ

แค็บห้องโดยสารด้านหน้า จึง

ตรวจยึดไว้เป็นของกลางนำาส่ง

พนักงานสอบสวน สภ.เชียงของ

ดำาเนินคดีต่อไป

สำาหรับ คดียาเสพติด ภาพ

รวมตั้งแต่เดือน  ต.ค.64 ถึง

ปัจจุบัน  จับกุมได้ 28,875 คดี 

เป็นคดีรายสำาคัญ  149 คดี  

ผู้ต้องหา 25,739 ราย ของ

กลางยาบ้า 161,023,411 เม็ด 

ไอซ์  1,117 กิโลกรัม เฮโรอีน  

48 กิโลกรัม ฝิ่น 195 กิโลกรัม 

เคตามีน 151 กิโลกรัม ตรวจ

ยึดทรัพย์  สินมูลค่าประมาณ  

618 ล้านบาท.

และติดต่อซื้อขายยาเสพติดกับ

กลุ่มลูกค้ารายย่อยใน กทม.และ

ภาคใต้ จึงวางแผนนำากำาลังเข้า

ตรวจสอบ เมื่อไปถึงปรากฏว่า

กลุ่มผู้ต้องหามีท่าทีเตรียมพร้อม

ต่อสู้ จึงประสานชุดปฏิบัติการ

พิเศษหนุมานกองปราบ และ 

สภ.ลาดพร้าว เสริมกำาลังเฝ้า

ปิดล้อมนานหลายชั่วโมง ก่อน

ที่คนในบ้านจะทนแรงกดดันไม่

ไหวยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่

เข้าตรวจสอบ

ภาย ในบ้ านพบ เพี ย ง 

น.ส.ณัฐนีวรรณกับอาวุธปืน  

2  กระบอก เครื่องกระสุน รวม

ถึงยาบ้าอีกจำานวนหนึ่งซุกซ่อน

ในห้องนอนและห้องน้ำา ส่วน

นายอรรถชัย หรือดำา สปป.ลาว  

และลูกสมุน อาศัยช่วงชุลมุน

ปีนกำาแพงหลบหนีออกไปได้ 

เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับก่อน

จับกุมตัว พร้อมยึดของกลาง

และทรัพย์สินที่ ได้มาจากการ 

กระทำาผิดอีกหลายรายการ มูลค่า

นับล้านบาทไว้เป็นหลักฐาน

น.ส.ณัฐนีวรรณรับสาร 

ภาพว่า ได้ ให้นายอรรถชัยนำา

บัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับ

โอนเงินค่ายาเสพติดจนร่ำารวย  

ส่วนอาวุธปืนและยาเสพติดที่พบ

นั้นเป็นของนายอรรถชัย จึงนำา

ตัวส่ง สภ.เมืองสงขลาดำาเนินคดี 

พร้อมกับนำาอาวุธปืนและยาเสพ

ติดที่ยึดมาส่งพนักงานสอบสวน 

สน.ลาดพร้าวดำาเนินการเอาผิด

นายอรรถชัยเพิ่มเติมต่อไป.
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ลุ้นศาล

เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำาเนียบฯ เวลา 

07.30 น. ซึ่งเร็วกว่าทุกวัน โดยใช้เส้นทาง

ลงทางด่วนยมราชเข้าทางสะพานมัฆวาน

รังสรรค์ เมื่อมาถึงนายกฯ ได้ขึ้นไปยังห้อง

ทำางานตึกไทยคู่ฟ้าทันที เพื่อเตรียมเอกสาร

การประชุม ครม.  

กระทั่งเวลา 08.53 น. พล.อ.ประยุทธ์

เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าด้วยสีหน้าเรียบ

เฉย ท่ามกลางความสนใจของช่างภาพ

สื่อมวลชนทัง้ไทยและตา่งประเทศทีม่าตดิตาม

สังเกตการณ์จำานวนมาก ซึ่งบริเวณโถงกลาง 

ตึกสันติไมตรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พรอ้มดว้ย

คณะผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

(สกมช.) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อนำาเสนอ

นิทรรศการรางวัล Thailand Cybersecurity 

Excellence Awards 2022 (Prime Minister 

Awards) 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า สิ่งดีๆ 

ที่เกิดกับประเทศของเรา เพราะฉะนั้นก็ช่วย

กนัทำาตอ่ไปแลว้กนั นายกฯ กพ็ยายามจะทำาให้

ดีที่สุดในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้า

รัฐบาล ในการให้ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน

เดินหน้าได้ในทุกมิติ เพราะปัญหามันเยอะใน

ขณะนี้ ปัญหาภายในก็ลดลงมาสักหน่อย 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินเข้าไป

ยังห้องรับรองสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ซึ่งมี 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นั่ง

รออยู่ ก่อนที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี จะตามเข้าไปหารือด้วย โดยมี

รายงานว่าทั้ง 3 คนได้พูดคุยถึงสถานการณ์

น้ำาท่วมในปัจจุบัน โดยไม่มีการพูดถึงปมวาระ 

8 ปีแต่อย่างใด ทั้งนี้ใช้เวลาพูดคุย 20 นาที 

ก่อนเข้าห้องประชุม ครม.

ก่อนหน้าจะเข้าห้องรับรองสีเหลือง 

พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์สั้นๆ เมื่อถูกสื่อ

ถามว่ากังวลกรณีที่ผู้ชุมนุมจะเดินทางมาขับ

ไล่ พล.อ.ประยุทธ์ที่ทำาเนียบฯ หรือไม่ โดย 

พล.อ.ประวิตรส่ายหน้าและยิ้ม พร้อมระบุ

ว่า ไม่กังวล

ถามว่า พร้อมหรือไม่ที่หากต้องขึ้นเป็น

นายกรัฐมนตรีรักษาการ พล.อ.ประวิตร ซึ่งมี

สหีนา้ยิม้แยม้ไมม่ทีา่ทเีครง่เครยีดเดนิเขา้หอ้ง

ประชุมทันที ไม่ได้ตอบคำาถามดังกล่าว

ต่อมาภายหลังการประชุม ครม. พล.อ. 

ประยทุธ์ไม่ไดเ้ดนิเขา้ไปแถลงขา่วในหอ้งสฟีา้

ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งสื่อก่อนหน้านี้ โดยได้เดิน

ขึ้นห้องทำางานตึกไทยคู่ฟ้าทันที ซึ่งระหว่าง

เดินผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามกรณีการดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ 8 ปี มีความมั่นใจว่าจะได้ไป

ต่อใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบคำาถามดัง

กล่าวเพียงแต่ยิ้ม เมื่อถามอีกว่าทำาไมนายกฯ 

ไม่ยอมพูดเลย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวขณะเดิน

ก้มหน้าขึ้นบันไดตึกไทยฯ ว่า “เจ็บคอ” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.25 น. 

นายกฯ ได้เดินทางออกจากทำาเนียบรัฐบาล ภาย

หลังมีการยกเลิกวาระงานในเวลา 15.00 น. 

อาร์ชบิชอปพอล ชัง อิน-นัม เอกอัครสมณทูต

แห่งนครรัฐวาติกันประจำาประเทศไทย จะ

เข้าอำาลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยนายกฯ 

ได้เดินทางกลับบ้านพักทันทีด้วยขบวนรักษา

ความปลอดภัยปกติ โดยใช้เส้นทางออกประตู 

2 ทำาเนียบฯ เรียบถนนคลองเปรมประชากร

และคลองผดุงกรุงเกษม ผ่านสะพานมัฆวาน

รังสรรค์และสะพานเทวกรรมรังรักษ์ เพื่อไป

ยังทางด่วนยมราช ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่

เดินทางเข้าทำาเนียบฯ ช่วงเช้า ทั้งนี้ คาดว่า

เป็นการเลี่ยงเผชิญหน้า ภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุม

เตรียมเคลื่อนขบวนประชิดพื้นที่ทำาเนียบรัฐ 

บาล เพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีปมวาระ 8 ปี 

‘บิ๊กตู่’ ไม่เครียดปม 8 ปี

มีรายงานว่า ก่อนการประชุม ครม. 

ที่พล.อ.ประยุทธ์, พล.ล.อ.ประวิตร และ

พล.อ.อนุพงษ์ เข้าไปห้องสีฟ้า ได้นั่งดื่มกาแฟ 

และระหว่างพูดคุยได้มีรัฐมนตรี ข้าราชการ

ระดับสูง ทยอยเดินเข้าไปพบในห้องหลาย

คน โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดคุยกับแกนนำา

พรรคร่วมรัฐบาลในอิริยาบถที่สบาย ไม่มีท่าที

เคร่งเครียดแต่อย่างใด พร้อมพูดกับแกนนำา

พรรคร่วมรัฐบาลด้วยว่า ขอให้ช่วยกันทำางาน

ต่อไป ส่วนเรื่องระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง 

8 ปี ให้เป็นอำานาจของศาลรัฐธรรมนูญ จะ

ว่ามาอย่างไรให้เป็นไปตามนั้น และถ้าศาล

รัฐธรรมนูญให้ชี้แจง จะให้เป็นหน้าที่ของ

สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

เป็นผู้ชี้แจง ไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงด้วยวาจา 

หรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม 

ในการพูดคุยครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้พูดถึง

เรื่องการชุมนุมกดดันให้ลาออกจากตำาแหน่ง

นายกฯ แต่อย่างใด 

ส่วนในที่ประชุม ครม. นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายเกี่ยวกับ

ประเด็นการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ให้ที่ประชุมฟังตอนหนึ่งว่า คำาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญจะทำาให้รู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์

ดำารงตำาแหน่งครบ 8 ปีแล้วหรือยัง เพราะ

ศาลมี 3 แนวทาง ไม่นอกเหนือจากนี้ คือ 

1.นับตั้งแต่ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน

รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

คือ 24 ส.ค.2557 2.นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 

2560 ประกาศใช้ คือวันที่ 6 เม.ย.2560 

และ 3.นับตั้งแต่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายก

รัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 คือวันที่ 

9 มิ.ย.2562 แต่ศาลอาจวินิจฉัยว่าเพียงว่า 

พล.อ.ประยุทธ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามคำาร้องของพรรคร่วม

ฝ่ายค้านที่ถามเฉพาะประเด็นนี้ โดยไม่จำาเป็น

ต้องระบุว่าดำารงตำาแหน่งครบ 8 ปีเมื่อไร 

หากมีใครสงสัยประเด็นนี้ก็ค่อยไปยื่นให้ศาล

วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้ นายวิษณุยังอธิบายอีกว่า 

สาระสำาคัญเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี 

อยู่ในมาตรา 158 วรรคสี ่รฐัธรรมนญูป ี2560 

ทีร่ะบวุา่ “นายกรฐัมนตรจีะดำารงตำาแหนง่รวม

กันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่าจะดำารงตำาแหน่ง

ติดต่อกันหรือไม่...” แต่การที่จะนับเวลาตาม

วรรคสี่ ต้องไปดูที่มาตามวรรคหนึ่ง ทำาให้

รฐัมนตรหีลายคนตคีวามไปในทศิทางเดยีวกนั

ว่าการวินิจฉัยจะเป็นบวก

นายวิษณุให้สัมภาษณ์ว่า ในประชุม 

ครม. ตนได้ชี้แจงถึงการทำางานของคณะ

รัฐมนตรี  กรณีการดำ ารงตำ าแหน่ งของ                                                              

นายกฯ หลังประธานสภาฯ ยื่นเรื่องต่อศาล

รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 22 ส.ค. และศาล

รัฐธรรมนูญจะมีการประชุมตามปกติในวัน

ที่ 24 ส.ค. ซึ่งอาจจะมีคำาสั่งรับคำาร้องไว้

พิจารณาหรือไม่รับก็ได้ แต่คิดว่าไม่มีเหตุผล

อะไรที่จะไม่รับ ทีนี้ถ้ารับก็จะตามมาว่าจะสั่ง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่ต้องหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ แต่ศาลคงไม่สั่งในวันที่ 24 ส.ค. 

เพราะมกีระบวนการตอ้งไตส่วน 2-3 วนั และ

หากสัง่ใหห้ยดุปฏบิตัหินา้ทีช่ัว่คราว กต็อ้งหยดุ 

และ พล.อ.ประวิตรจะเป็นผู้รักษาการนายกฯ 

และทำางานร่วมกับ ครม.ที่เหลืออยู่ ซึ่งในนั้น

ก็รวม รมว.กลาโหมที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ด้วย 

แต่ถ้าศาลไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ต้องหยุด ก็ปฏิบัติ

หน้าที่ ไปตามปกติจนกว่าศาลจะวินิจฉัย ซึ่ง

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่เชื่อว่าจะเร็ว

“ขอให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราช 

การประจำาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่มีอะไร

เสีย่งอะไรผดิกฎหมายทัง้สิน้ ทกุอยา่งเดนิหนา้

ตามขั้นตอนปกติ การเสนอแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการ การเสนองบประมาณ การเสนอ

อะไร กรุณาทำาไปตามปกติ ใครที่หยุดแล้วไม่

ทำาอะไรอาจจะผดิมาตรา 157 ดว้ยซ้ำาไป” รอง

นายกฯ กล่าว

ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์แสดงท่าทีจะ

แสดงสปิริตอะไรก่อนมีคำาวินิจฉัยออกมาหรือ

ไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่มีอะไร พอตนชี้แจง

เสร็จ นายกฯ ก็บอกไม่ได้กังวลอะไร ขอให้ทุก

คนปฏิบัติหน้าที่ ไปตามปกติ ไม่ต้องเป็นห่วง

ไม่ต้องกังวลอะไร จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับศาล 

ฝ่ายค้านนัดแต่งดำา 24 ส.ค.

ซักว่ากรณีที่การดำารงตำาแหน่งนายกฯ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ 5 ปีแรก เป็นการเลือก

โดย สนช. ขณะที่ 3 ปีหลังเป็นการโหวตโดย

รัฐสภา มีนัยอย่างไรหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า 

“มีนัย แต่ไม่ขอพูด แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญ” 

พอถามว่าเป็นนัยทางบวกหรือลบ นายวิษณุ

กล่าวว่า “ไม่ทราบ แต่มีนัย ผมพูดได้แค่นี้”

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หวัหนา้พรรคเพื่อไทย (พท.) และผูน้ำาฝา่ยคา้น

ในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์

ยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ซึ่งยังเหลือเวลาอยู่ 

เพราะหากดเูวลาจรงิๆ จะครบกำาหนดในเวลา 

00.00 น. วันที่ 24 ส.ค. ซึ่งหากเข้าวันที่ 24 

ส.ค. จะถือว่าเกิน 8 ปี ซึ่งก็หวังว่าปาฏิหาริย์

จะเกิดขึ้น 

ถามว่าพรรคฝ่ายค้านจะดำาเนินการ

อย่างไรต่อไปหาก พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่มีท่า

ทีใดๆ นพ.ชลน่านกล่าวว่า จริงๆ เราก็จะรอ

ให้หมดเวลา และดูว่าท่านจะมีการแสดงออก

อย่างไรหรือไม่ เพราะที่เราเสนอไป ก็แค่ขอ

ให้ท่านยอมรับในหลักนิติธรรมเท่านั้น คือการ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้ โดยท่านควร

เปน็คนตดัสนิใจเอง ไมค่วรใหศ้าลรฐัธรรมนญู

หรือประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 

“ฝ่ายค้านจะมีการประชุมในวันที่ 24 

ส.ค. เวลา 13.30 น. แต่หากศาลมีคำาสั่งให้

หยุดปฏิบัติหน้าที่ แม้ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติ 

แต่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ควรมาปฏิบัติราชการ” 

นพ.ชลน่านกล่าว 

ถามว่า หากต้องมีการเสนอนายกฯ 

นอกบัญชี พรรค พท.จะเสนอใคร นพ.ชล

น่านกล่าวว่า “ผมคิดว่าสู้แล้วเสียที่เราจะ

ไปสนับสนุนกลไกนายกฯ คนนอกให้เกิดขึ้น 

เนื่องจากเราต่อต้านอยู่แล้ว และต่อให้เราจะ

เสนอพระอินทร์ก็ไม่ชนะ เทวดาก็อย่าส่งเลย” 

นพ.ชลนา่นกลา่ววา่ วนัที ่24 ส.ค.พรรค

ร่วมฝ่ายค้านได้มีมตินัดกันสวมชุดดำาเพื่อ

ไว้อาลัยให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งจะกลายเป็น

นายกฯ เถื่อน แต่สุดท้ายแล้ว พรรคร่วมฝ่าย

ค้านพรรคอื่นจะแต่งหรือไม่ก็เป็นสิทธิของ

พรรคอื่น แต่เบื้องต้นพรรค พท.จะแต่ง

ที่สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่

ตำารวจ สน.ทุ่งสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้

จัดวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย

โดยรอบสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวัน

ที่ 24 ส.ค. โดยเฝ้าทุกประตูทางเข้า-ออก

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารราชบุรีดิเรก

ฤทธิ์ (อาคาร A) เนื่องจากมีรายงานข่าวว่า

ทางกลุ่มแกนนำาม็อบได้เตรียมจัดทำาหุ่นตุ๊กตา

และป้ายกันแล้ว ซึ่งจะได้นำาไปผูกไว้ที่สถานที่

สัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ ศาลรัฐธรรมนูญ สถานี

ตำารวจ และเรือนจำา เป็นต้น รวมทั้งในส่วน

ของสำานักงาน ได้มีการนำาแผงเหล็กมากั้น

เพื่อแสดงเขตโดยรอบของสำานักงานศาล ที่

ไม่อนุญาตให้เข้าในบริเวณดังกล่าว เหมือน

เช่นทุกครั้งที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาและอ่าน

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ การประชุมคณะตุลาการศาล                                                             

รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 24 ส.ค. จะเริ่มเวลา 

10.00 น. ซึ่ งการประชุมดังกล่าวเป็น

กำาหนดการทีส่ำานกังานกำาหนดไวล้ว่งหนา้เพื่อ

พิจารณาคดีอื่นๆ ส่วนคำาร้องของ ส.ส.พรรค

ร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อยื่นต่อนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ขอให้ส่งศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์สิ้น

สุดในวันที่ 23 ส.ค.นี้หรือไม่ เบื้องต้นทาง

สำานักงานไม่ได้กำาหนดกรอบระยะเวลาการ

พิจารณาไว้ แต่หลังจากได้รับคำาร้องมาแล้ว 

ทางหน่วยงานหรือฝ่ายคดีจะดำาเนินการตรวจ

สอบรายละเอียดของคำาร้องก่อน 

จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำา

ร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ คาด

ว่าองค์คณะตุลาการจะพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

เนื่องจากเป็นประเด็นที่สำาคัญอยู่ ในความ

สนใจของประชาชน อีกทั้งกรณีดังกล่าว

เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

บทบญัญตัริฐัธรรมนญู ไมม่ปีระเดน็อะไรทีซ่บั

ซอ้น อยา่งไรกต็าม คาดวา่คำารอ้งดงักลา่วจะมี

การเสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาวา่จะรบัหรอืไม่

รบั รวมทัง้พจิารณาคำาขอใหม้คีำาสัง่หยดุปฏบิตัิ

หน้าที่จนกว่าจะมีคำาวินิจฉัยออกมา

จตุพรลั่นยังไม่บุกทำาเนียบฯ 

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา เวลา 10.00 น.                                                           

เครือข่ายรามคำาแหงเพื่อประชาธิปไตย ประ 

มาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ยื่นต่อศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งมีนายประเสริฐพงษ์ 

ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

(ก.ก.) ร่วมยื่นหนังสือด้วย โดยยื่นผ่านนายณัฐ

กานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำางานทางการ

เมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับ

หนังสือแทน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจนครบาล ตั้งแต่

ช่วงเช้าได้เตรียมความพร้อมรับกลุ่มผู้ชุมนุม

ที่ประกาศจะเดินทางมาทำาเนียบรัฐบาล เพื่อ

กดดัน พล.อ.ประยุทธ์ ประเด็นดำารงตำาแหน่ง

นายกฯ 8 ปี โดย บช.น.ได้ปิดถนนหลายเส้น

ทาง พร้อมทั้งนำาแผงเหล็กปิดกั้นบริเวณแยก

นางเลิ้ง นำาตู้คอนเทนเนอร์วางขวางบนสะ

พานชมยัมรเุชฐและปดิแยกพาณชิยการ ขณะ

เดยีวกนัไดน้ำาตูค้อนเทนเนอรป์ดิบรเิวณประตู

อรทัย ถนนลูกหลวง ริมคลองผดุงกรุงเกษม 

ท่ีอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เวลา 17.00 น. 

กลุ่ม “ราษฎรไล่ตู่” และกลุ่มโรนินฝั่งธน ไม่

เอาเผดจ็การ รว่มดว้ยอาชวีะพทิกัษป์ระชาชน

เพื่อประชาธิปไตยเพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 

โดยเวลา  17.22 น. กลุ่มราษฎร มูเตลูได้นำา

เครื่องเซ่น ไหว้ประกอบด้วยธูปเทียน  ดอก

ดาวเรือง  และรูป  พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึง

นิมนต์ พระ ร่วมมาทำาพิธีสาปแช่ง  รวมถึงมี

การร่ายรำาบูชาเทวดาจากผู้ต้องหาคดีมาตรา  

112 หลังจากนั้นได้มีการจุดประทัด  เป็นอัน

จบพิธีสาปแช่ง 

ส่วนที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.  

คณะหลอมรวมประชาชน นำาโดยนายจตุพร 

พรหมพนัธุ ์และนายนติธิร ล้ำาเหลอื นดัชมุนมุ 

“หยุด 8 ปีประยุทธ์” ต้ังแต่เวลา 16.00-24.00 น. 

โดยเวลา 17.00 น. นายจตุพรแถลงว่า ขณะ

นี้ประจักษ์ชัดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่กระทำา

การอย่างใดอย่างหนึ่งในการดำารงตำาแหน่ง

วันสุดท้ายตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยแสดง

ความคิดเห็นเพียงพยางค์เดียวว่า “เจ็บคอ” 

ขอบอกกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่า ประชาชนเขา

เจ็บใจ ถัดจากนี้ ไปเรียนไปคณะหลอมรวม

ประชาชนไม่กดดันการทำางานศาล รธน. บอก

ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์พวกเราไม่กดดัน แต่เรา

กดดันตัวเองและกดดันประชาชนว่าเราจะ

ทนอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปหรือไม่ ฉะนั้นวันนี้

เราจะปักหลักอยู่ที่ลานคนเมืองจนถึงเที่ยงคืน 

นบัถอยหลงัเคาตด์าวนส์ง่ทา้ยปดิฉากประยทุธ์

“หลังจากเที่ยงคืนวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ 

เหมือนนั่งบนเตาอั้งโล่ ความร้อนจะเกิดขึ้น

ทุกขณะและจะลามแผดเผาไปถึงที่สุด ดูว่า

จะอยู่ได้สักกี่วัน เรายังยึดหลักแนวทางสันติ

วิธี และจะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา สรุปว่า

วันนี้จะอยู่ที่ลานคนเมืองจนถึงเที่ยงคืน ถ้า

ไม่มีเหตุสุดวิสัย สถานการณ์แบบนี้ มือที่สาม

เท่าที่สี่คิดอ่านกันเพียบ รู้ว่าเขาคิดอ่านกำาลัง

ทำาอะไร” นายจตุพรกล่าว.

พลังงานทุกชนิดเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างมาก

สำาหรับการขับเคลื่อนโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ 

หรือการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะพลังงานเป็นหน่ึงส่ิง

สำาคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา เนื่องจากเป็น

วัตถุดิบและต้นทุนที่สำาคัญ หากวันใดพลังงานหมดไป

จากโลก ทุกอย่างอาจจะหยุดชะงักไม่สามารถ

ดำาเนินการต่อได้รวมถึงการใช้ชีวิตเช่นกัน ด้วยเหตุนี้

การพัฒนาพลังงานและต่อยอดให้มนุษย์สามารถ

เข้าถึงได้อย่างแพร่หลายนั้นเป็นสิ่งสำาคัญ 

ปัจจุบันการเข้าถึงพลังงานมีวิธีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงานที่

ถกูเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถตอบโจทย์กับการใช้งาน

ได้มากข้ึน เช่น ไฟฟ้า ก๊าซ หรือน้ำามัน ท่ีมีหลายตัวเลือก

และหลายแนวทางให้สามารถนำามาใช้ได้ ขณะที่

ประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานได้เองส่วนหนึ่ง 

แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 

ซึ่งจำาเป็นต้องนำาเข้ามาด้วยเพื่อให้เพียงพอกับความ

ต้องการจึงทำาให้ในบางพื้นที่การเข้าถึงพลังงานยังมี

ความขาดแคลน หรือในบางพื้นที่อาจจะมีการใช้

อย่างฟุ่มเฟือยจนอาจเกิดผลกระทบตามมาได้ ใน

อนาคต

แน่นอนว่าหากประชาชนในสังคมสามารถ

ตระหนักรู้ และมีวิธีการปฏิบัติหรือใช้พลังงานอย่าง

คุ้มค่า น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับพื้นที่นั้นๆ หรือทั้ง

ประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

ท่ีได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการสร้างความม่ันคง

ด้านพลังงานในระดับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานใน

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงพัฒนา “หลักสูตร

พลังงานเพื่อชุมชน” (Community Energy Management 

Program: CEMP) ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

เสริมแกร่งชุมชนไทยให้พึ่งพาตนเอง 

ผ่านหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

ด้านสถานการณ์พลังงาน ระดับโลกและประเทศไทย 

รวมถึงเผยแพร่ให้เห็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ภายในชุมชน และการจัดการพลังงานภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการพัฒนาโครงงานพลังงานชุมชนที่มี

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะ

นำาไปสู่ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน

อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

พัฒนาศักยภาพ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

อย่างสร้างสรรค์ ต่อสังคมส่วนรวมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งปี 2565 นี้จัดขึ้นต่อเนื่อง

เป็นรุ่นที่ 8 แล้ว 

หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนมุ่งเน้นการส่งเสริม 

และพัฒนาขีดความสามารถให้ประชาชนจาก

ภาคส่วนต่างๆ ทั้ง ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำา

ทางความคิด ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน นักพัฒนา

อิสระ สื่อมวลชนท้องถ่ิน และเยาวชน ผ่านกระบวนการ

เรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษา

ดูงาน โดยการควบคุมดูแลจากกลุ่มนักวิชาการ 

ผู้ชำานาญการ ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. เน้นที่จะ

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงาน 

สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำาองค์ความรู้

ไปพัฒนาโครงงานพลังงานชุมชน ภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการจัดการพลังงาน เชื่อมโยงเครือข่าย

และถ่ายทอดความรู้ในระดับชุมชน

สำาหรับในปีนี้มีกลุ่มเป้าหมาย หรือชุมชน

ที่เข้าร่วมจากโครงการ Smart Farming รวม 4 ภาค 

จำานวน 58 คน อาทิ ต.วังน้ำาลัด อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์  

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ต.ท่าลาด 

อ.เรณูนคร จ.นครพนม ต.หนองน้ำาใส อ.สีคิ้ว 

จ.นครราชสีมา  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 

อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 

จ.ระยอง ต.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

และ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

โดยเริ่มต้นการดำาเนินโครงการโดยการ

ประเมินความต้องการของชุมชน และวิเคราะห์

ศักยภาพของพื้นที่ การออกแบบโครงงานพลังงาน 

โดยการเขียนโครงงานพลังงานชุมชน และเปิดให้

มีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดย

จะมีการนำาเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นจากวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญหรือเครือข่ายในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี

การสอดแทรกความรู้และความเข้าใจด้านพลังงาน

ทั้งสถานการณ์ โลกและประเทศไทยเข้าไป รวมถึง

ความรู้เรื่องการลงทุนด้านพลังงาน และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเพื่อจัดการการเกษตร

ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถือว่าเป็น

ภาคทฤษฎี และการศึกษาดูงาน โดยได้มีการอธิบาย

โครงการ รวมถึงให้แต่ละกลุ่มออกแบบชุมชน

เชิงนิเวศ  ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็น

การติดตามโครงงานพลังงานชุมชน ซึ่งวิทยากร

และผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ดำาเนินโครงงานของผู้เข้า

ร่วมอบรม หลังจากนั้นจะมีการประเมินโครงการ 

และเตรียมให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอโครงการ และรับ

ประกาศนียบัตร ในช่วงเดือนกันยายนนี้ 

เชื่อได้ว่าการเร่ิมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

ของ ปตท. จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมชุมชน

ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างย่ังยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพลังงานชุมชน

ระหว่างกัน นอกจากนี้ผู ้เข้าอบรมยังสามารถนำา

องค์ความรู้ท่ีได้น้ี ไปขอสนับสนุนทุน หรือพัฒนางาน

ด้านพลังงานชุมชนภายในพื้นที่ ได้อีกด้วย


